

บรรณานุกรม

หนังสือ

- การฝึกหัดครู, กรม. สังคมและการปกครองไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ตำรวจ, 2521.
- ชวรัตน์ เชิดชัย. การสื่อข่าว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521.
- บุญเลิศ ศุกดิลก. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์ การพิมพ์, 2523.
- แบรดลีย์, วิลเลียม; มอแรลล์, เดวิด; และ ยัง, สตีเฟน. เหตุการณ์ 6 ตุลาในทัศนะ นักวิชาการอเมริกัน, แปลโดย เอกรงค์ รั้งคประทีป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสงรุ่งการพิมพ์, 2522.
- บำรุง สุขพรรณ. ระบบสื่อสารในสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526.
- พีระ จิรโสมณ. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2529.
- มาลี บุญศิริพันธ์. หลักการทำหนังสือพิมพ์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญผล, 2527.
- ยงยุทธ รัชศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชาการข่าวและบรรณาธิกรณ หน่วยที่ 1-15. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2527.
- ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แก้วเทพ. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
- เสรี วงษ์มณฑา. เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 9-15. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2529.

บทความ

ชาญชัย รามโกมุก, พ.อ. "นักประชาสัมพันธ์รัฐ." ใน 15 ปีนิเทศศาสตร์.

กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2527.

น้ำดอกไม้. "มอง..สำนักงานและผู้สื่อข่าวต่างประเทศในไทย." ใน วันนักข่าว,

หน้า 71-75, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิมพ์เนต, 2527.

บุญเลิศ คุตติก. "การสื่อสาร : โครงสร้างและหน้าที่ในสังคม." ใน วารสารศาสตร์ 25,

หน้า 30-35, กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2522.

ประทุม ฤกษ์กลาง. "สื่อมวลชนกับการพัฒนาทางการเมือง." ใน วันสื่อสารแห่งชาติ,

หน้า 209-218, กรุงเทพมหานคร : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2532.

พิชัย วาสนาส่ง. "รู้ข่าวไปทำไม." ใน 15 ปีนิเทศศาสตร์, กรุงเทพมหานคร :

ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2527.

มงคล สมบุญตัน. "ทิศทางของสำนักข่าวไทย." สื่อมวลชนปริทัศน์ 2 (ไม่ปรากฏเดือนและ

ปีที่พิมพ์) : 27-31.

ยุภา สุภากุล. "สำนักข่าวระหว่างประเทศ." วารสารมนุษยศาสตร์ 9 (มกราคม-มีนาคม

2522) : 26-47.

วีระศักดิ์ สาเลยยกานนท์. "ทัศนะเกี่ยวกับการจัดระเบียบข่าวสารโลกเสียใหม่."

สื่อมวลชนปริทัศน์ 1 (กุมภาพันธ์ 2528) : 30.

สนั่น บัทมะทิน, ดร. "นโยบายการสื่อสารแห่งชาติ." สื่อมวลชนปริทัศน์ 2 (ไม่ปรากฏ

เดือนและปีที่พิมพ์) : 32-36.

สุชาติ สวัสดิ์ศรี. "สื่อมวลชนกับประชาธิปไตยในประเทศไทย." ใน วันนักข่าว, หน้า 4,

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิมพ์เนต, 2518.

สุนัตรา มาคิตติ์ และ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์. "สื่อมวลชนสร้างหรือทำลายประชาธิปไตย."

ใน 15 ปีนิเทศศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2527.

สุภา ศิริमानนท์. "อิทธิพลของสำนักข่าวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย." วารสารศาสตร์

6 (ตุลาคม-ธันวาคม 2529) : 19-25.

ลูร์ตัน เมธิกุล. "บทบาทของสำนักข่าวต่อการดำเนินงานด้านสื่อมวลชนในประเทศไทย."

นิเทศสาร 4 (กุมภาพันธ์ 2519) : 70-76.

อรนุช เลิศจรรยารักษ์. "สื่อมวลชนกับการเลือกเสนอข่าว." วารสารศาสตร์

9 (ตุลาคม-ธันวาคม 2532) : 34-36.

อรุณ งามดี. "การเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ." วารสารสื่อสารมวลชน

2 (มิถุนายน - ตุลาคม 2529) : 33-35.

เอกสารอื่น

นันทา เบญจศิริรักษ์. "ประสิทธิภาพของสำนักข่าวไทยในสายตาหนังสือพิมพ์." สารนิพนธ์

ปริญญาวารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2528.

ประชาสัมพันธ์, กรม. กองข่าวต่างประเทศ. "โครงการแลกเปลี่ยนข่าววิทยุโทรทัศน์
ระหว่างประเทศผ่านดาวเทียม ระหว่างปี 2524-2528." เอกสารประกอบการ
สัมมนา. (อัดสำเนา).

ประชาสัมพันธ์, กรม. และ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO). "นโยบายการสื่อสารแห่งชาติ." เอกสารรายงานผลการ
สัมมนา ปี 2521. (อัดสำเนา).

มหาดไทย, กระทรวง. ฝ่ายพัฒนาการเมืองการปกครอง. "นโยบายของรัฐบาล พ.ศ.
2475-ปัจจุบัน." 2521. (อัดสำเนา).

ศิริชัย ศิริกายะ. "การบริหารสถานีวิทยุและโทรทัศน์." เอกสารประกอบการสอน.
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. (อัดสำเนา).

ศิริพร ภิญโญ. "การเสนอข่าวของ อ.ส.ม.ท. เปรียบเทียบกับการเสนอข่าวของกรม
ประชาสัมพันธ์." สารนิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.

- ศิริวรรณ บุญดีเรก. "การดำเนินงานของสำนักข่าวไทย." สารนิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
- สุทธิวุฒิ วีระวงศ์. "วิธีบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวไทย." สารนิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
- สุภาวงศ์ จันทวานิช. "วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ." เอกสารประกอบการอบรมวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2527. (อัดสำเนา).
- สุวิทย์ บุตรพริ้ง. "บทบาทการเสนอข่าวของสำนักข่าวไทย." สารนิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตร์บัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.
- สำนักข่าวไทย, ส่วนวิชาการ. "เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสำนักข่าวไทย." (อัดสำเนา).
- _____. "รายงานผลการดำเนินงานของสำนักข่าวไทย ตามแผนปฏิบัติงานขององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เมษายน-มิถุนายน 2522." (อัดสำเนา).
- _____. "แผนการดำเนินงานของสำนักข่าวไทย ประจำปี 2523-2525." (อัดสำเนา).
- องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย. "อ.ส.ม.ท." (เอกสารเผยแพร่).
- อรสา คุณวัฒน์. "กลยุทธ์งานข่าว อ.ส.ม.ท. กับสังคมไทยยุคเทคโนโลยีข่าวสารในทศวรรษหน้า." เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน, 2533.

สัมภาษณ์

- เกริกไกร จิระแพทย์. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย. สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2532.
- ถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ. ผู้อำนวยการสำนักข่าวไทย. สัมภาษณ์, 14 กันยายน 2532.

มานิจ สุขสมจิตร. บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน
2533.

รังษิ มณีโชติ. หัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง. สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2534.

วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา. ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์. สัมภาษณ์,
21 มีนาคม 2534.

สมหมาย ปาริจันต์. บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์มติชน. สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม
2533.

แสงไชย คำภูไทย. หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ รักษาการหัวหน้าข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ.
สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2534

อายุษ ประทีป ณ ถลาง. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์แนวหน้า. สัมภาษณ์,
21 มีนาคม 2534.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คำให้สัมภาษณ์ของนักสื่อสารมวลชน

ผู้ให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

นายมานิจ สุขสมจิตร (สัมภาษณ์, 27 มิถุนายน 2533) บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ให้ทัศนะในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งเหตุผลในการบอกรับเอกสารข่าวของ สำนักข่าวไทย ดังนี้

ผมเองมีส่วนให้ไทยรัฐบอกรับเอกสารข่าวนี้อเอง เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือต้องการ ให้สำนักข่าวไทยอยู่ได้ เพราะเท่าที่ดู ๆ มา สำนักข่าวส่วนใหญ่มักจะขาดทุน เราเองก็อยากให้เขาอยู่ได้ ประการต่อมาก็คือ เอาไว้เช็คข่าวว่าข่าวที่เราได้มานั้น ครบถ้วนหรือไม่ และประการสุดท้าย ผมเองอยากจะทำให้ประเทศไทยเรานั้นมีสำนัก ข่าวเป็นของตัวเองอย่างที่ประเทศอื่นเขามีบ้าง

ที่จริงแล้วเราเองก็ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องใช้ข่าวของสำนักข่าวไทยมากนัก เพราะเราก็ได้รับเอกสารข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ไว้ให้ตรวจสอบอยู่แล้ว อีก อย่างการทำงานของนักข่าวไทยรัฐก็เร็วกว่าด้วย เรารับของเขามาก็ไม่เคยเอาไป ใช้เลย แค่มลิก ๆ ดูเท่านั้นเอง หรือถ้าจะใช้ก็นาน...นานจะใช้สักครั้ง เช่น บาง เรื่อง บางข่าวที่นักข่าวเขียนมาแล้วยาวเกินไป ผมไม่อยากจะติดต่อ ถ้าสำนักข่าวไทย เขามีข่าวเดียวกัน ผมก็ฉีกเอาไปใช้เลย

ส่วนเรื่องของการส่งข่าวด้วยมอเตอรไซค์นั้น ยิ่งไง ๆ มันก็ไม่ไวกว่านี้อยู่แล้ว เราก็ไม่ได้ใช้ข่าวของเขาอยู่ดี ถ้าจะเปลี่ยนใช้วิธีการส่งใหม่ ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น เช่น การใช้ fax ผมว่าก็ยังช้าอยู่นะ ช้าที่กระบวนการทำข่าว กว่า จะ

เขียน กว่าจะพิมพ์ เข้าไปหมด และที่สำคัญ fax มาแล้ว ชาวต้องใช้ได้ด้วย ไม่ใช่
ส่งมาแล้วกองทิ้งแบบนี้ เราไม่ได้ทำอะไรเลย

ส่วนเรื่องการให้บริการด้านอื่น ๆ เช่นว่า การที่จะเปิดโอกาสหรืออำนวยความสะดวก
สะดวกให้เราโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดของชาวเพิ่มเติมนั้น ผมเชื่อว่าตรวจสอบ
สอบเข้าไปแล้วมันไม่ได้อะไรเพิ่มขึ้น สูญเปล่าครับ อีกอย่างหนึ่งเราเองก็ไม่รู้จะ
ตรวจสอบเข้าไปกับใคร ไม่มีตัวบุคคลจะให้ข้อมูลได้ ซึ่งเรื่องนี้เขาเคยทำ
แบบสอบถามมาถามว่า เราต้องการให้เขาปรับปรุงอะไร อย่างไร ถามทุกครั้ง
เราก็ตอบไปทุกครั้ง แต่ก็ยังเหมือนเดิม แล้วยังมีคำถามซ้ำ ๆ ซาก ๆ มาอีก

เขาอาจจะมีความตั้งใจที่จะเอาใจลูกค้าพอสมควรนะ แต่ไม่ใช่ทั้งองค์กร

ค่าสมาชิกนะนะผมจ่ายเงินไป 3,000 บาทต่อเดือน มันไม่คุ้มหรอก คือประโยชน์
ที่ได้รับมันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป แต่เราเป็นสมาชิกก็เพราะอยากให้สำนักข่าวไทย
เขาอยู่ได้ ก็เคยมีความคิดเหมือนกันนะว่า สักวันหนึ่งคงจะเลิกรับ

ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้พึ่งพาเขาอะไรครับ เขาพึ่งเรามากกว่า เพราะเราทำให้เขาอยู่
ได้ ถ้าจะตัดออกก็ไม่เดือดร้อนเรื่องข่าวเลย เพราะฉะนั้นจุดที่มันจะถึงกับเลิกรับก็
คือการเพิ่มค่าสมาชิก ถ้าเพิ่มขึ้นมาก ผมว่าเอาเงินไปจ้างนักข่าวหรือคนขี่มอเตอร์ไซด์
ได้อีกคนเลย ก็อยู่ที่เขานะครับ จะเลิกเร็วหรือช้า ถ้าขึ้นราคาเร็วผมก็เลิกเร็ว
คุณภาพและบริการของเขายังไม่ได้ให้ความพอใจกับลูกค้าสูงสุดเมื่อเทียบกับราคา
บางทีเราก็มองว่า เฮ้ย...เงิน 3,000 บาท เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

หรือถ้าขึ้นราคาแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีข่าวเด่นข่าวแปลกจากข่าวที่นักข่าวทั่วไป
หาได้ ผมเองยังมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะทำได้

เขาไม่มีข่าวอะไรที่เด่นออกมาเลย เช่น อยู่ในช่วงที่ต้องการคำสัมภาษณ์ของ นายกรัฐมนตรี สำนักข่าวไทยก็น่าจะเป็นตัวแทนไปสัมภาษณ์ ถ้านักข่าวทั่วไปเขาเข้า สัมภาษณ์ไม่ได้ แต่เขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่นี้ จะมีก็แต่คำสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีอยู่คนเดียว ซึ่งเราก็ไม่อยากจะอ่าน ทำให้สงสัยว่าเขาสามารถใกล้ชิดแหล่งข่าวกว่านั้นมันจริง หรือเปล่า ทั้ง ๆ ที่ประสิทธิภาพของนักข่าวก็เท่า ๆ กัน เขาก็น่าจะใช้ประโยชน์ จากการเป็นสำนักข่าวเข้าถึงแหล่งข่าวให้ได้มากกว่านี้ กลับไปทำอะไรที่มันเหมือน ๆ กัน

ความน่าเชื่อถือของข่าวก็เชื่อได้นะ เพราะส่วนใหญ่เป็นข่าวราชการ ตัวเลข สถิติ อะไรทำนองนี้

ข่าวของฝ่ายค้านเขาก็มีเหมือนกันแต่ไม่มาก สัดส่วนต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือทำ ข่าวเหมือนเอกสารข่าวของกรมประชาสัมพันธ์

จะว่าเขาเบี่ยงเบนบทบาทจากการเป็นสำนักข่าวไปเป็นกรมประชาสัมพันธ์ ก็ไม่ เบี่ยงเบนนะ เพราะเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้ว ซึ่งอันที่จริงมันน่าจะต่างคนต่าง ทำหน้าที่กันไป สำนักข่าวเป็นรัฐวิสาหกิจ ควรทำหน้าที่ปกป้องประเทศให้ดีและให้นำ เชื่อถือมากกว่าการเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลโดยตรง มันน่าจะ เป็นแบบนี้

บางคนอาจจะพูดว่าการปกป้องประเทศนั้น บางครั้งก็ต้องละเลยความจริงบาง ประการไป ผมว่ามันเป็นเทคนิคของการทำข่าวมากกว่า ว่าอันไหนควรจะปกป้อง อย่างไร มันเป็นเรื่องของรายละเอียด เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างน่าจะปล่อยเลย ตามเลย ไม่ควรไปตอกย้ำมันอีก ผมถึงว่ามันเป็นเรื่องของรายละเอียดมากกว่า ส่วนนโยบายนั้นน่าจะได้ทำหน้าที่ในการปกป้อง

อย่างสำนักข่าวของต่างประเทศนั้น เขากำหนดที่ 2 ประการด้วยกันคือ หนึ่ง เสนอข่าวทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้น กับสองทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติโดยส่วนรวม เช่น

เกิดกรณีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศมาลงโจมตี หรือนักข่าวการเมืองต่างประเทศมาโจมตีนั้น สำนักข่าวของเขาก็จะทำหน้าที่ตอบโต้ไปทันที โดยชี้เหตุชี้ผลว่า การที่จะมาโจมตีประเทศว่าอย่างนั้น ๆ มันไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องควรเป็นแบบนี้ เขาก็จะทำหน้าที่นี้ด้วย แต่เท่าที่เห็นสำนักข่าวไทยยังไม่ได้ทำ

ความเห็นส่วนตัวของผม ผมว่าสำนักข่าวไทยไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤติได้หรอก หน้าที่ของเขาก็แค่เอาความเป็นจริงออกมาว่าอะไรเป็นอะไร เป็นการช่วยรัฐบาลมากกว่าประเทศชาตินะ

ถ้าคลี่คลายก็หมายความว่าอาจจะบิดเบือนความเป็นจริงไป ผมว่าเอาแค่ข่าวความเป็นจริงมาเสนอก็พอ เราต้องการเรื่องจริง ไม่ต้องการเรื่องโกหกมดเท็จอะไร

อิสระในการทำงานหรือ... ในสายตาผมว่าเขาน่าจะมีนะ แต่ไม่ทราบว่ายโยบายของเขาคืออะไร ไม่รู้ว่าภายในเขาเป็นอย่างไร ถึงได้เป็นแบบนี้

ผมไม่อ้างหรือคิดว่า เป็นข่าวจากสำนักข่าวไทย เพราะข่าวเหมือนกัน นอกจากข่าวที่เขาได้มาคนเดียว เราก็อ้างให้ ไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวลือหรือไม่งั้นก็ตาม เราก็ให้ credit เขา แต่ส่วนมากที่ได้มาก็เหมือน ๆ กัน ผมก็ไม่อ้างให้

ถ้าจะให้ผมให้ข้อเสนอแนะ ผมคงต้องยกเอาความต้องการของผมขึ้นก่อน คือเมื่อสำนักข่าวไทยรับเงินจากสื่อมวลชนไป ก็น่าจะมีอะไรที่แปลกจากเอกสารข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ฟรีบ้าง เช่น ข่าวแปลก ๆ ข่าวผู้นำประเทศหรือคนในวงการรัฐบาลที่คนอื่นเขาไม่ได้ เช่น กรณีรองนายกฯ ลาออกจากตำแหน่ง ที่ว่าอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวนั้น สำนักข่าวไทยควรจะเป็นคนบอกเราก่อนเนียนเลยว่า ยืนยันว่ารองนายกฯ ลาออกจากตำแหน่ง แล้วจึงส่งข่าวตามมา อย่างนี้สำนักข่าวต่างประเทศคือ Reuters เขาทำอยู่ เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรในโลกเขาจะบอกเราก่อน

เช่น เกิดแผ่นดินไหวในอิหร่านมีคนตายมากมาย ก่อนที่เนื้อข่าวจะออกมา เขาก็โทรบอกเราก่อน หรือในกรณีที่มีนักการเมืองคนสำคัญของต่างประเทศตาย เขาก็จะบอกมาก่อน เพื่อให้เราได้เตรียมตัวไว้ แต่สำนักข่าวไทยไม่มี ทำหน้าที่เหมือนกรมประชาสัมพันธ์ ก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจ

จุดสำคัญที่ทำให้สำนักข่าวไทยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ผมว่าอยู่ที่ผู้บริหารและความรู้สึกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะทำอะไรก็ได้

ถ้ามองการบริหารของสำนักข่าวไทยในภาพรวม ผมว่าน่าจะปล่อยให้เขาเลี้ยงตัวเอง จะทำให้กระตือรือร้นมากขึ้น เงินของโทรทัศน์ช่อง 9 ที่เอามาใช้กับสำนักข่าวไทยก็น่าจะส่งเข้าแผ่นดิน ไม่ใช่เอามาถลุงเล่นแบบนี้

ปัญหาจุดใหญ่อยู่ที่ผู้บริหาร นโยบาย และความรู้สึกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่จะทำอะไรก็ได้ เข้าซามเฮ็นซาม ก็เหมือนรัฐวิสาหกิจทั่ว ๆ ไป ที่เรียกเรื่องเงินเดือนมาก ๆ ส่วนรายได้ถ้าจะคิดว่าขาดทุนก็ไม่ใช่ไรนั้น มันก็ยังมีอยู่ ก็น่าเห็นใจว่าถ้าไม่คิดปรับปรุงอะไร มัวแต่เอาเงินของ อ.ส.ม.ท.มาใช้ก็แย่ ซึ่งเงินพวกนี้น่าจะส่งเข้าคลังเป็นรายได้ของรัฐบ้าง

ระบบการจัดเก็บเงินของเขาก็ไม่ดี 6-7 เดือนกว่าจะส่งคนมาเก็บเงินสักที จนผมต้องโทรไปตาม ก็ทำกันแบบนี้ ไม่สนใจรายได้เลย เพราะคิดว่ายังไงก็อยู่ได้อยู่แล้ว

มันน่าจะปรับปรุงการทำงานให้กระฉับกระเฉงให้เป็นธุรกิจมากขึ้น ผมไม่ทราบว่ปัจจุบันนี้เขามีสมาชิกเท่าไร และเป็นสมาชิกที่ได้เงินมีจำนวนเท่าไร ทุกวันนี้มันมีธุรกิจเอกชนที่เขาทำข่าวออกมาขายเป็นภาษาอังกฤษ ขายให้บริษัทห้างร้านต่าง ๆ เขาสรุปข่าวเศรษฐกิจ การเมือง รายได้เขาดี อยู่ได้สบายเลย เขามีคนทำงานจริง ๆ จัง ๆ คืองานของเขาไม่มีอะไรมาก แค่เอาข่าวมาแปลเท่านั้นเอง แต่การ

ติดต่อลูกค้าเขาดีมาก การให้บริการดีมาก

ไทยรัฐยังไม่ได้รับของเขานะ เพราะเขาเอาข่าวของเราไปใช้

เงินค่าสมาชิกที่จ่ายให้กับสำนักข่าวไทย น่าจะให้ประโยชน์ในด้านของข่าว
แปลก ๆ ที่กรมประชาสัมพันธ์ไม่มี หรือที่นักข่าวไทยรัฐไม่มี และเราก็อยากจะได้
อะไรที่มันเด็ด ๆ ในเรื่องของข่าวการเมืองบ้าง

เราอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่เขาดังใจไว้ ในแง่ของเรา เราอยาก
ได้ข่าวที่ใช้งานได้ อย่างเช่นข่าวที่ส่งมาให้ 1 ฉบับนี้ เราน่าจะใช้ได้สัก 2-3 ข่าว
ก็ยังมี แต่ที่ทั้ง 3 รอบที่ส่งมาไม่ได้ใช้เลย ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา เราก็ทำได้ดีกว่า
ลึกลงไป อย่างข่าวฟุตบอลโลก เอเชียเกมส์ เราก็มีนักข่าวไปที่โน่นเลย ภาพก็มี
โทรสารเข้ามา ทันสมัยกว่าเยอะ

เขาน่าจะได้คิดว่าทำสำนักข่าวมันไม่เหมือนรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีการผูกขาด แต่ที่
มันเป็นธุรกิจที่ต้องแข่งขันกัน เพราะเป็นการขายบริการซึ่งเขาจะไม่ซื้อเราก็ได้
ไม่เดือดร้อน ไม่เหมือนการทำโรงงานยาสูบที่เขาบังคับให้ซื้ออยู่แล้ว

เปลี่ยนองค์กรข้างในก่อนเลย และต้องมีผู้บริหารที่เข้าใจการทำงานแบบธุรกิจ
เชิงขาย รู้จักเอาใจผู้บริโภคในแง่ของการขายบริการ มีการขยายตลาดไปยังบริษัท
ห้างร้านต่าง ๆ เพราะเขามีบริการภาคภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนี่ ก็ต้องขยายตลาดเอา
ใจด้านนี้ด้วย

หนังสือพิมพ์มติชน

นายสมหมาย ปารีฉัตร (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2533) บรรณาธิการอาวุโส
หนังสือพิมพ์มติชน ได้กล่าวแสดงทัศนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

เหตุผลในการบอกรับเอกสารข่าวของสำนักข่าวไทยของหนังสือพิมพ์มติชนมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการคือ พอเรารู้ว่า อ.ส.ม.ท. เขาจะทำเอกสารข่าวออกมา เราก็อยากรู้อารมณ์รูปร่างหน้าตาของเอกสารข่าวที่ว่าเป็นอย่างไร ก็เป็นเหตุผลของคนทำหนังสือพิมพ์นะครับ อยากรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาและมีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวสารเหมือนกัน รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไร ส่วนเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานของเราด้วย อย่างน้อยก็ให้มีการเปรียบเทียบเนื้อหาที่นำออกมากับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และสิ่งไหนที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จากเอกสารข่าวของสำนักข่าวไทย

ชื่อเอกสารข่าวนี้มันเป็นการลงทุนนะครับ เราเสียค่าใช้จ่ายไปก็ต้องใช้ ผมใช้ในลักษณะเช็คข่าว ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนของข่าว ข่าวบางข่าว โดยเฉพาะข่าวต่างจังหวัดเขามีความสัมพันธ์กับทางราชการได้ดีกว่า คือเขาเป็นองค์กรของรัฐเหมือนกัน ข่าวพวกนี้นำออกมาจากสำนักข่าวไทยก็ใช้ได้เลย

เราใช้ข่าวจากเขาหลายประเภทนะครับ กีฬา การเมือง เศรษฐกิจ ข่าวทั่วไปก็ใช้ แต่ตรวจสอบก็ถือว่าเป็นการใช้แล้ว

ความรวดเร็วของเนื้อหาข่าว ผมว่าก็ยังใช้ได้นะ แต่อยู่ที่ความเร็วในการส่งข่าวมากกว่า ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาวิธีการส่งให้รวดเร็วได้มากกว่านี้

แต่ถ้าจะให้พัฒนาด้านการบริการจัดส่งแล้วมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ก็ต้องดูเป็นกรณีไป ถ้าใช้ fax ผมคงไม่ยอมนะ ผมว่ามันไม่คุ้ม ใช้ fax นี่มันต้องฉีกกระดาษมาตัดต่อ

กันอีก เสียเวลา หรือว่าจะใช้เครื่องมือซึ่งก็อาจจะช่วยได้มาก แต่ก็ต้องดูที่ต้นทุนด้วยว่าคุ้มหรือเปล่า ผมว่าจริง ๆ แล้วปัญหาในปัจจุบันของสำนักข่าวไทยอยู่ที่ระบบการจัดส่งเท่านั้น มันน่าจะปรับปรุงให้เร็วกว่านี้

ส่วนอัตราค่าสมาชิกที่เป็นอยู่นี้ผมรับได้นะ ผมว่ามันยังคุ้มอยู่

เรื่องของการอ้างแหล่งข่าว เราไม่ค่อยอ้างว่าได้ข่าวมาจากสำนักข่าวไทยบ่อยนัก เพราะข่าวเขาพื้น ๆ และส่วนใหญ่จะคล้ายกับข่าวที่เราทำกันอยู่ มีเพียงไม่ถึง 10% ที่พิเศษออกมา ซึ่งน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่เป็นอยู่ก็คือทำให้ข่าวที่เรามีอยู่แล้วมันครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือสมมุติว่าเราเขียนข่าวมา 75% เราใช้ข่าวจากสำนักข่าวไทยเติมเข้าไป มันก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่แบบนี้เราไม่อ้างให้เขา

แต่ถ้ามีข่าวที่เด่นเป็นพิเศษ มีข่าวต่อเนื่องเป็นประจำทั้งกว้าง ทั้งลึกอย่างต่อเนื่องแล้ว ผมเชื่อว่าจะได้รับการอ้างมากกว่านี้

หรือไม่อย่างนั้นส่วนมากเราจะอ้างให้กับข่าวที่ล่อแหลม เพราะเขาเป็นองค์กรของรัฐด้วยกัน ถ้าจะเล่นงานหนังสือพิมพ์ก็ต้องผ่านสำนักข่าวไทยก่อน เราก็ใช้เขาเป็นหลักประกันระดับหนึ่ง ถ้าสำนักข่าวไทยจะไม่ยอมเป็น "หมวกกันน็อค" ให้สื่อมวลชน ก็ต้องกระโดดออกมาทำหน้าที่แบบสื่อมวลชนเลย ต้องเสนอข่าวที่เปิดโปง ความชั่วร้ายต่าง ๆ เหมือนหนังสือพิมพ์ โดดลงมาสู้บนเวทีเดียวกันนี้ ปัญหาเรื่อง "หมวกกันน็อค" ก็จะไม่มี

เขาใกล้ชิดกับแหล่งข่าวจริงนะ แต่ปัญหาอยู่ที่การนำเสนอมากกว่า คุณใกล้ชิดกับเขา สามารถคลุกคลีตีโมงกับเขาได้ แต่คุณนำเสนอไม่ได้ มันจะไปมีความหมายอะไร ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ

ถ้าคุณมีวิธีการนำเสนอแบบหนังสือพิมพ์ มีอิสระเสรีในการเสนอพอสสมควร สามารถ

วิพากษ์วิจารณ์ได้ ตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นประโยชน์ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะทำอะไรไม่ได้ นอกจากจะบอกกันในหมู่เพื่อนฝูงว่า เฮ้ย.. มีข่าวนี้นะ มีข่าวนี้นะ คือถ้าคุณไม่มีอะไรที่ลึกกว่าเขา ความใกล้ชิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์

ความมีอิสระเสรีภาพในการเสนอข่าวของเขาก็มี แต่มันมีน้อย ก็เป็นองค์กรของรัฐ อยู่ในระบบการทำงานแบบรัฐวิสาหกิจ มีระบบการบริหาร มีการบังคับบัญชาที่ไม่คล่องตัว ระบบราชการก็ยังมีอิทธิพลอยู่ มีระบบการเมืองที่เข้ามามีบทบาทหมุนเวียนกันไปตามผู้มีอำนาจ เขามองว่าเป็นองค์กรของรัฐต้องตอบสนองผลประโยชน์ของรัฐ ซึ่งก็ไม่ใช้รัฐแต่เพียงอย่างเดียว เป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลหรือของรัฐมนตรีบางท่านไป

ผมไม่ได้มองว่าเป็นการแย่งหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการดิเสียดอีกที่มีการเผยแพร่ออกไป แต่การเผยแพร่ควรจะทำทั้ง 2 ด้าน ถ้าคุณอยากจะสนับสนุนโครงการที่ดี นโยบายที่ดีก็ทำไป แต่อีกด้านหนึ่งก็ควรเสนอด้วย เสนอให้รอบด้านที่สุด นี่คือจุดใหญ่

ก็ไม่เชิงนะว่าเป็นการเสนอข่าวด้านเดียว เพียงแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันมีน้อย

ในเรื่องของการขาดความเป็นกลางนั้น ในความรู้สึกของคนทำงานก็ว่ามันมี แต่ข้อจำกัดของเขาอาจทำให้เขาคงอยู่ในภาวะแบบนี้ มันเป็นเรื่องของระบบ ทำให้คนที่มิไพบ่ทำงานได้ดี ไม่สามารถถีกออกมาจกกรอบได้ เป็นเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงในการทำงานในชีวิตของเขา เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจ

ภาพพจน์ของเขาในตอนี้ก็ไม่ถึงกับตกต่ำมากหรือเลวร้ายจนเกินไป ยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่ แต่มันน่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้

ผมเชื่อในศักยภาพของคน เพื่อนฝูงที่อยู่ที่นี่ ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ เขาสามารถทำได้ แต่เพราะระบบของการบริหาร ทางการเมือง ที่ชนะในเชิงการดูแลกัน มองว่าจะต้องเป็นเครื่องมือของรัฐ รัฐไหนล่ะ รัฐหรือรัฐบาลเพราะมันคนละอย่างกัน

ผมว่ารัฐต้องให้เงินสนับสนุนเขาไปโดยไม่ต้องเข้ามาแทรกแซง หรือมาครอบงำ เขา คุณเป็นโทรทัศน์ช่อง ๑ เป็น อ.ส.ม.ท. คุณก็ให้เขาดำเนินงานอย่างอิสระสิ ให้เงินเขาไปก้อนหนึ่ง ก้อนนี้ตัดไปแล้ว คุณจะมามุ่งหากำไรในส่วนนี้มันไม่ได้อยู่แล้ว ถ้ามองว่าจะมุ่งหากำไร มันก็เจ๊งเหมือน ชสมก. คุณคิดว่ามันเป็นบริการข่าวสารที่จะทำให้ประชาชนรับรู้ ทั้งด้านบวกและลบ ทั้งด้านดีและไม่ดีของผู้บริหาร

ส่วนจะมีรายได้ได้อย่างไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือไม่ นั่น ก็มาพูดกันทีหลัง

ภาระของคนทำหน้าที่ข่าวหรือสื่อสารมวลชนคือต้องมีความเป็นกลาง มีความเป็นอิสระในการเสนอข่าว ทั้งลึกทั้งกว้าง กำไรขาดทุนเป็นอีกประเด็นหนึ่ง นั่นเป็นเรื่องของรัฐนะ ถ้ารัฐไม่ทำอย่างนั้น ก็จะตกอยู่ในสภาพนี้ คนใช้บริการก็จะเลิกใช้

ประเภทของข่าวที่ผมอยากได้เพิ่มเติมจากสำนักข่าวไทย ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับชีวิตผู้คน เป็น human interest ข่าวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสังคม ปัญหาสังคม ผมอยากให้เห็นในด้านนี้เพราะมันเป็นอันตราย สำนักข่าวไทยก็มีน้อย ถ้าสามารถเจาะไปได้มากได้ลึก หาให้มันลึกออกมา ผมว่ามันเป็นทางออกที่ดี หรือเป็นจุดขายให้สำนักข่าวไทยได้ เพราะเขาเล่นข่าวการเมือง ข่าวกีฬา ข่าวทั่ว ๆ ไปสู้หนังสือพิมพ์ไม่ได้ ในสายตาของพวกเขาหนังสือพิมพ์เขามองกันอย่างนี้นะ

แต่ถ้ามีข่าวต่างจังหวัดหรือข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศ ที่หนังสือพิมพ์บางแห่งไม่ได้รับ ก็ใช้ตรวจสอบได้

ผมว่าทุกฉบับคิดเหมือนกันนะครับว่า สักวันหนึ่งคงจะเลิกรับเมื่อข่าวของเรา สมบูรณ์เต็มที่แล้วทั้งข่าวในประเทศ ต่างประเทศ หรือต่างจังหวัด เราสามารถทำข่าวได้ทุกด้านทั้งกีฬา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง อาชญากรรม ถ้าของเราสมบูรณ์แล้ว ความจำเป็นในการใช้เขาก็จะลดน้อยลงตามลำดับ ตามการพัฒนาของเรา

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

นายแสงไชย คำภุไทย (สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2534) หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ
รักษาการหัวหน้าข่าว หน้า 1 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ให้ความเห็นว่า

มันเป็นความจำเป็นที่เราต้องรับเอกสารข่าวของเขา ไม่ว่าจะ เป็นหนังสือพิมพ์ ลือหรือเอกสารอื่น ๆ สำนักข่าวไทยก็เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งของการเสนอข่าว ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยกับประชาชนทั่วไป และข่าวหลายชิ้นเป็นประโยชน์กับเรา เหมือนเราได้นักข่าวเพิ่มขึ้นมาทีมหนึ่ง ซึ่งมีทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ภูธร สังคม ต่างประเทศ อะไรพวกนี้ และยังช่วยให้เราตรวจสอบการทำงานของเราได้ เพราะบางครั้งนักข่าวของเราก็ไม่ได้มีทั่วไป เหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ช่วยที่เข้ามาเสริมทีมเรา และเราก็ใช้งานได้เลยเยอะมาก

ลักษณะการใช้งานเธอ... ชัด ๆ เลย หลายครั้งที่เราลอกสำนักข่าวไทย ลอกตั้งแต่ต้นจนจบนี้แหละ หลายครั้งที่เราเอามาตรวจสอบเพิ่ม บางทีก็เอาประเด็นของเขามาใช้งาน ในกรณีที่นักข่าวของเราคลุมไม่ถึง ใช้เพิ่มเติมว่ามันมีอะไรบ้าง เขาพูดว่าอย่างไร คนนั้นล่ะว่าอย่างไร ก็ใช้งานได้นะ

ส่วนใหญ่นี้จะใช้ข่าวการเมือง โดยเฉพาะในช่วงฉุกฉะหุกของเหตุการณ์ เช่น เปิดประชุมรัฐสภา นักข่าวเราจะรู้ว่าถ้ามีนักข่าวของสำนักข่าวไทยไปอยู่แล้ว ก็อย่าไปอะไรมาก เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวข่าวก็มาถึงเราเอง เอาคนของเราไปทำอย่างอื่นดีกว่า มันเป็นการจัดสรรงานนะนะ ก็คุ้มอยู่ถ้าเราคิดในแง่การพาณิชย์

อย่างเสาร์อาทิตย์ก็ใช้ชาวสำรองของเขา จะได้ให้คนของเราพักผ่อนด้วย วันเสาร์เรามีนักข่าวประจำแค่ 6-7 คน หรือวันอาทิตย์มีเพียง 4-5 คน จากทีมปกติซึ่งมีอยู่กว่า 20 คน

เขาส่งข่าวซ้ำครับ...ซ้ำ ฉบับค่ากว่าจะมาถึงก็สามทุ่ม ลอกไม่ค่อยทัน ถ้าเป็น fax ก็ดี เราก็จะลอกได้เร็วขึ้น แต่มันก็อยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้วยว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไร แล้วเขามีความสามารถในการเพิ่มค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่า อย่างผมนี้ถ้าผมเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาท ผมเชื่อว่าโรงพิมพ์ผมไม่ปฏิเสธหรอก เหมือนกับที่เราติดวิทยุให้กับยามของเราหรือช่วยให้แมวมองของเราทำงานได้เร็วขึ้น แต่เขาจะอยู่ได้หรือเปล่า

อย่างเรื่องระบบการจัดเก็บเงินนี้ เขาสมควรที่จะแจ้งได้นะ นาน ๆ จะมาสักที ส่งข่าวก็เหมือนกัน ถ้าฝนตกก็มาส่งซ้ำ บางทีเราปิดเล่มแล้ว เด็กฝั่งจะมาส่ง ติดฝนนะ ใส่หน้ากรอไว้ก่อน บางทีก็เปียกมะล่อมะแล่กหมด กระดาษนี่ก็โดนน้ำไม่ได้ บวมเสีย... โตะเร็วเลย

เรื่องของการบอกข่าวหรือแจ้งข่าวล่วงหน้านั้น ผมว่าเขาไม่ให้เราต้องบอกเขาด้วย ก็บุญแล้ว ข่าวของเราเขาก็ตกไปมากมาย มันไม่แน่หรอกครับ ไม่จำเป็นหรอก

อัตราค่าสมาชิกของเขาผมว่าคุ้มนะ เพราะอัตราขั้นต่ำของนักข่าวสยามรัฐ 1 คนเฉลี่ย 3,500 บาท แล้วเรายังต้องมีค่ารถเป็นสวัสดิการให้เขา เสียภาษีให้เขา มีความผูกพันอะไร ๆ หลายอย่าง เจ็บป่วยก็ต้องรักษา ค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการผลิตอะไรอีกอีกอีก เยียบกับสำนักข่าวไทย 3,000 บาท เราก็ถือว่าคุ้มแล้ว

อีกอย่างนะ เราสามารถสงวนกำลังคนของเราได้ด้วย ให้คนของเราไปทำงานอื่นที่เห็นว่าสำคัญกว่า ส่วนสำนักข่าวไทยนี่คือยามรักษาข่าวของเรา คอยดูไว้ไม่ให้ตกแล้วเรายังเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปค้นได้

เลิกรับนี่คงยัง แต่ผมให้ความสำคัญกับคนของผมเป็นอันดับ 1 ก่อน ส่วนของเขานี้ ดูแค่ตรงไหนมันขาดหรือต้องตามต่อ มีก็ใช้ ไม่มีก็ไม่ขัดข้องอะไร ผมไม่มีความคิดเห็นอะไรกับมันเลย เงินที่รับก็เป็นเงินของโรงพิมพ์ ถึงเวลาเด็กมันเอาไปซึ่งก็โลซายก็ได้เบี้ยเลี้ยงไป ก็ดีตรงที่ถ้ามีมันก็สะดวกขึ้น ถ้าไม่มีก็ทำงานหนักหน่อย

ส่วนเรื่องคุณภาพข่าวของเขา สำนักข่าวไทยเขาไม่ค่อยเสนอข่าวที่ลึกเท่าไร และส่วนมากก็จะเป็นข่าวด้านเดียวซะด้วย ไปสัมภาษณ์ใครมาสักคนก็เอามาเขียนแล้ว ซึ่งถ้าจะถือตามระบบข่าวมันก็ยังไม่สมบูรณ์ ได้มาก็ใช้ไป รีบ ๆ พิมพ์เพื่อส่งให้สมาชิกไป ยังไม่มีข่าวแบบ recheck นะ คือคุณได้ข่าวของคนนั้น เขายังไม่ทันได้พูดตอบเลยก็นำไปเขียนเป็นข่าวแล้ว ซึ่งถ้าถือตามระบบข่าวสากลนี้ มันต้องมีทั้ง 2 ด้าน 3 ด้าน จึงจะเป็นข่าวที่สมบูรณ์

อ้างเป็นแหล่งข่าวเหร...ไม่เหรอก ผมถือว่าเขาเป็นลูกจ้างฝ่ายหนึ่ง และอีกอย่างนะ เราก็ไม่ต้องการลดความน่าเชื่อถือของตัวเองเหมือนกัน คงไม่มีใครอยากจะประจานตัวเองว่าตกข่าวเหรอก ผมดูฉบับอื่น ๆ เขาก็ไม่ให้ คือมันเป็นสิทธิตามข้อตกลงว่าเราจะเผยแพร่โดยไม่จำเป็นต้องอ้าง เป็นการขายข่าวให้เรา เขาก็เหมือนเป็น free lance แต่เป็น free lance ที่เป็นองค์กร เขามีเครือข่ายการทำงานที่เป็นระบบ ซึ่งเราก็ถือว่าเราได้จ่ายค่าข่าวให้เขาไปแล้ว

คุณภาพข่าวมันก็มีเท่า ๆ กันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้าง กระแสข่าวก็จริงบ้างไม่จริงบ้าง หลายครั้งที่ตัวเลขของสำนักข่าวไทยผิดพลาดและหลาย ๆ ครั้งที่เขาทำได้ดี ทั้งหมดมันก็เป็นธรรมชาติของวงการข่าว ซึ่งเขาก็คือนักข่าวคนหนึ่ง

คำว่า ถ้าเป็นนักข่าวของสำนักข่าวไทยแล้ว จะได้อภิสิทธิ์ในการสัมภาษณ์มากกว่าคนอื่นนั้น ไม่เกี่ยวกันเหรอก มีแหล่งข่าวหลายคนที่ผมสามารถใช้สายตรงคุยกับเขาได้ แต่สำนักข่าวไทยโทรเข้าไม่ได้ สิทธิพิเศษมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลไป เพราะฉะนั้นเรื่องของสถาบันไม่เกี่ยว อย่างผม

อยู่สยามรัฐก็ได้หมายความว่าผมจะถามถึงสังคมได้ทุกคน

เป็นกระบอกเสียงนี้มันแล้วแต่ยุคสมัย ไม่มีจุดยืนอะไรหรอก สิ่งที่ผมเห็นในสำนักข่าวไทยและไม่ค่อยจะเห็นด้วยก็คือ เขาทำหน้าที่เพื่อให้ได้เงินเท่านั้น มีการประท้วงภายในเพื่อขอเงินเพิ่ม ห่วงผลประโยชน์ ซึ่งความจริงแล้วเขาก็กินเงินเดือนค่อนข้างสูง เทียบกับไทยรัฐ เดลินิวส์นี่ เขาสูงกว่า มีค่าอยู่เวร สวัสดิการเป็นรัฐวิสาหกิจนะ เขาก็อยู่สายรัฐบาล

คำว่าอิสระที่เขาไม่มีนะ ส่วนใหญ่ก็อ้างกฎเกณฑ์ทางราชการ อ้างเพื่อเบี่ยงงานของตัวเอง เขี่ย ไล่ที่มันผิดนโยบาย พนักงานของเขาจะพยายามรักษาตำแหน่งของเขาให้ดี ก็สร้างความปลอดภัยไว้นั้นแหละ ชาวจะเป็นอย่างไรก็ไม่ว่า เล่นข่าวอย่างง่าย ๆ คือผิดแล้วมีเป้า การนำเสนอก็ง่าย ๆ เน้นภาคราชการ เอกชนนิดหน่อย ไม่มีการโจมตี จะว่าแห่งก็ไม่แห่งนะ แต่มันเข้าข้างกันเฉย ๆ ไม่ใช่ว่าเป็นการเลียหรือประจบสอพลอ แต่มันเป็นการเชียร์

เขาก็ทำงานเป็นระบบราชการ เข้าขามเย็นขาม ค่ำ ๆ ไม่กินแล้ว ไปกินเหล้าแทน ไม่ต้องกระตือรือร้นอะไรมากนัก อยู่กันไปง่าย ๆ ก็อยู่ได้ ขาดทุนก็หน่วยงานของรัฐ ถึงเวลาก็ขอปรับค่าครองชีพ เขาเป็นแบบนี้กันมานานแล้ว ไล่กันมาทุกระดับ

ปัญหาของเขาอยู่ที่ระบบการทำงาน เขาไม่ค่อยมีอิสระเท่าไร โดยเฉพาะทางด้านวาริชิวาการ จะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ดีก็ได้ คุณเขียนไปเขาก็ไม่ลงให้ แต่ถ้าเป็นข่าวประกวดราคา ข่าวอากาศ...ลง

ผมอยากให้เขาหัดทำข่าว recheck ออกมาบ้าง ชาวที่มีแหล่งข่าวมากกว่า 1 ขึ้นไป ให้มันสมดุลกันนะ นักข่าวมันจะได้มีบ้าง และข่าวนั้นมันก็น่าจะเป็นข่าวที่มีความสมบูรณ์ในระดับสากลจริง ๆ ถ้าเป็นเหตุการณ์ต้องมีเบื้องหลัง มีข้อมูลทั้งหมด ให้ความพยายามให้มาก ซึ่งมันก็ยังยากอยู่ ขณะนี้ยังยากอยู่

จริง ๆ แล้วเขาไม่ค่อยกล้าที่จะพัฒนา เพราะแนวทางการพัฒนามันทำยาก ความจริงนักข่าวของเขามีข้อมูลเยอะ รู้อะไรดี แต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้

ผมว่าเขาน่าจะกระโดดออกมาทำเป็นธุรกิจไปเลย มีลิโพวิตันตี กระจกแดง หรือ ใค้กเข้ามาโฆษณา ซึ่งก็น่าจะอยู่ได้ เพราะลำพังแต่ค่าสมาชิกเขาอยู่ไม่ได้หรอก ถ้าเขาทำได้แบบนี้ก็น่าจะดีกว่าด้วย เพราะคุณภาพคนที่เขามีอยู่กับอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงนั้นน่าจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีกว่านี้ได้ ซึ่งถ้าผมมีคนเดียวเขา มีค่าตอบแทนให้แบบนั้น คนพวกนี้ต้องทำงานหนักขึ้นกว่า 1 เท่าตัว ไม่ใช่วันละ 2 ชั่วโมงแล้วเลิกกินเงินเดือนคนละเป็นหมื่น

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายวรกิจ ศรีอนันต์รักษา (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2534) ผู้ช่วยหัวหน้าข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ให้ทัศนะในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้บริการข่าวของสำนักข่าวไทย รวมทั้งเหตุผลในการบอกรับเป็นสมาชิกของเอกสารข่าวดังกล่าว ดังนี้

ประเด็นแรกเลยที่เราับเอกสารข่าวของเขา ก็เพราะเอาไว้ตรวจสอบข่าวในแต่ละวันว่า ผู้สื่อข่าวของเราตกข่าวหรือเปล่า ถ้าตกก็จะเอารายละเอียดในนั้นมาเขียนเป็นข่าวเสริมเข้าไป เป็นการดูประกอบกับเนื้อหาของข่าวแต่ละวันที่เราได้มา อีกประเด็นหนึ่งก็ใช้ในกรณีที่ข่าวในวันนั้นเรามีน้อย เราก็ได้ใช้ข่าวของเขา โดยเปลี่ยนรูปแบบการเขียนให้เป็นของเดลินิวส์เอง อาจจะตัดประเด็นบางประเด็นออก เพราะเขาเป็นข่าวในลักษณะของสำนักข่าว เขียนข่าวสั้น ๆ สั้นน้อยมาก เราก็เอามาเขียนใหม่ อีกอย่างนะครับ ก็เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข ข้อมูล หรือรายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งของเขาก็พอจะเชื่อถือได้นะ

ส่วนมากเราจะใช้ข่าวเล็ก ๆ ข่าวเชิงวิชาการ ซึ่งจะนำมาใช้ในหน้าในเยอะ ส่วนข่าวหน้า 1 เราก็มีนักข่าวของเราเองอยู่แล้ว คุณภาพนักข่าวของเราก็ไม่ต้องยกว่า

ของสำนักข่าวไทย คือเขาทำงานให้เราเต็มที่อยู่แล้ว แต่เราถือหลักที่ว่าข่าวพื้น ๆ นั้นเราไม่ให้นักข่าวของเราไปทำ ไม่ต้องเสียเวลา เอาเวลาไปเจาะข่าวที่ลึกกว่านั้นดีกว่า หาข่าวแปลก ๆ ที่มีสีสันมาลงดีกว่า สำนักข่าวไทยเป็นแค่ตัวเพื่อเลือกกับตัวอ้างอิงเท่านั้นเอง

เรื่องบริการเขาแย่มาก เท่าที่ผมทราบ กติกาของเขากำหนดว่ารอบบ่ายจะมีคนมาส่งให้ นี่ตอนนี้หกโมงกว่าแล้วยังไม่ถึงเลยครับ ตอนที่ผมเริ่มทำงานประมาณสักบ่ายสองโมงเขาก็มาแล้ว แต่เดี๋ยวนี้สองสามทุ่มก็ยังไม่เห็น ต้องโทรไปทวง โหมโหมมาก ๆ ก็ต้องต่อว่าเหมือนกัน เพราะบางครั้งเรามีปัญหาที่จะต้องเช็คข่าว บางข่าวผมไม่สามารถจะเช็คกับแหล่งข่าวหรือนักข่าวของผมเองได้ เพราะถ้าเช็คไปก็จะได้คำตอบเหมือนเดิม ผมก็อยากเช็คข่าวกับสำนักข่าวไทยบ้าง

บางครั้งผมต้องไหว้วานให้เพื่อนฝูงที่อยู่ในนั้นช่วย fax มาให้ ก็เป็นทางแก้ได้ ผมว่าระบบการส่งของเขาก็ยังใช้ไม่ได้ ยิ่งเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องไปหาเลย บางวันรอบค่ำรอบดึกนี้หายไปเลย นิมฟ์ยังไม่เสร็จบ้าง มอเตอร์ไซค์ต้องรอบ้าง ของเรานี้รอบค่ำกับรอบดึก เราใช้มอเตอร์ไซค์ของเราไปรอบรับเลย ผมฝากให้เขาแก้จุดนี้ด้วยก็แล้วกัน

จะให้เขาใช้ fax ก็ดีนะ ดี เรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหา ที่นี้เราเรียก junk fax อยู่แล้ว กองไว้เยอะเลย ส่ง ๆ มานี้ใช้ประโยชน์ได้แค่ 30% ส่งมาเถอะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว

อย่างเวลาที่มีปัญหาหรือเหตุการณ์อะไร ผมก็อยากให้เขา fax มาก่อน เช่น มีประกาศของรัฐบาล รายชื่อสภานิติบัญญัติ ซึ่งเขาจะได้ก่อนคนอื่น เราก็อยากให้เขา fax มาให้เราด้วย ดีกว่าที่จะส่งมอเตอร์ไซค์ไปรับ เสียเวลา มีก็ดีนะ แต่คงไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะไปรบกวนเขา

ส่วนเรื่องราคาของเขา ผมว่าคุ้มครับ ไม่ว่าจะที่นี้หรือที่ไหน ผมว่าเขาคุ้มทั้งนั้นแหละ 3,000 บาทกับการใช้งาน 3-4 อย่างนี้คุ้มมาก

เหมือนกับว่าเรามีทีมข่าวทีมหนึ่งเลย แล้วอีกอย่างนะ ผมเองรู้สึกว่ามันเป็นการถ่วงดุลย์กันระหว่างนักข่าวข้างในโรงพิมพ์ คือปกติคนทุกกลุ่มจะมีความขัดแย้งกันในตัวตลอด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนกับกลุ่มไหน อย่างนักข่าวกับ rewriter ก็มีความขัดแย้งกันส่วนหนึ่งและมีสิ่งร่วมกันส่วนหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะต้องร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกัน ไม่อย่างนั้นแล้วจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ ซึ่งความขัดแย้งเหล่านี้บางทีสำนักข่าวไทยก็ช่วยควบคุมให้ อย่างนักข่าวเราเบี้ยวไม่ส่งข่าวไม่เป็นไร มีนี้สำนักข่าวไทย...3,000 บาทเอง ดีกว่าพวกคุณชะอีก ทำให้เขามองว่าจะให้สำนักข่าวไทยมาบ่อนข่าวในสายของเขาไม่ได้ ถ้า rewriter จะเลือกข่าวต้องเลือกข่าวของเขา ทำให้เขามีความภูมิใจ ความมั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้น โดยลึก ๆ นะผมว่าสำนักข่าวไทยเขามีส่วนนี้อยู่เหมือนกัน เป็นการแข่งกันคานกันในที่ ทำให้เขาเกิดความมูมานะ คือเขาจะแพ้สำนักข่าวไทยไม่ได้ ถ้าแพ้ก็แย่มาก เพราะข่าวของสำนักข่าวไทยเขาค่อนข้างจะเป็นทางการ สีสันไม่มีแต่นักข่าวของเราต้องลึกกว่า และข่าวเล็ก ๆ นี่ผมบอกเขาเลยว่าไม่ต้องมาทำหรือกตกร์ตกไป สำนักข่าวไทยมี คุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

เลิกรับหรือครับ... เป็นไปไม่ได้ครับ ผมว่าไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนที่จะทำแบบนี้

สำหรับเรื่องความถูกต้องของเนื้อหาหรือข้อมูลตัวเลขนั้น เท่าที่ผ่านมา ผมยังไม่เห็นว่าเขาจะผิดนะ เขาก็คงต้องตรวจสอบพอสมควรเหมือนกัน

ข่าวของเขากับข่าวของเราแตกต่างกันครับ ของเขาเป็นข่าวในลักษณะของสำนักข่าว คือเป็นข่าวพื้น ๆ ออกไปในเชิงราชการ สีสันจะน้อย แต่ถ้ามองในแง่ของข่าว ที่นี่จะเป็น popular news เราจะมีสีสัน ซึ่งสำนักข่าวไทยเขาไม่มีให้ข่าวอาชญากรรมก็ไม่มีให้ ยกเว้นข่าวใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่ใช่ตัวนำประเด็นนัก หมายถึง

ความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนสัก 1-2 วัน เขาจึงค่อย pan ตามไป อันนี้เป็นข้อ
 ด้อยของเขา

ส่วนทิศทางในการนำเสนอข่าวของสำนักข่าวไทยนั้น จะว่าสนับสนุนรัฐบาลก็ไม่เชิง
 เพราะบางทีก็โจมตีเหมือนกัน แต่เป็นการโจมตีแบบมีหลักฐาน คือมีคนพูด มีตัวบุคคล
 ชัดเจน ไม่ใช่เป็นการรายงานข่าว จะว่าเชียร์อย่างเดียวก็น่าใช่ มีเหมือนกันครับ
 ที่มีข่าวที่ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาล โดยเฉพาะสมัยพลเอกชาติชาย

เป็นกระบอกเสียง... เขาเป็นมานานแล้วนี้ครับ แต่จะไปเป็นพวกไหนเท่านั้น
 เอง แล้วแต่รัฐมนตรีที่มากุมว่าเป็นใคร แต่เราก็พูดชัดไม่ได้ว่าเขาเป็นกระบอกเสียง
 คือเป็นส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง เขาก็รักษาสถานภาพการเป็นสำนักข่าวไว้

การเป็นสำนักข่าวนี้อาจต้องเป็นกลางที่สุดคือเสนอข่าวทั้ง 2 ด้าน และต้องเป็นข่าว
 ที่เชื่อถือได้ ไม่เหมือนหนังสือพิมพ์นะ เพราะผิดแล้วขอมาได้ และมีพื้นฐานทำนอง
 ที่ว่าภาพพจน์ของเขาเป็นสำนักข่าวของรัฐบาล มันไม่เชิงกระบอกเสียงนะ แต่เป็น
 ตัวแทนของสื่อมวลชนสาขาหนึ่ง ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารที่
 ที่เที่ยงตรงที่สุด หมายถึงว่าไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง แต่เท่าที่ผ่านมาเขาอาจจะผิด
 วัตถุประสงค์ไปบ้าง คือข่าวส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเป็นการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล

ก็อาจจะ เป็นผลจากการที่เขาเป็นหน่วยงานของรัฐ เพราะดูจากการเปลี่ยนแปลง
 รัฐมนตรีแต่ละครั้งนี่ จะมีผลต่อนโยบายของเขา แต่ถ้าจะให้เขาเป็นอิสระเลย ผมก็
 ไม่ทราบว่าเขามีขีดความสามารถแค่ไหน ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วมันควรเป็นแบบนี้ เขา
 แยกตัวออกมาจะเจ๊งหรือเปล่า เพราะตอนนี้เห็นว่าขาดทุนอยู่ ถ้าไม่มีช่อง 9 เลี้ยง
 ก็ตาย

ผมว่าขีดความสามารถของเขามีน้อย คือวัตถุประสงค์เขาตั้งมาแค่นี้ จัดองค์กรขึ้น
 มาเพื่อทำงานให้ตรงวัตถุประสงค์ ผมว่าเขาก็พอใจแล้ว แม้ว่าในเชิงธุรกิจเขาจะ

อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยเงินเพียงแค่นี้ เขาคงจะพอใจแล้วในระดับนี้

เรื่องการแก้ไขวิกฤตการณ์หรือสถานการณ์ทางการเมืองอะไรนี้ ผมว่าไม่จริงนะ เพราะยิ่งเกิดวิกฤตการณ์ ผมว่าเขาจะต้องรักษาสถานภาพของเขาหนักขึ้นกว่าเดิม ชาวฝ่ายค้านหรือชาวล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการโจมตีก็จะมีเลย ซึ่งมันตรงข้ามกับที่เขาพูด

ส่วนเรื่อง credit เราก็ไม่เคยให้เขา เพราะบุคลิกการเขียนข่าว การใช้ภาษาต่างกัน ชาวบางข่าวเราก็หาเองได้ อาจจะหยิบมาจากเขานิดหน่อย ซึ่งถ้าจะเอาไปอ้างในข่าวจะทำให้คนอ่านสับสนได้ ไม่เหมือนข่าวต่างประเทศครับ เพราะเราไม่มีนักข่าวที่นั่น

ใกล้ชิดกับแหล่งข่าวมากกว่าเธอ... ก็มันดูไม่อันตรายนะ คือเสนอข่าวไม่โจมตีใคร เขาไม่เคยขุดคุ้ยเปิดโปง ยกเว้นว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นเขาทำกันไปแล้ว สัก 2-3 วันแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา เขาก็ตามแหไปอย่างนั้น เล่นไปผิว ๆ จะไม่ลิกเท่าหนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวเขาก็เลยไว้ใจมากกว่าว่าเออ..ไหน ๆ ก็เป็นคนของรัฐเหมือนกัน แต่ข่าวที่เสนอออกมาไม่ลิกเท่าหนังสือพิมพ์นะ ถึงแม้ว่าเขาจะรู้มากก็ตาม คือรู้มากแต่เขียนไม่ได้ ซึ่งเราเข้าใจเขา เหมือนกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละ บางทีเขาก็ได้ข่าวดีกว่า ลิกกว่าหนังสือพิมพ์ แต่อยู่ที่ว่าเขาจะมีความกระตือรือร้นไปหาประเด็นหรือเปล่า อย่างแหล่งข่าวบางคนในระดับหนึ่ง เช่น อธิปไตย ปลัดกระทรวง เขาจะเชื่อถือสำนักข่าวไทยมากกว่า เพราะข่าวเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ฝากให้ลงนี่ เขาลงได้ทันที แหล่งข่าวเขาก็พอใจ แต่จะถึงมือประชาชนหรือไม่เขาก็ไม่คิดอะไร แต่หนังสือพิมพ์เราไม่สามารถเสนอข่าวตามใจเขาได้ บางข่าวเป็นข่าวที่ง่วงนอน ซึ่งถ้าไม่สนิทกันจริง ก็ไม่ลงให้

ถ้ารวม ๆ กันแล้ว ผมก็พอใจเขาในแง่ของข่าว แต่ไม่ค่อยพอใจในเรื่องของบริการนัก คือถ้ามีคะแนน 10 ดูขีดความสามารถด้านคุณภาพของเขาแล้ว ผมก็ให้เขาเต็ม เรื่องของความคุ้มทุน ก็ 10-11 ไปเลย ส่วนเรื่องบริการนั้น สัก 5 หรือ

7 ก็ไม่รู้จะ โหดกับเขาเกินไปหรือเปล่า

ผมอยากให้ข่าวของเขาละเอียดกว่านี้ และอยากให้เขาเสนอข่าวทั้ง 2 ด้านด้วย ทั้งข่าว pro และ con ทั้งข่าว recheck ซึ่งน่าจะกล้าเขียนได้ลึกซึ้งมากกว่านี้

เขาน่าจะมีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เพราะสื่อมวลชนเองต้อง ถูกควบคุมด้วยระบบคุณธรรมอยู่แล้ว ไม่น่าจะกลัว เพราะเขาสามารถอธิบายให้ผู้คุม หรือรัฐบาลเข้าใจถึงหลักการของเขา มันจะเหมาะกับยุคสมัยนี้มากกว่า ถ้าเขา เข้าข้างรัฐบาลมาก ๆ แบบนี้ก็จะไปไม่รอด

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

นายรังษี มณีโชติ (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2534) หัวหน้าข่าวหน้า 1 ของ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เป็นผู้ให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

เหตุผลในการบอกรับเอกสารข่าวของสำนักข่าวไทยของเรา ก็เนื่องจากว่าเรา เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความต้องการใช้ข่าวเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าเราจะมีนักข่าว อย่างเพียงพอแล้วก็ตาม แต่เราก็อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอีก และเท่าที่เราดู ข่าวจากสำนักข่าวไทย เราก็เห็นว่าเขาให้ข่าวและข้อมูลรายละเอียดที่พอสมควร และหลายด้าน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อสื่อมวลชนทั้งหมด คือสามารถเอาไปใช้ได้ เกือบทั้งหมด ถ้าเราไม่มีข่าวของเราเองเราก็สามารถใช้ของเขาได้

ส่วนลักษณะของการใช้... ส่วนมากเราก็ใช้เป็นที่ตรวจสอบกับข่าวของเราที่ได้ มา หรือถ้าข่าวของเราไม่มีก็ใช้ของเขา ที่เราใช้ของเขาก็เพราะว่าอย่างน้อยก็ เชื่อถือได้ว่าแหล่งข่าวที่เขา มีอยู่นั้นเป็นแหล่งข่าวที่แน่นอน เหมือนกับเราส่งคนข่าว ของเราไปทำเอง เราวางใจ เราก็ใช้

ผมว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็เป็นแบบนี้ อย่างน้อยก็เอาไว้ตรวจสอบหรือเอาไว้ใช้ ตอนขาดตกบกพร่อง ขาดข้อมูล ขาดประเด็นก็สามารถนำไปเสริมได้ เราวางใจมากกว่า เป็นข่าวที่ชื่อตรง ตรงไปตรงมาและมีข้อมูลที่ถูกต้อง

แต่เขาส่งข่าวให้เราช้าเกินไปครับ เราต้องให้คนไปรับ เพราะเรามีความเร่งด่วน ต้องใช้ อย่างกลางคืนนี้เราต้องเอารถไปเผ่า ไปรอรับข่าวรอบเช้ามาก่อน รอ ให้เขามาส่งไม่ได้ครับ เราเช็คข่าวไม่ทันเพราะเขาส่งตามเวลา บ่ายก็บ่าย ค่ำก็ ค่ำ เราจำเป็นต้องให้มาตรวจสอบ ให้รถไปรับเอง รอบบ่ายก็มาประมาณบ่ายโมง หรือบ่ายสอง โมง รอบค่ำก็ไม่เกินสองทุ่ม รอบเช้าก็ประมาณสี่ห้าทุ่ม

จะว่าเขาไม่ให้บริการเราก็ไม่ได้ คือเขาให้ แต่เราไม่ได้ใช้เพราะมันไม่ทัน ทุกวันนี้เรายังคิดว่าเอารถยนต์ไปรับมันก็ยังช้าอีก อยากจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซด์ซึ่งไปได้เร็วกว่า เพราะบางทีมันเร่งรีบ และการที่เราเป็นลูกค้าเขานี้เราก็โทรไปถามข่าวด่วนกับเขาได้ เขาก็ fax มาให้ก่อน ทำให้เราสะดวกขึ้น หรือถ้ามี ข่าวด่วนจะมีคนโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวนั้นข่าวนั้นนะ แล้วจะ fax มาให้ ซึ่งเขาก็พยายามเอาใจใส่ลูกค้าพอสมควร ก็คงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งก็มีเป็นช่วง ๆ ไป เขาคงไม่มีใครมานั่งทำแบบนี้ให้เราตลอด 24 ชั่วโมงหรือถึงเวลาก็คงต้องเลิกหรือเปลี่ยนเวรกันไป

ส่วนใหญ่ข่าวของเขาก็เป็นผลประโยชน์ของรัฐบาลทั้งนั้น ความรวดเร็วในการติดต่อก็ใช้ได้นะ

เรื่องค่าสมาชิกของเขานี้ ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์รับละก็คุ้ม แต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านอะไรที่จะรับไปดูไปอ่านนี้ ผมว่าเขารับหนังสือพิมพ์ดีกว่า เพราะมีอะไรมากกว่า และเขาคงไม่มีเวลามานั่งอ่านทั้งฉบับ ทุกรอบทั้งเช้า บ่าย ค่ำ และแพงกว่าด้วย

รับเขานี้คุ้มนะ เขามีทุกอย่างพร้อม ผมว่ายังไงก็คงต้องเอาไว้ละ คืออย่างน้อย เอาไว้ใช้คั่วข้าว เอาไว้คั่วข้าว ถึงจะต้องซื้อเราก็จำเป็น อย่างของกรมประชาสัมพันธ์ นี่เราได้ฟรี แต่มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไร ไม่เหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนนี้กรมประชาสัมพันธ์ ส่งข้าวให้ใช้ได้ ภาระยะหลังนี้เขาส่งข้าวเข้าไปมาก เรื่องความต้องการใช้ มันเป็นเรื่องความต้องการของกองบรรณาธิการที่ยังต้องการใช้อยู่ ส่วนการจัดการซื้อนั้นเป็นเรื่องของกองจัดการ แต่เราก็ใช้กันเกือบทุกหน้า

ส่วนเรื่องการให้ความเชื่อถือโดยการอ้างสำนักข่าวไทยเป็นแหล่งข่าวนั้น มันเป็นเรื่องประหลาดมากที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้กันมากนัก อาจจะเป็นเพราะการที่เราไปบอกว่าเอาข่าวมาจากที่อื่นนั้น มันจะทำให้เราคลาย ๆ กับว่าไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะบางครั้งอาจใช้มากจนเกือบทั้งเล่ม ถ้าอ้างกันก็เกือบทุกหน้าที่มีแต่สำนักข่าวไทย เท่ากับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย เราก็ใช้เขาพอสมควรนะ

ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา ข่าวเศรษฐกิจนี่จะใช้มาก ส่วนข่าวต่างประเทศ ก็ใช้น้อยหน่อยเพราะหน้าของเรามีน้อย และเราก็มีเครื่องโทรสารรับข่าวจากต่างประเทศเอง ข่าวบันเทิงถ้ามีเราก็เอามาใช้

ข่าวของเขาบางข่าวก็ลึกมาก ไม่ใช่ทุกข่าวนะ บางข่าวก็มีรายละเอียดที่เราไม่คิดว่าจะมี ซึ่งเราก็พอใจ บางข่าวก็เหมือนทั่ว ๆ ไป นักข่าวของเขาก็เป็นนักข่าวธรรมดา แต่ข้อดีของเขาอยู่ที่เขามักจะสรุปต้นเรื่องของข่าวมีเบื้องหลังของข่าวว่าข่าวนี้มันเป็นมาอย่างไร มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร แต่น่าเสียดายที่มีไม่มาก ซึ่งที่จริงเขาควรจะทำแบบนี้ให้มากมันเป็นประโยชน์

ทิศทางการเสนอข่าวของเขามันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ถ้าช่วงเวลาที่ผู้สื่อข่าวเข้ามาควบคุมบริหารงานมีความเป็นกลาง เขามันก็ออกมาในลักษณะที่เป็นกลาง แต่ถ้ามีผู้บริหารที่เข้ามาเพราะการเมือง เขามันก็จะชักจะโน้มเอียง อย่างที่ผ่าน ๆ มานี้ สมัยที่คุณเฉลิม อยู่บำรุงมาคุม เขามันก็จะเอียงไปทางคุณเฉลิมมาก เป็นการโน้มเอียง

เกินไป อันนี้เราไม่โทษสำนักข่าวไทยนะ เป็นความฉลาดของผู้เข้ามา ที่สามารถ
ใช้สำนักข่าวไทยเป็นเครื่องมือได้ แล้วก็ต้องยอมทำตามด้วย เพราะเป็นผู้ได้บังคับ
บัญชา

ลักษณะการทำงานแบบนี้เราก็มองว่าขาดอิสระ ถ้ายังมีการเมืองเข้าไปก้าวก่าย
หรือชี้หน้าเขา เป็นการขาดอิสระสำหรับคนทำข่าว แต่อย่าลืมนะครับว่ามันไม่มีอะไรที่
เป็นอิสระ 100% ไม่ว่าจะป็นรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน มันอยู่ที่เป้าหมายหรือ
นโยบายที่วางไว้ว่าเราจะทำและมีความจำเป็นต้องทำ เราก็ต้องทำ อย่างหนังสือพิมพ์
เราก็มองดูว่า โอ๊ย มีอิสระจะทำอะไรก็ได้ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งต้องเบี่ยงเบนไปที่อื่น
เพราะมันไปตรง ๆ ไม่ได้ มันก็ต้องไป ก็เหมือนกันละครับ รัฐวิสาหกิจก็ต้องทำงาน
ให้รัฐบาล แต่ก็ไม่ได้เอาสิ่งที่เลวร้ายไปให้ประชาชน จะว่าเป็นกระบอกเสียงของ
รัฐบาลก็ได้ ถ้ารัฐบาลทำอะไรโดยที่ไม่มีใครรู้รัฐบาลก็ไม่รู้จะทำไปทำไม ประชาชน
ก็ไม่รู้จักรัฐบาล ผมว่ามันจำเป็น

สำนักข่าวอิสระเคยมีอยู่เหมือนกันนะ ผมเคยทำมาก่อน เป็นสำนักข่าวเอกชนชื่อ
สำนักข่าวไทยนี้แหละ แต่เลิกไปแล้ว ทางสำนักข่าวไทยจึงเอาชื่อมาใช้ ตอนนั้นจะ
โอนหรือขายกิจการมาให้สำนักข่าวไทย ก่อนที่จะตั้ง อ.ส.ม.ท.ด้วยซ้ำ แต่การ
เจรจากันไม่ตกลง เขาก็เอาแนวความคิดนั้นมาทำเป็นสำนักข่าวไทย อันที่จริงผมก็
ทำสำนักข่าวไทยมาตั้งแต่บริการสำนักข่าวไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก็
เป็นรูปของเอกสารข่าวแบบนี้ รัฐบาลก็ให้เงินสนับสนุนมา เราทั้งแจกทั้งขาย แต่
ขายไม่ค่อยได้เงินหรอก ส่วนมากเราใช้เงินสนับสนุน

ถ้าสำนักข่าวไทยจะแยกไปทำแบบนี้บ้าง... ค่าใช้จ่ายมันสูงนะ ผมคิดว่าที่ขาย
อยู่นี้ก็ขาดทุนอยู่แล้ว ถ้ารัฐบาลทำแบบนี้ก็ยิ่งขาดทุนกันไปใหญ่ คนทำก็ต้องหวัง
ประโยชน์ในการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาล นี่คือผลกำไรที่มากมายมหาศาลกว่าที่ลงทุน
ทีนี้ถ้าจะให้เอกชนมาลงทุน ก็ไม่รู้ว่าจะไปสนับสนุนใคร เป็นเพียงการขายข่าวเท่านั้น
ตัวเองก็ไม่ได้อะไร มันก็ทำไม่ได้ ผมว่าให้เขาเป็นอิสระลำบากครับ เพียงแต่ให้เป็น

ข่าวที่ชื่อตรงจริง ๆ พยายามไม่ให้อะไรเข้ามาควบคุมมันก็น่าจะดีที่สุดแล้ว

ปัจจุบันนี้เราก็พอใจในความซื่อตรงและคุณภาพข่าวของเขาอยู่แล้ว พอใจว่าสำนักข่าวไทยได้ปรับตัวเองมาอยู่ในระดับนี้ แม้บางอย่างอาจจะยังไม่ทันกับผู้สื่อข่าวอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นเพราะมีบุคลากรน้อยกว่า หรือติดอยู่ที่ระบบราชการ หรืออะไรก็ตาม

แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือเราก็ให้เขามาก เพราะอย่างน้อยความเป็นราชการหรือกึ่งราชการมันก็เป็นตัวประกันอยู่แล้วว่า เขาคงไม่ทำอะไรชั่ว ถ้าเกิดฟ้องร้องขึ้นมามันก็เสียหาย เราก็ยังพอที่จะฟังสำนักข่าวไทยได้มากครับ

แต่ก็มีบ่อย ๆ เหมือนกันนะที่ประเด็นข่าวของเขา กับประเด็นข่าวที่นักข่าวเราได้มา มันไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่อันตรายมากเราก็เสนอไป เราก็พอใจที่จะเอาอะไรมาเติม มาใส่ลงไปให้สมบูรณ์ขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้ว เราจะเชื่อนักข่าวของเรา มากกว่า เพราะเขามีความรับผิดชอบที่จะเขียนข่าวอะไรลงไป

ผมไม่ทราบว่สำนักข่าวไทย เขามีทีมข่าวที่จะทำข่าวหรือตามข่าวกันอย่างไร หรือว่าทำกันอย่างไรที่หนังสือพิมพ์ทำ คือปล่อยอิสระให้แต่ละสายข่าวไปทำกันมาเอง ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเราก็อยากให้สำนักข่าวไทยให้รายละเอียดและกระแสข่าวที่แตกต่างออกไปจากที่ทำอยู่ธรรมดา ควรจะเจาะลึกลงไปหรือกว้างออกไปในทิศทางที่พวกนักข่าวเขาไม่เข้าไปทำ เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับสำนักข่าวไทย และ board ข่าวของเขาที่จะจัดหาและชี้แนะให้คนนี้ไปทำข่าวด้านนี้ แทนที่จะไปมั่วอยู่กับสายข่าวกับนักข่าว ข่าวที่ออกมามันก็เหมือนกัน แต่ก็ติดอยู่อย่างนะที่สำนักข่าวไทยสามารถเก็บข้อมูลเบื้องหลังมาใส่ให้รู้บ้าง มันก็เป็นเรื่องแตกต่างจากที่ผู้สื่อข่าวทั่วไปทำ

ประเด็นหรือกระแสข่าวที่ต่างออกไปจากนักข่าวอื่น ๆ ตอนนี้นั้นก็มีเกือบทุกด้านละนะ ข่าวมันมีความสำคัญเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกึ่งสารคดีหรือการแนะนำผลงานวิจัยใหม่ ๆ ของราชการ ข่าวการพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่หรืออะไรต่าง ๆ ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาอยากรู้ อยากดูว่ามันคืบหน้าไปอย่างไร ถ้าสำนักข่าวไทย คิดจะทำข่าวด้านนี้ขึ้นมา ผมว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ด้านนี้ได้มาก คือมันได้ประโยชน์ ทั้ง 2 ด้านนะ สำนักข่าวไทยคงไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะหากำไรเท่าไร เพียงแต่ว่า ต้องการจะเผยแพร่ข่าวสารในฐานะที่เป็นราชการหรือกึ่งราชการ อยากจะสนอง นโยบายของรัฐบาล เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถไปเก็บข่าวที่เป็นผลงานของรัฐบาล ที่ไปทำไว้ทั่วไปประเทศได้ ผลที่จะได้รับก็คือประชาชนรู้ว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งเรื่องนี้คงจะมีเข้ามาบ้าง แต่ต้องไม่มากนัก หรือแต่ละกระทรวง ทบวง กรมนี้ เขาก็มีแผนงานของเขาอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการเผยแพร่เท่าไรนอกจากข่าวใหญ่ ๆ ทั้ง ๆ ที่ข่าวบางข่าวก็น่าสนใจ ผลการวิจัย การสัมมนา ซึ่งถ้าทางสำนักข่าวไทย สามารถเก็บมาเผยแพร่ได้ มันก็เป็นประโยชน์

อีกอย่าง ผมอยากให้มึเบื้องหลังข่าวให้มากกว่านี้ว่ามันเป็นมาอย่างไร ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่าจะทำได้ทัน เพราะข่าวมันเร่ง ทำกันตั้ง 3 รอบ มันก็ต้องเร่ง เขียน เร่งทำ ก็เป็นอุปสรรคอยู่ว่าเขาอาจจะทำไม่ได้

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอายุข ปรกติป ฅ กลาง (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2534) บรรณาธิการบริหาร ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า ได้ให้ทัศนะในประเด็นต่าง ๆ ของการให้บริการข่าวของสำนักข่าว ไทย ดังนี้

การส่งข่าวของเขามีข้อบกพร่องมาก ที่แนวหน้านี้เจอทุกอาทิตย์โดยเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เป็นเรื่องของการเบี่ยงส่วนบุคคล รอบค่านี้นี้ไม่ค่อยมาหรือ บางทีก็มา ข้ามวันไปเลย เจอบ่อยครับ ยิ่งในช่วงบิหลังนี้บ่อยมาก ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เรากก็ได้แต่โทรศัพท์ไปทวงเขา บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ และส่วนที่ได้หลังจากกำหนด เวลามันก็ใช้งานไม่ได้แล้ว วิธีการรับของเราก้ให้เขาส่งควมเข้ามาย ส่งรอบเดียว เพราะมันไม่มีประโยชน์ที่จะมาส่งรอบเข้าที่มันสายไปแล้ว ไม่จำเป็น นอกนั้นก็ให้

เขามาส่งรอบคำอีกรอบ เป็นสองรอบ

จริง ๆ แล้วในรอบคำนี้ การใช้ประโยชน์ในการกวาดข่าวไม่ค่อยจะดีนัก เพราะ
ว่ารอบคำไม่สามารถครอบคลุมอะไรได้มาก ในขณะที่หนังสือพิมพ์ที่ออกในตอนเช้า
จะต้องคลุมทุกประเด็นให้ได้

ความรวดเร็วในการให้บริการก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

ถ้าพูดถึงความจำเป็นในการใช้ข่าวของเขา ก็ยังน่าสนใจอยู่นะ แต่หน้า 1 กับ
ข่าวในประเทศเราไม่ค่อยได้ใช้ มีพอใช้ได้ก็เป็นข่าวต่างจังหวัด กรณีของเอกสาร
ข่าวนี้อาจจะเป็นการช่วยลดจุดอ่อนของโต๊ะข่าวมากกว่า ในขณะที่หนังสือพิมพ์บาง
ฉบับอาจจะไม่จำเป็นเลย แต่มันก็มีไว้เพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อเหนียวเท่านั้น ในกรณี
ของแนวหน้า ก็ได้ใช้จุดจุดอ่อนของข่าวต่างจังหวัด อีกประการหนึ่งที่ใช้คือ เขามา
ยืนยันว่ามันมีความจริงในลักษณะของความผิดเรื่องถ้อยคำของบุคคล ซึ่งก็พอใช้ได้

ข่าวต่างประเทศก็ใช้มาก เพราะเรามี AP. อย่างเดียว ของเรามี Reuters
มี A.F.P. ข่าวกีฬาจากต่างประเทศก็ใช้เยอะ

จุดประสงค์หลักของคนทำหนังสือพิมพ์ที่รับข่าวจากสำนักข่าวไทย ก็คือต้องการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นข่าวหรือหัวข้อข่าวเท่านั้น ถ้าเขาสามารถทำให้
เราตรวจสอบได้ตลอดเวลา มันก็ดี พูดถึงความดีก่อนนะ ทำได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่อง

ถ้าจะถามผมเรื่องของความคุ้ม ผมไม่เคยคิดในเรื่องของความคุ้มนะ ก็คิดว่าพอ
ใจและยังจำเป็นต้องรับอยู่ ถ้าหากเขาจะขึ้นราคาบ้าง ในแง่ของคนข่าวก็ต้องเป็น
ราคาที่จะรับได้ ให้โต๊ะข่าวเขาตัดสินใจไป

อย่างทีแนวหน้าก็เคยมีการพูดกันครั้งว่าควรจะไม่เลิกหรือยัง แต่ในขณะที่เรายังได้ประโยชน์ในส่วนของชาวต่างประเทศและชาวภูมิภาคอยู่ มันก็ยังมีความจำเป็น แต่ถ้าเป็นชาวในประเทศนี้ไม่จำเป็นเลย เท่าที่ผมเห็นนะ มีเพียงบางองค์กร หนังสือพิมพ์ที่อ่อนแอมาก ๆ ที่จำเป็นต้องใช้มาก อย่างไทยรัฐนี่เขาแทบจะไม่ต้องใช้เลย ส่วนแนวหน้าก็ยิ่งพอไหว ผมว่ามันน่าจะคุ้มที่จะนำไปใช้

ส่วนเรื่อง credit เราถือว่ามันเป็นธุรกิจ ก็ไม่เคยให้ credit เขาเลย ลักษณะที่เอามาใช้ ก็ไม่ได้ใช้โดยตรง คือมันใช้แค่ตรวจสอบ และเขาเองก็ไม่ค่อยมีข่าวเดี่ยวยู่แล้ว ถ้านักข่าวเราไม่ได้ทำก็จะมึนนักข่าวอื่นเขาไปทำมา ถ้าเปรียบเทียบกับข่าวของเรามันก็แทบจะเหมือนกัน ใกล้เคียงกันมาก อีกประการหนึ่งก็คือ การนำเสนอประเด็นข่าวลวงหน้า ปัญหาที่จะปลุกหรือกระตุ้นประเด็นข่าวของหนังสือพิมพ์นี้ไม่มีเลย ยอมรับว่าไม่มีจริง ๆ เป็นแค่เพียงข่าวตาม

ช่วงที่ผมเป็นนักข่าว ผมได้ฟังจากเพื่อนที่เป็นนักข่าวด้วยกันว่า เจตนาในการเสนอข่าวของเขาก็ใช้ได้ คือมีเจตนาที่จะทำ พยายามที่จะทำข่าวแข่งกับหนังสือพิมพ์ แต่พอช่วงหลังมานี้ เราก็เห็นว่าเขาไม่มีความโดดเด่นมากไปกว่าหนังสือพิมพ์ ในสายตาผม เขาเป็นลักษณะของการสะท้อนเป็นสื่อธรรมดาที่ควรจะให้มันลึกขึ้น

ก็ไม่ถึงกับเป็นกระบอกเสียงนะ แต่มีบางจุดที่เขาพยายามจะทำ มันไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์รัฐบาลอย่างเดียว เพียงแต่ว่ามันมีนักการเมืองบางคนที่สามารถจะใช้ประโยชน์จากสำนักข่าวไทยได้มากกว่าหน่วยงานอื่นมากกว่าผู้บริหารคนอื่นที่เข้ามาดูแล ก็อาจเป็นเพราะเขาไม่มีจุดยืนในการเป็นสำนักข่าว เท่าที่ทราบมาเขาก็มีปัญหาภายในอยู่เหมือนกัน เช่นการโยกย้ายนักข่าว ซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้นักข่าวของเขามีความกดดัน ทำให้ต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลา และการเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็ทำให้คุณภาพข่าวต่ำกว่าของเอกชนอยู่แล้วในแง่ของการเจาะลึก เพราะบางข่าวที่เราต้องการนั้นขอให้มันครอบคลุมประเด็นหรือติดตามอย่างต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องหวือหวา ซึ่งสิ่งที่สำนักข่าวไทยขาดก็คือ การทำข่าวอย่างละเอียดและติดตามไปข้างหน้า

อย่างเช่นข่าวแรงงาน หรือข่าวอื่น ๆ ซึ่งหนังสือพิมพ์เขาสามารถทำได้ แต่สำนักข่าวไทยยังขาดอยู่ เขาอาจจะมึนโง่เขลา หรืออาจจะถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นการป้องกันตัวเองก็ได้ เลยไม่จำเป็นต้องกระโดดไปข้างหน้า อาศัยตามเอา

ส่วนในเรื่องของการใกล้ชิดกับแหล่งข่าว ตอนที่ผมเป็นนักข่าวเองก็ไม่เห็นว่าจริงอะไร เขาก็เป็นนักข่าวธรรมดา เพียงแต่ว่าลักษณะของข่าวหรือการนำเสนอค่อนข้างจะผิวเผิน ก็เลยไม่มีปัญหากับแหล่งข่าวหรือมีปัญหากับราชการ ทำให้สามารถไปคลุกคลีได้ง่ายกว่านักข่าวเอกชน คือแหล่งข่าวเขาจะรู้สึกปลอดภัยกว่า ความเสี่ยงของตัวแหล่งข่าวมีน้อยกว่า

ส่วนเรื่องของความน่าเชื่อถือก็ดี 80% ค่อนข้างดีกว่าหนังสือพิมพ์ ในแง่ที่ว่าเขาไม่ต้องไวมากนัก ความผิดพลาดมันก็เลยน้อย

ข่าวของเขาผมว่ามันก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากหนังสือพิมพ์ เป็นเพียงว่าภายนอกอาจมองว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่จริง ๆ แล้วผมว่าสิ่งที่ประชาชนยังไม่ได้คิดก็คือ ประเด็นที่นำเสนอความลึกของข่าวนี้ เขายังไม่มี แล้วก็จริง ๆ แล้วเอกสารข่าวก็ไม่ได้ถึงมือประชาชนโดยตรง มันผ่านวิทยุ ผ่านสื่ออื่น ๆ ไป มันเป็นข่าวที่ซ้ำมาก

ลักษณะข่าวของสำนักข่าวไทยเป็นข่าวห่มุ่ จะเห็นเลยว่าขนาดความหนาของเอกสารข่าวมันต่างกันมาก เสาร์ อาทิตย์บางครั้งมีข่าวต่างประเทศอยู่แค่ 4 ข่าว ต่างจากหนังสือพิมพ์ที่มีหน้าตายตัวอยู่แล้วที่จะต้องทำให้ได้ ดังนั้นประเด็นเรื่องความหนาของเล่มไม่เป็นปัญหา แต่เป็นเพราะการเสนอข่าวที่เป็นข่าวห่มุ่ที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรมากนัก

ผมเคยได้ยินเขาพูดนะว่า เขาเองก็อยากจะเป็นแบบ BBC ก็ OK ถ้าทำได้ผมก็ว่าน่าจะทำ แต่ว่าสิ่งที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยมันคล้ายหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเขามากนัก หรืออาจจะทำข่าวแข่งไปข้างหน้าเร็วกว่าสำนัก

ชาวไทยด้วยซ้ำ เรามองที่จุดยืนของเขานะ ถ้าหากเขาจะทำให้หน่วยงานของเขาเป็น
องค์กรอิสระ ปลอดจากอิทธิพลนักการเมือง เราก็สนับสนุน เป็นเจตนาที่ดี

เรื่องข่าวสารองนี้ผมยังไม่ค่อยเห็น ก็มีบ้างเป็นข่าวสังคมที่โผล่ออกมา แต่มันก็ใช้
ประโยชน์อะไรไม่ได้กับหนังสือพิมพ์รายวัน เราแทบจะไม่ได้สนใจอะไรเลย เรา
ต้องการประเด็นเชิงการเมือง เชิงเศรษฐกิจ ส่วนประเด็นสังคมเรายังใช้ประโยชน์
อะไรไม่ค่อยได้

คือถ้าเราจะซื้อข่าว มันก็ควรจะแหลมลึกและคมมากกว่านี้หนึ่ง และสอง อุปสรรค
อย่างที่ว่าก็คือเราเป็นหนังสือพิมพ์ เป็นอาชีพที่มันแข่งกัน ในขณะที่เป้าหมายของเขา
คือการขายข่าว แต่ความพอใจของเราคือการที่จะให้เขาส่งข่าวรอบเข้าให้เราให้
ได้ลึกที่สุดหรือก่อนลงแทนพิมพ์ แทนที่จะมาส่งเอาตอนเช้า ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์
อะไรแล้ว ก็ได้แค่ดู... มีอยู่ 2 ประเด็นครับ

ข้อเสนอแนะเธอครับ... ถ้าเขาสามารถให้เราตรวจสอบข่าวได้ตลอดเวลา
มันก็ดี หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องการครับ ในเมื่อสำนักข่าวไทยเป็นแหล่งตรวจสอบ
ข่าวทั้งหมด แต่อุปสรรคของสำนักข่าวไทยก็คือ ข่าวรอบเข้าเราไม่สามารถตรวจ
สอบได้ เพราะออกมาเช้าเหมือนกัน ขณะที่เราทำงานกลางคืนประมาณสองสามทุ่ม
เราก็ต้องการรู้ข่าวนี้แล้ว ผมหมายถึงว่าข่าวรอบเข้าควรจะเร็วกว่านี้ เร็วที่สุด

ลักษณะการนำเสนอข่าวก็ควรจะลงลึกกว่านี้ มันผิวเผินเกินไป

ผมว่าเขาน่าจะเป็นองค์กรที่ทำงานแข่งกับหนังสือพิมพ์ ซึ่งนักข่าวบางคนของเขาก็
พยายาม เก้าที่เห็น



ตัวอย่างเอกสารข่าวของสำนักข่าวไทย

สำนักข่าวไทย

"แม่โลกหมอบไถ่ สำนักข่าวไทยก้าวทัน"

รายงานข่าวประจำวัน

รอบเช้า

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๕-๐๓๖๕-๐๑๙๐

สารบัญ

หน้า

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในประเทศ

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายความรู้สึกพิเศษเรื่อง "คุณภาพชีวิตเด็กไทยกับไอโอดีเอ็น" ๑-๒

ข่าวการเมือง

- นายกรัฐมนตรีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ "พล.อ.สิทธิ จิระโรจน์" .. ๑
- ร.ม.ว. ยุติธรรมเผยเตรียมทำหนังสือนามติ ก.ต. ขึ้นทูลเกล้าฯ ๒
- "พล.อ.สิทธิ" ประกาศจะยึดถือความซื่อสัตย์เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล ๓
- ค.ร.ม. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๔
- กตส. เตรียมเสนอรายงานต่อประธาน รสช. ก่อนกำหนดวันพื้หน้าที ๕
- สภาพองค์การลูกจ้างฯ เรียกร้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ ๑๒๐ บาท ๖
- มหาดไทยตั้งศูนย์ประสานเตรียมการวางข่ายโทรศัพท์ ๒ ล้านเลขหมาย ๗
- มหาดไทยยืนยันแก้ไขปัญหาประชาชนเป็นโรคคอหอยทำไม่ได้ไม่ยาก ๗
- สนทท. เรียกร้องให้ กตส. ตรวจสอบกรรมการสภา รสช. ทั้ง ๑๘ คน ๘
- เผยพื้นที่ บข.น. มีคดี "จับตาย" มากที่สุดในรอบปี ๒๕๖๔ ๙
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง ๑๐
- ค.ร.ม. อนุมัติแผนการลงทุนแก้ไขปัญหาคาราคาซังใน กทม. และปริมณฑล ๑๑
- ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ ๑๒
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการ ๗ ประเภท . ๑๓
- นายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นกรณีการซื้อที่ดินของการบินไทย ๑๔
- ข่าวย่อย ๑๕

/ข่าวเลือกตั้ง

ข่าวเลือกตั้ง

- มหาคไทยแจ้งเหตุผลปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง ขององค์กรกลาง	๑
- "เกษม" ปฏิเสธไม่ได้รับรายงานอาสาสมัครถูกขู่ฆ่า	๒
- องค์กรกลางชี้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สมัคร ส.ส. น่า อาจทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง	๓
- ผู้สมัคร ส.ส. ระยองถูกยิงแต่รอดชีวิต	๔
- เพยมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ๕๖,๖๘๗ หน่วย	๕

ข่าวสังคม-ทั่วไป

- ค.ร.ม. เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ	๑
- "สำเร็จ" ห้องครูสภา รวมทั้ง ร.ม.ว. และ ร.ม.ช.ศึกษาธิการ	๒
- พบเด็กนักเรียนประถม ๕๐๐,๐๐๐ คน เป็นโรคคอตีบ	๓
- ค.ร.ม. อนุมัติการขยายโอกาสการศึกษาใน ร.ร.สังกัด กทม. ...	๔
- กรมการศึกษาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของจุฬาลงกรณ์แล้ว	๕
- ค.ร.ม. เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ	๖
- นำระเบียบภายในของกระทรวง ทบวง กรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	๖
- ข่าวย่อย	๗

ข่าวเศรษฐกิจ

- นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ขยายตลาดการค้าภายใต้ชื่อสินค้าของไทย .	๑
- เรื่องกองทุนรวมถ้าไม่เสร็จก่อน ๒๒ มีนาคมนี้ เริ่มนับหนึ่งใหม่	๒
- ให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณากรณีการแยกท่าเรือแหลมฉบัง ออกจาก กทม.	๓
- ประธานาธิบดีอาร์โอรของประเทศชิลีไม่มีนโยบายช่วยเหลือภาคเกษตร ...	๔
- "นฤค" ยืนยันเปลี่ยนขนาดเคื่องยนต์รถแท็กซี่ ไม่มีปัญหา	๕
- ค.ร.ม. อนุมัติโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกล ลงทุน ๙,๐๐๐ ล้านบาท	๖
- ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการเข้าซื้อสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ รอเสนอ ค.ร.ม. ชุดหน้า	๖
- ให้ผู้ส่งออกข้าวแจ้งส่งมอบข้าว ๑๗๕,๐๐๐ ตัน แก่รัสเซีย ภายใน ๖ มี.ค.	๗

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

- ร้องไม่ยุติธรรมที่รัฐจะยกเว้นตัวเองไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘
- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-อิสเทิร์นซีบอร์ด ๙
- ค.ร.ม. ให้รัฐบาลหน้าตัดสินใจกรณีขบ "อ.ย." ๙
- ให้กรมชลประทานศึกษาการสร้างคันกันน้ำเต็มทะเลสาบสงขลา .. ๑๐
- อนุมัติให้ อ.อ.ป.ตั้งโรงงานเชื้อกระดาษพร้อมหาผู้ร่วมทุน ๑๑
- เสนอวันรับตำแหน่งคณะกรรมการชุดใหม่ของ ปตท. เป็น ๑ เมษายนนี้ ๑๒
- ให้เกษตรฯ พิจารณาว่าควรยุบเลิกกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรหรือไม่ ๑๓
- ข่าวสั้นเศรษฐกิจ ๑๔
- ข่าวสั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ๑๕-๑๖

ข้อมูลเศรษฐกิจ

- สรุปภาวะการเงินในและต่างประเทศวานนี้ ๑
- หันกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครองมูลค่าซื้อขายมากที่สุดเมื่อวานนี้ ๗

ข่าวภูมิภาค

- แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ให้เจ้าของโรงงานแจ้งความจ้างรับนักเรียนทำงาน ๑
- วอนอย่าโทษชาวเขาเป็นตัวปัญหาของยาเสพติดทั้งหมด ๑
- กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยกขบวนขับไล่ตำรวจ สภ.อ.เสริมงาม เกือบทั้งโรงพัก ๒-๖

ข่าวต่างประเทศ

- ได้หวั่นลงนามในข้อตกลงทางด้านการประมงกับรัสเซีย ๑
- ชาวเวียดนามกว่า ๑๒.๕ ล้านคน ยังไม่มีงานประจำทำ ๑
- ศาลแอลจีเรียตัดสินประหารชีวิตสมาชิกกลุ่มเซบอလာห์ ๗ คน .. ๒
- อากาศของอดีตนายกรัฐมนตรียิสราเอลยังคงน่าวิตก ๗
- ออสเตรเลียเตือนประชาชนไม่ให้เข้าร่วมกับเรือสินค้าภาพของโปรตุเกส ๕

/ข่าวย่อ

พ.๕

✓

ข่าวย่อ

- จำนวนชาวฮ่องกงที่อพยพไปยังต่างประเทศลดลง ๕
- มาเลเซียตำหนิมาตรการต่อต้านภาวะถดถอย ๕
- ยูเอ็นเอชซีอาร์ขาดงบประมาณที่จะเริ่มโครงการอพยพผู้ลี้ภัยกัมพูชา . . . ๕
- คณะผู้แทนปฏิบัติการล่วงหน้าของอินโดนีเซียเดินทางถึงกัมพูชาแล้ว . . ๖
- กลุ่มไซเตสเร่งเร้าให้ไทยคุ้มครองสัตว์และพืช
ที่ใกล้สูญพันธุ์ ๖
- จีนกลายเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ . . ๖
- กองทหารเครือจักรภพระงับการถอนตัวออกจากนาฮอร์โน-คาราบัคห์ . . ๗

พ.๕

๔

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

รอบเช้า

ข่าวในพระราชสำนัก

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง ๔ มี.ค.- วานนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระตำหนักนันทบุรี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้

เวลา ๑๖.๐๐ น. นายริชาร์ด วิลเลียม บัตเลอร์ (Mr. Richard William Butler) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและภริยา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเอกทิจิตร์ ภูลละวณิชย์ ประธานกรรมการบริหารงานมูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลและผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานการแข่งขันและรับพระราชทานถ้วยรางวัล

เวลา ๐๘.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ภูทิศจุราชนิเวศน์ ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ในประเทศไทย ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ และทรงเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับในห้องประชุมแล้ว นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบบังคมทูลรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อจะให้โอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การเอกชน ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ อีกทั้งสื่อมวลชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกันทุกฝ่าย ทั้งในแง่ของนโยบายแผนงาน โครงการบริหารจัดการ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้ได้ผลในทางปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไป เสร็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริสเปิดการประชุม ทรงบรรยายในหัวข้อ "คุณภาพชีวิตเด็กไทย กับไอโอดีน" จากประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรจากการโดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาค และจากประสบการณ์ในโครงการอาหารกลางวัน ที่พระราชทานพระราชดำริให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน จัดสอนวิชาเกษตรกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษา และมีชมศึกษาในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เพื่อนักศึกษาจักได้มีอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์อีกกลางวัน

/อีกทั้งมีความรู้

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕

รอบเช้า

ข่าวในพระราชสำนัก หน้า ๒

อีกทั้งมีความรู้วิชาด้านเกษตรกรรมติดตัวไว้ใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
 จบแล้วทรงพระราชปฏิบัติสัมภารกับผู้มีมาร่วมประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ
 การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง
 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กจิรินทร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา-
 ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 อำนวยอดอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมขอนแก่น กรุงเทพฯ ๗
 ได้จัดสร้างน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวาย และปัจจุบันเปิดสอนเด็กอายุ
 ระหว่าง ๗ - ๕ ปี รวมทั้งสิ้น ๕๕ คน จากหมู่บ้านบิวารของศูนย์ศึกษา
 การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ได้ทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทอดพระเนตรแปลงผักสวนครัว
 แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน
 ณ พลับพลาที่ประทับบริเวณริมอ่างเก็บน้ำที่ ๒ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
 สมควรแก่เวลา จึงได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 ถึงพระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อเวลา ๑๕.๕๕ น.

- พ . ๖

P

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๕

รอบเช้า

ข่าวในประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายความรู้พิเศษเรื่อง
"คุณภาพชีวิตเด็กไทยกับไอโอดีน"

โรงแรมเชียงใหม่ หลาซา ๕ มี.ค.- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย" ในงานนี้ทรงบรรยายความรู้พิเศษในหัวข้อเรื่อง "คุณภาพชีวิตเด็กไทยกับไอโอดีน" เมื่อวานนี้ (๗ มี.ค.)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายว่า การดำเนินงานเรื่องอาหารและโภชนาการ และการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นงานที่ทรงสนพระทัยและดำเนินการมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว จากการที่ได้มีประสบการณ์ในเขตชนบทมานานพอสมควร จึงได้ทดลองและดำเนินการ เริ่มด้วยการสนับสนุนความรู้ทางเกษตร และแนะนำพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตได้มาบริโภค เพื่อบำรุงสุขภาพของนักเรียนและเน้นความรู้ทางด้านโภชนาการ เรื่องของการเกษตรนั้น จะพยายามหลีกเลี่ยงการจำหน่าย แต่จะเน้นเรื่องการให้โภชนาโดยตรง และเน้นให้ความรู้ด้วย เพื่อให้มีแนวคิดว่าผู้ที่ขาดสารอาหารนั้น ทำให้ไม่มีกำลัง ทั้งทางร่างกายและทางด้านสติปัญญา จะมีความต้านทานโรคน้อยและขาดอาหารมากขึ้น จะเกิดพยาธิสภาพที่ร้ายแรงได้ การดำเนินการดังกล่าวแล้วนี้ดำเนินการไปได้ ช่างหนึ่ง มีหลายแห่งที่สามารถใช้ผลิตผลทางการเกษตรของโรงเรียนมาประกอบเลี้ยงนักเรียนได้ทุกวัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายอีกว่า ในการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ่อยครั้ง จะพบสถานที่ที่ประชาชนเป็นโรคต่าง ๆ มาก และพบว่า เป็นโรคคอพอก หรือการขาดสารไอโอดีนจำนวนมาก ซึ่งก่อนนี้ก็ได้ดำเนินการแจกเกลือไปบ้างแล้ว และในการปฏิบัติการในระยะหลังเมื่อ ๒ ปีเศษ พระองค์ได้ทรงเสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบปัญหาการขาดสารอาหารไอโอดีนอย่างมาก เห็นได้ชัด และจากการที่ทรงได้ฟังบทความของกระทรวงสาธารณสุขที่อ่านในวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนหลังข่าวเช้า ก่อนหน้านั้นสองสามวัน ทำให้ทรงทราบว่า การขาดสารอาหารจะทำให้ผู้ป่วย มีก้อนที่คอ หายใจมีเสียงดัง มีครรภ์หรือเด็กเล็ก ๆ เป็นก็อาจทำให้หญิงมีครรภ์นั้น แท้งบุตร เด็กที่ติดท้องออกมาก็ไม่สมบูรณ์ ประกอบ พัฒนาการช้า เชื้อราปาก ปัญหาอ้วน ระบบประสาทไม่ดี งอแงเปื้อนเสียเสีย หรือหูหนวกเป็นไปได้ เนื่องจากไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของต่อมไทรอยด์ ซึ่งจำเป็นสำหรับการควบคุมสมอง ประสาท และเนื้อเยื่อ

/จากวารที

พ.๕

๕

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

รอบเช้า

ข่าวในประเทศ หน้า ๒

จากการที่ทรงทราบปัญหาดังกล่าว จึงทรงนำไปปรึกษากับผู้ปฏิบัติกร
ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียน ตชด. เพื่อหาช่องทางบรรเทาปัญหา
โดยทดลองในพื้นที่ที่มีโรงเรียน ตชด. ก่อน ให้มีการอบรมครูที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสุขภาพนักเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายอีกว่า
พระองค์จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเสริมโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว
และจะทรงศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะแหล่งที่มีเกลือไอโอดีนที่ใช้ประกอบอาหาร
และจากอาหารทะเลหรืออื่น ๆ รวมทั้งการศึกษาให้ละเอียด และการพยายาม
หาทางปรับพฤติกรรมกรรมการบริโภค

นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงกล่าวว่า การแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนควรที่จะมีมาตรการด้านธุรกิจ
โดยการทำให้เกลือไอโอดีนเข้าสู่ระบบการค้าหมู่บ้าน เช่น โครงการธนาคารยา
สหกรณ์หมู่บ้าน สหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้มีการบริโภคไอโอดีนอย่างสม่ำเสมอ.

-น.๐๐๑(๑๑๖) พ.๕

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง

นายกรัฐมนตรีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ "พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์"

สำนักงาน ป.ป.ป. ๔ มี.ค.- นายกรัฐมนตรีเผยมีความนิยมชมชอบ พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ มานาน และตั้งใจที่ได้มาสดุดีในโอกาสที่ได้รับโล่ว่าเป็นผู้ประพฤติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เตือนสติควรช่วยกันส่งเสริมคนดี และประกาศไม่ให้คนเลวมาสร้างความเป็นป่วนในสังคม

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๗ ปีแห่งการก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) เมื่อวันที่ (๗ มี.ค.)

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ โล่แก่ผู้ประพฤติมิชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียนที่เก็บสตางค์และสิ่งของมีค่านำส่งคืนเจ้าของ ๑๐ รางวัล โล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการพูดเรื่อง "โกงชาติ โกงชน น่าชิงชัง" จำนวน ๖ รางวัล โล่เชิดชูเกียรติในการตอบแทนผู้ทำคุณงามความดีในการป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ จำนวน ๘ รางวัล และโล่เชิดชูเกียรติยกย่อง พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมาโดยตลอด

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่เชิดชูเกียรติดังกล่าวแล้ว นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าได้รับความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ รัฐบาลถือเป็นนโยบายสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้แก่ทุกคนเพื่อประพฤติปฏิบัติตาม การมอบโล่ครั้งนี้เป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องคนดีให้เป็นแบบอย่างแก่คนในสังคมต่อไป และตนขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับโล่ครั้งนี้ทั้งสิ้น ๒๔ คน ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูง โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ หากทุกคนสามารถทำได้เช่นนี้ เชื่อว่าจะช่วยขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

นายอานันท์ กล่าวว่า มีความตั้งใจเป็นการส่วนตัวที่สามารถมาสดุดีบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งตนมีความนิยมชมชอบบุคคลหนึ่งมานานแล้ว แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตาม

/นายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๒

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่คนรู้ชอบเป็นผิดทุกอย่างค่อนข้างสับสน คนดีคนเลวไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ พร้อมกันนี้ได้หยิบยกพระราชดำริสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากล่าวในพิธีนี้ด้วยว่า "สังคมนั้นมีทั้งคนดี คนเลว จะไปหวังที่จะปรับให้คนเลวเป็นคนดีทั้งหมดนั้นไม่ได้" และกล่าวอีกว่า เราต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีและประกาศไม่ให้นักเลวมาอิทธิพลหรือสร้างความปั่นป่วนให้สังคม ซึ่งวันนี้เป็นการส่งเสริมคนดี เราจะไม่พูดถึงคนเลว ซึ่งรางวัลนี้ถือว่ามีค่าน้อยมากกับคนที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

นายอานันท์ กล่าวว่า ไม่ว่าจะมารางวัลหรือไม่มารางวัลก็ตาม ไม่ได้มีความหมาย แต่ถ้าสังคมยอมรับในสิ่งที่ได้ทำแล้วก็เท่ากับว่าสังคมได้มอบรางวัลให้ แต่ในใจของผู้ที่ได้รับเกียรติคุณครั้งนี้สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือตนเองได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ไม่มีใครสามารถให้ได้ และไม่มีใครจะมาฮือฮุดไปได้เช่นกัน. - ๒๑๔ พ.๖

ร.ม.ว. ยุติธรรมเผยเตรียมทำหนังสือนามติ ก.ต. ขึ้นทูลเกล้าฯ

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค. - นายประภาศน์ อวยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเช้านี้ (๓ มี.ค.) ว่า ได้นำมติคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) ที่ลงโทษผู้พิพากษา ๑๗ คน โดยให้ออกจากราชการ ๑๑ คน เสนอต่อนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีแล้ว และขณะนี้ได้เตรียมทำหนังสือนามติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ และเข้าใจว่าเรื่องนี้จบแล้ว ส่วนนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อไรไม่ทราบ แล้วแต่นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน ๒ - ๓ วันนี้ใช่หรือไม่ นายประภาศน์ กล่าวว่า "ใช่ แต่ต้องทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีก่อน"

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ ก.ต. ชี้ขาดครั้งสุดท้ายแล้วใช่หรือไม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า แล้วแต่นายกรัฐมนตรี

ทางด้านนายกรัฐมนตรี ไม่ยอมตอบข้อถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี. - ๒๑๔ (๒๐๑) พ.๖



วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๓

"พล.อ. สิทธิ" ประกาศจะยึดถือความซื่อสัตย์เพื่อเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล

สำนักงาน ป.ป.ป. ๔ มี.ค. - พล.อ. สิทธิ จิรโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน กล่าวว่า ศักดิ์ศรีมีค่ายิ่งกว่าเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือไว้เป็นอุดมคติ การที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถือว่าเป็นเครื่องวัดคุณค่าของมนุษย์ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ในทุกสาขาอาชีพ คำว่าศักดิ์ศรีจะเปรียบเทียบกับทั้งความดี ความดีความจริง ความเท็จ ความซื่อสัตย์ ความทรยศคดโกงว่าตัวเองนั้นมีศักดิ์ศรีหรือไม่มี ซึ่งวันนี้ก็ได้ประจักษ์แล้ว

ทั้งนี้ พล.อ. สิทธิ ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมา ๑๗ ปี เย็นวานนี้ (๓ มี.ค.)

พล.อ. สิทธิ กล่าวอีกว่า เราไม่ควรประเมินค่าตัวเองว่าสมควรจะได้รับเกียรติหรือไม่ เพราะเราให้กับตัวเองไม่ได้ เกียรติเป็นสิ่งที่ผู้อื่นจะให้กับเรา และที่สำคัญเมื่อได้รับเกียรติแล้วเราต้องไม่ลำพองใจกับสิ่งที่ได้รับ นอกจากจะพยายามรักษาสิ่งนั้นไว้ให้ดีที่สุด ให้สมกับผู้ที่มอบให้กับเราเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูลต่อไป

"ผมเห็นว่าการกระทำตนเองให้ประพฤติดีและประพฤติชอบนั้นทำได้ไม่ยาก ถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะทำ วันนี้ผมได้พบความจริงแล้วว่าตระกูลเล็กตระกูลหนึ่งที่เป็นชาวสวนจากครอบครัววน ๆ ก็สามารถมีเกียรติได้สิ่งที่ได้รับวันนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นรางวัลที่ได้รับจากส่วนราชการที่ชื่อ ป.ป.ป. ซึ่งตลอดมาผมสนับสนุนและยกย่อง" พล.อ. สิทธิ กล่าว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน กล่าวด้วยว่า หวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ป. ซึ่งจะทำให้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุกคนที่ประพฤติดีประพฤติชอบต่อไป

พล.อ. สิทธิ จิรโรจน์ เคยเป็นรองผู้บัญชาทหารบก ปลัดกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. - ๒๑๔ พ. ๑๑

๑

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๔

ค.ร.ม. รับหลักการร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานนี้ (๓ มี.ค.) รับหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับที่...) พ.ศ. ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา พร้อมกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ทั้งที่มีสาระสำคัญให้ศาลแรงงานมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง

ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากใช้มานานแล้ว และมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบันอยู่หลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เช่น ควรขยายขอบเขตให้ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่กฎหมายอื่นบัญญัติว่าให้อยู่ในอำนาจศาลแรงงาน และเพื่อแก้ไขปัญหาคือข้อขัดข้องและลดค่าใช้จ่ายในการที่ผู้พิพากษาจากศาลแรงงานต้องเดินทางไปพิจารณาคดีแรงงานในจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีศาลแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเล็ก ๆ น้อย ๆ และมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากควรให้ศาลแรงงานมีอำนาจกำหนดให้ศาลจังหวัดดำเนินกระบวนการใด ๆ อันมิใช่ เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีแทนศาลแรงงาน โดยไม่ต้องใช้ออรรถคณะผู้พิพากษาแบบไตรภาคี เช่น ศาลแรงงาน จะทำให้การพิจารณาคดีของศาลแรงงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง ในระหว่างถูกเลิกจ้างจนถึงวันที่นายจ้างรับลูกจ้างนั้นกลับเข้าทำงานใหม่ ในกรณียกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่จึงกำหนดให้ศาลแรงงานมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดให้นายจ้างชดใช้ค่าเสียหายได้ และการฟ้องคดีกรณียกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ควรเร่งรัดให้มีการฟ้องคดีโดยเร็ว โดยกำหนดให้มีอายุความ ๑ ปี นอกจากนี้ โดยที่ปัจจุบันห้ามมิให้ยุทธกรรมในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งอาจเกิดปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่ความได้ ถ้าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด และเป็นกรณีที่เป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งศาลฎีกาจะไม่สามารถฟังข้อเท็จจริงใหม่ จึงควรให้ยุทธกรรมข้อเท็จจริงได้ แต่กำหนดเงื่อนไขการรับรองให้ยุทธกรรมข้อเท็จจริงให้เคร่งครัดกว่าการรับรองให้ยุทธกรรมคดีแห่งทั่วไป โดยให้ยุทธกรรมข้อเท็จจริงได้ เมื่อมีเหตุผลสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ศาลฎีกาวินิจฉัยเท่านั้น. -๒๑๑, ๒๑๔(๒๐๑) พ. ๑๐

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๕

กตส.เตรียมเสนอรายงานต่อประชาชน รสช. ก่อนกำหนดวันพ้นหน้าที่

ป.ป.ป. ๕ มี.ค.- ประชาชน กตส. เผยเตรียมจะส่งรายงาน และรายงานต่อประชาชนสภา รสช. เพื่อกำหนดวันพ้นหน้าที่ ยืนยันการทำงาน เป็นไปตามหลักฐานไม่เคยกลั่นแกล้งใคร

พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เปิดเผยวานนี้ (๗ มี.ค.) ว่า ในสัปดาห์นี้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (กตส.) พยายามจะส่งเอกสารต่าง ๆ ให้เสร็จให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นจะรายงาน ต่อ พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ให้ทราบ และคงจะต้องรอว่า พล.อ.สุนทร ท่านจะอนุมัติให้ กตส. พ้นจากหน้าที่เมื่อใด

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในฐานะประธาน กตส. มีความเห็นอย่างไร ที่ถูกผู้ถูกอายัดทรัพย์สินโจมตีอย่างมากถึงการทำงาน พล.อ.สิทธิ กล่าวว่า เป็นเรื่องธรรมดา ในแง่ที่ผู้นั้นได้รับผลกระทบกระเทือนก็ต้องไม่พอใจ ต้องโกรธ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนตนถือว่าเป็นการทำหน้าที่ เราต้องแยกงานและเรื่องส่วนตัว ออกจากกันไม่ต้องนำมาปะปนกัน

ต่อข้อถามที่ว่า มีการกล่าวหาว่าถูก กตส. กลั่นแกล้ง พล.อ.สิทธิ กล่าวว่า ตนพูดไม่ได้ว่าใครกลั่นแกล้ง แต่ยอมรับได้ว่าไม่มีการกลั่นแกล้งใคร ทั้งสิ้น หลาย ๆ คนล้วนเป็นผู้ที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน บางคนสนิทกันมาก ดังนั้น เรื่องของการกลั่นแกล้งคงเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า แต่ในเรื่องของการปฏิบัติ กรรมการทุกคนไม่มีใครที่มีความคิดที่ไม่ดี เช่นนั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่มีอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งทำให้ออกทีวีได้กัน พล.อ.สิทธิ กล่าวว่า ตนไม่ใช่นักแสดงหน้าทีวี

มีความเห็นอย่างไรที่สังคมปัจจุบันมองคนคดโกงในแง่ที่ดี ประชาชน กตส. กล่าวว่า อย่างที่พูดไปแล้วการกระทำดี เป็นสิ่งที่ไม่ยาก แต่สิ่งที่เราจะบังคับตัวเองก็คือ ความละเอียดต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม หากทุกคนปฏิบัติได้ความไม่ดีก็ไม่เกิดขึ้น ความละเอียดเป็นเรื่องของกิเลสตัณหา คงแนะนำกันยาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ซึ่งทำงานเรื่องนี้มาตลอด ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อใดถึงจะบรรลุตามที่ต้องการ

พล.อ.สิทธิ กล่าวว่า ในส่วนของผลงานของ กตส. ที่ผ่านมานั้น รู้สึกพอใจในระดับหนึ่ง เท่าที่หลักฐานต่าง ๆ จะไปถึง แต่ในระดับที่หลักฐาน ไปไม่ถึงเราก็จำเป็นต้องตัดทิ้งไป เพราะระยะเวลาจำกัด โดยส่วนตัวบอกได้ว่าพอใจเพราะที่ออกมานั้นเป็นมติ

/ประธาน กตส.

ประชาชน กตส. กล่าวอีกว่า ที่พูดว่าไป "บีบบังคับ" กรรมการนั้น ขอดถามว่าได้ไปบีบบังคับหรือไม่อย่างไร เราได้ทำตามสิ่งที่เราได้ตรวจสอบ และมีหลักฐาน กรรมการมีเสียงได้คนละ ๑ เสียง ตนก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งในคณะกรรมการเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า รางวัลที่ได้รับจากสำนักงาน ป.ป.ป. ครั้งนี้ คิดว่าคุ้มค่ากับการทำงานที่ทำมา ในฐานะที่เป็นประชาชน กตส. หรือไม่ พล.อ. สิทธิ กล่าวว่า ความภูมิใจเป็นของเรา สิ่งที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นสิ่งที่ตนภูมิใจ แต่ในส่วนของ กตส. ที่ได้ทำมาแล้ว ความภูมิใจเกือบไม่มีเพราะคนไม่เห็น เราอยู่ท่ามกลางเสียงตำหนิประการต่าง ๆ คนที่เห็นใจก็มีแต่เป็นเพียงเสียงเงียบ ๆ เท่านั้น สำหรับรางวัลที่ตนได้รับครั้งนี้ คิดว่าจะทำให้ตน "ดัง" ในแง่ของคนที่ยังมองไม่เห็นได้ว่าเราได้กระทำความดี

ต่อข้อถามที่ว่า ตามหลักฐานที่ทำมานั้นคิดว่าอดีตรัฐมนตรีที่ขึ้นดำรงของอุทธรณ์ต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งอัยการพิทักษ์นั้นจะเพียงพอหรือไม่ พล.อ. สิทธิ กล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะเป็นดุลพินิจของศาลเราพูดไม่ได้ ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแสดงความเห็น. - ๒๑๔ พ.๖

สภาองค์การลูกจ้างฯ เรียกร้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ ๑๒๐ บาท

กระทรวงมหาดไทย ๔ มี.ค. - นายอนันต์ บัญยะประนัย ประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานเสรีแห่งชาติ เปิดเผยวานนี้ ว่า ผู้นำสภาองค์การลูกจ้างทั้ง ๖ สภา ได้หารือกัน และมีมติว่า จะยื่นข้อเสนอให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ ๑๒๐ บาท

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการค่าจ้างชุดเก่า มีมติให้ปรับอัตราค่าจ้างจากวันละ ๑๐๐ บาท เป็น ๑๑๔ บาท ในขณะที่สภาองค์การลูกจ้างแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเสนอให้ปรับเป็น ๑๒๐ บาท อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหม่ตามวาระ และจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำในวันที่ ๒๐ มีนาคม

ประธานสภาองค์การลูกจ้าง สภาแรงงานเสรีแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้นำทั้ง ๖ สภา จะร่วมลงมติอย่างเป็นทางการในวันที่ ๖ มีนาคมนี้ และเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง โดยจะระบุเหตุผลว่า เงินเดือนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ในเดือนเมษายนนี้ รวมทั้งการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ ได้สร้างผลกระทบให้กับผู้ใช้แรงงาน จากการศึกษาของฝ่ายวิชาการ สภาองค์การลูกจ้างทั้ง ๖ สภา พบว่าอัตราค่าจ้างที่ผู้ใช้แรงงานสามารถเลี้ยงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน คือ ๑๒๐ บาทต่อวัน. - ๒๑๖ (๒๐๒) พ.๑๑

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๗

มหาดไทยตั้งศูนย์ประสานเตรียมการวางข่ายโทรศัพท์ ๒ ล้านเลขหมาย

กระทรวงมหาดไทย ๔ มี.ค. - นายอนันต์ อนันตกุล ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานและอนุญาตให้ดำเนินการวางสายเคเบิลข่ายโทรศัพท์ ๒ ล้านเลขหมายในกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดังกล่าววานนี้ (๓ มี.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการประสานงานหน่วยงาน-สาธารณูปโภคในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมดำเนินการในการวางเคเบิลข่ายโทรศัพท์ ๒ ล้านเลขหมาย ซึ่งบริษัท เทเลคอม เอเชีย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า การตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ใต้ดิน เพราะในการวางเคเบิลข่ายโทรศัพท์ จะต้องทำการขุดเจาะ ที่มามากการขุดเจาะถนนมักขาดการประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความล่าช้า และได้รับคำร้องเรียนจากประชาชนเสมอ

นายอนันต์ กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้จะมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย เป็นประธาน จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการและประสานงานกับบริษัท เทเลคอม เอเชีย ในการขออนุญาตด้านต่าง ๆ โดยติดต่อที่ศูนย์แห่งนี้เพียงแห่งเดียว ไม่ต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้จะขอให้บริษัทซีที เทเลคอม นำแผนงานโครงการนี้ มาให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภค ศึกษาเพื่อเตรียมการล่วงหน้า

- ๒๑๖ (๒๐๒)

มหาดไทยยืนยันแก้ไขปัญหาประชาชนเป็นโรคคอพอกทำได้ไม่ยาก

เชียงใหม่ ๔ มี.ค. - นายรัฐนำเงินงบประมาณในการสร้างบ่อน้ำหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ไปซื้อเกลือหรืออาหารทะเล แจกจ่ายประชาชนจะแก้ปัญหาประชาชนขาดสารไอโอดีนได้

นายไสว พราหมณี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ในระหว่างการประชุมสัมมนาในระดับชาติ เรื่องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่าเมื่อวานนี้ (๓ มี.ค.) ถึงการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคขาดสารไอโอดีน ของกระทรวงมหาดไทยว่า การดำเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาพประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบอยู่แล้ว

สำหรับแนวทางการดำเนินงานเรื่องขาดสารไอโอดีนให้บรรลุผลนั้น นายไสว กล่าวว่า จะต้องทำให้ประชาชนรับประทานเกลือเสริมไอโอดีนและอาหารทะเล ให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งรัฐมีงบประมาณจำนวนมากมาที่นำไปสร้างบ่อน้ำ หรือก่อสร้างสิ่งอื่น ๆ อยู่แล้ว หากสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อเกลือ หรืออาหารทะเลแจกจ่ายประชาชนและร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนที่มีอยู่จำนวนมาก ช่วยกันดำเนินการจะสำเร็จผลได้. - ๓๑๕ (๓๑๖) พ.๑๑

สนนท. เรียกร้องให้ กตส. ตรวจสอบกรรมการสภา รสช. ทั้ง ๑๘ คน

พรรคศาสตร์ ๔ มี.ค.- สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรรมการของสภา รสช. ทั้ง ๑๘ คน โดยให้ กตส. เป็นผู้ตรวจสอบถึงเรื่องการยึดอำนาจครั้งนี้ เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) แถลงข่าวเย็นวานนี้ (๒ มี.ค.) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (กตส.) ที่ตั้งขึ้นมาโดยสภารักษาความสงบ-เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และได้ประกาศยึดทรัพย์สินอดีตรัฐมนตรีไปทั้งสิ้น ๑๐ ราย คิดเป็นเงินกว่า ๑,๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ กตส. กำลังรอคำสั่งจากประธานสภา รสช. เพื่อให้สลายตัวไปนั้น ทาง สนนท. ขอเรียกร้องต่อทาง กตส. และสภา รสช. อย่าได้สลาย กตส. ในขณะนี้ แต่ควรให้ได้มีการตรวจสอบกรรมการสภา รสช. ทั้ง ๑๘ คนก่อน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการยึดทรัพย์สินนักการเมือง โดยให้ตรวจสอบถึงการใช้อำนาจจากการยึดอำนาจทางการเมืองครั้งนี้ว่า ใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่

เลขาธิการ สนนท. กล่าวว่า สาเหตุที่เรียกร้องให้ กตส. ตรวจสอบกรรมการสภา รสช. เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานของ กตส. เหมือนจะกลายเป็นเครื่องมือของสภา รสช. ในการต่อรองกับพรรคการเมือง การที่สภา รสช. ยึดอำนาจครั้งนี้ ทำให้เศรษฐกิจเสียหาย เมื่อเปรียบเทียบจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลงกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะที่ตัวเลขการยึดทรัพย์สินของนักการเมืองมีเพียง ๑,๘๐๐ ล้านบาท สิ่งที่ได้จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับสิ่งที่สูญเสียไปได้ และการคอร์รัปชันไม่เกิดขึ้นเฉพาะนักการเมืองเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของข้าราชการประจำด้วย.

-๒๑๒(๒๑๔) พ. ๑๐

เขตพื้นที่ บข.น.มิตติ "จับตาย" มากที่สุดในรอบปี ๒๕๑๔

กรมตำรวจ ๔ มี.ค.- ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมตำรวจ ว่า จากสถิติที่รวบรวมจากทุกกองบัญชาการทั่วประเทศที่เสนอมายังกองวิจัยและวางแผน กรมตำรวจเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม พบว่า ในรอบปี ๒๕๑๔ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ มีคดีวิสามัญฆาตกรรมทั่วทุกกองบัญชาการทั่วประเทศรวม ๔๒ คดี และมีคนร้ายเสียชีวิตทั้งสิ้น ๘๐ คน ในจำนวนนี้พบว่า เขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) มีคดีมากที่สุด คือ ๑๘ คดี มีคนร้ายเสียชีวิต ๒๒ ราย

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มาตรการเฝ้าระวังในการจับกุมคนร้ายถึงขั้นวิสามัญฆาตกรรมกลุ่มคนร้ายหลายราย กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักวิชาการและนักกฎหมายในขณะนี้ว่า เป็นการกระทำที่รุนแรง มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

สำหรับเขตพื้นที่รับผิดชอบอื่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเขตพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธร ๑ (บข.ภ.๑) มีคดีวิสามัญฆาตกรรม ๑๒ คดี คนร้ายเสียชีวิต ๑๔ คน เขต บข.ภ.๒ มี ๖ คดี คนร้ายเสียชีวิต ๑๐ คน เขต บข.ภ.๓ มี ๗ คดี คนร้ายเสียชีวิต ๑๐ คน และ บข.ภ.๔ มี ๙ คดี คนร้ายเสียชีวิต ๒๑ คน

ในจำนวนนี้ คดีวิสามัญฆาตกรรมรายใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.อ.เมืองระยอง ที่หมู่ ๒ ตำบลเกาะพาน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีการวิสามัญฆาตกรรมกลุ่มคนร้ายครั้งเดียว ๔ ศพ สำหรับกลุ่มคนร้ายที่ถูกวิสามัญฆาตกรรมนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหาในคดีโจรกรรมรถยนต์ และมีมือปืนรับจ้าง

ทางด้าน พล.ต.ท.บัญชา เนตินันท์ จเรตำรวจ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการร้องเรียนความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความเห็นกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรมว่า เรื่องนี้กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ตำรวจต้องกระทำไปเพื่อป้องกันตัวตามแต่สมควร ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย นอกจากนั้นกฎหมายยังระบุไว้อีกว่า ในกรณีเกิดคดีวิสามัญฆาตกรรมแต่ละครั้งนั้น อัยการจะต้องเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพทุกครั้ง และตำรวจต้องเสนอเรื่องถึงอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาในทุกคดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งหากอัยการสูงสุดมีความเห็นว่าไม่ใช่การวิสามัญฆาตกรรมหรือเป็นการป้องกันตัวของตำรวจ ตำรวจนั้นก็ถือว่าเป็นคดีอาญาร้ายแรงเช่นกัน

จเรตำรวจ กล่าวอีกว่า สำหรับในระยะหลังนี้ ไม่ค่อยพบว่าตำรวจถูกร้องเรียนจากการทำวิสามัญฆาตกรรม ทั้งนี้ เชื่อว่าตำรวจได้กระทำไปภายใต้ข้อกำหนดด้วยความรอบคอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นข้อคิดเห็นที่แย้งกันในเรื่องกฎหมายว่า จะให้สิทธิคุ้มครองกับตำรวจหรือประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ในสหรัฐอเมริกากฎหมายให้ความคุ้มครองกับตำรวจในการจับกุมคนร้ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองลอสแอนเจลิส ผู้ใดขัดขืนตำรวจในการตรวจค้น ตำรวจสามารถยิงคนร้ายเพื่อป้องกันตัวก่อนได้ และศาลก็มีความเห็นว่า เป็นการป้องกันเหตุตามสมควรได้ของตำรวจ เนื่องจากเคยมีคดีตำรวจถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตเสมอ ๗.-๒๑๑(๒๐๑)

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๑๐

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมือง

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค. - คณะรัฐมนตรีมีมติวานนี้ (๓ มี.ค.)

เห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินในเมืองตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินในเมือง มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่จัดทำรายละเอียด แนวทาง มาตรการ ตลอดจนแผนงาน ทั้งนี้ให้สำนักผังเมืองเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานของรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามโครงการนี้ โดยสำนักงบประมาณ จะอนุมัติงบประมาณให้ตามความจำเป็น ทั้งนี้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับโครงการนี้

การจัดรูปที่ดินในเมืองเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเมืองแนวใหม่ เพื่อจัดบริการพื้นฐานให้เพียงพอตามมาตรฐานสากล และพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดผลสูงสุด โดยความร่วมมือของภาคเอกชน และการสนับสนุนจากภาครัฐบาล เป็นกลไกในการดำเนินการพัฒนาด้วยตนเองบนหลักของการแบ่งการรับภาระ ในการพัฒนา และกระจายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ร่วมพัฒนาอย่างยุติธรรม เสมอภาคกัน โดยไม่มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และเป็นการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗

การจัดรูปที่ดินในเมืองมีหลักการสำคัญ ดังนี้คือ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ ส่วนรวมและไม่หวังผลกำไร เป็นการร่วมมือระหว่างเจ้าของที่ดิน ภาคธุรกิจเอกชน และทางราชการ เจ้าของที่ดินเห็นชอบในโครงการ ยินดีร่วมปันส่วนที่ดินของตน เพื่อสร้างบริการสาธารณะ และจัดหาประโยชน์เพื่อนำกลับมาใช้เป็นงบประมาณ ในการลงทุนพัฒนาโครงการ ทำการรวมแปลงที่ดิน วางผัง และจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ โดยให้เจ้าของที่ดินทุกแปลงได้รับบริการเสมอภาคกัน และภายหลังการดำเนินการ ที่ดินทุกแปลงจะมีรูปร่าง บริการสาธารณะที่ดีขึ้น และมีราคาที่ดินสูงขึ้นด้วย

การดำเนินการพัฒนามีวิธีการดำเนินการ คือ เลือกพื้นที่โครงการ สวรรจรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ราคาที่ดิน การให้บริการ และสภาพทางกายภาพ ฯลฯ วางผังออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ รวมทั้ง สัดส่วนการปันผลตามโครงการ และงบประมาณเพื่อการดำเนินการ ส่วนหนึ่ง จะมาจากทางราชการ ทั้งราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และส่วนหนึ่ง มาจากการจัดหามาผลประโยชน์ ทั้งนี้ อาจจัดโดยกองทุนหรือเงินกู้ ดำเนินการก่อสร้าง แบ่งแปลงที่ดิน จัดกรรมสิทธิ์ใหม่. - ๒๑๑,๒๑๔(๒๐๒)

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๑๑

ค.ร.ม.อนุมัติแผนการลงทุนแก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.และปริมณฑล

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค.- ค.ร.ม.อนุมัติแผนการลงทุนแก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.และปริมณฑล วงเงินจำนวน ๔,๗๙๐ ล้านบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (๓ มี.ค.) มีมติอนุมัติแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.และปริมณฑล ตามที่คณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาการจราจรใน กทม.และปริมณฑล เสนอมา ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๗๙๐ ล้านบาท

แผนการลงทุนแก้ไขปัญหาการจราจรดังกล่าวประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนสายรองในพื้นที่ กทม.วงเงินลงทุน ๑,๐๖๐ บาท ระยะทาง ๑๖.๕ กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๔ ปี ซึ่งได้แก่การปรับปรุงซอยลาซาลหรือสุขุมวิท ๑๐๕ การขยายถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร.๙ ก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์ สมโภช และการปรับปรุงถนนสรงประภา โครงการก่อสร้างถนนสายรองในพื้นที่ปริมณฑล รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการ วงเงินลงทุน ๓,๗๓๐ ล้านบาท ระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ ปี ได้แก่ ปรับปรุงซอยบางระจิง ก่อสร้างถนนเชื่อมซอยลาซาล ก่อสร้างถนนประชาราษฎร์อุทิศ-ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ปรับปรุงถนนศรีสพมาน ก่อสร้างถนนท่าน้ำนนท์-ถนนราชวิถีนครชัยศรี ก่อสร้างถนนตากสินเพชรเกษม-พระรามที่ ๒ และถนนเข้าสู่พระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้เป็นโครงการก่อสร้างสถานีโดยสารสาธารณะ รับผิดชอบโดยกรมโยธาธิการ วงเงินลงทุน ๒๐ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี สร้างสถานีท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และให้เสนอขอตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาในเรื่องสถานีเรือโดยสารสาธารณะด้วยว่าสถานีเรือที่มีอยู่แล้วในแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันอาจมีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ควรพิจารณาปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและกำหนดแผนการใช้เรือโดยสารให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งมวลชนทางบก เพื่อช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนน. -๒๑๑,๒๑๔(๒๑๔) พ.๑๐

* "เลือกตั้งสุจริต ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียง *

* ใช้สิทธิ์พร้อมเพรียง ใช้เสียงเลือกคนดี" *

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๔

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๑๒

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค. - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวานนี้ (๓ มี.ค.) ได้พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ หลายเรื่อง ที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ วามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งข้าราชการ ดังนี้

๑. นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช อธิบดีกรมการเมือง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง ฝ่ายกิจการภูมิภาค

๒. นายสารสิน วีระผล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

๓. น.ส.สุจิตรา พิริญพฤกษ์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป

๔. นายดอน ปรมัตถ์วินัย เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

๕. นายกฤษณ์ กาญจนภุชสร อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง

๖. นายสุวิทย์ สิมะสกุล รองอธิบดีกรมการเมือง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

สร้างอาคารบำบัดน้ำเสียสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย ที่จอดรถ ห้องพักแพทย์ของสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี (๒๕๐๖ - ๒๕๐๘) ในวงเงิน ๒๑๑ ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้กรมตำรวจตั้งงบประมาณในปี ๒๕๐๖ ภายในวงเงินของกรมตำรวจ โดยจะสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด ๔,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ใช้ระบบพื้นที่น้อย

ปรับปรุงโครงสร้าง กปร.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) โดยให้แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ โดยให้เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้สำนักงาน- คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตาม หลักการดังกล่าว. - ๒๑๑,๒๑๔ (๒๐๑) พ.๖

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเงินเดือนข้าราชการ ๗ ประเภท

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติวานนี้ (๗ มี.ค.) ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ ๗ ประเภท คือ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน-มหาวิทยาลัย ข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายนนี้เป็นต้นไป โดยเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร โดยมีสาระสำคัญคือ ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหารหมายเลข ๑ และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งทหาร หมายเลข ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๔ เป็นต้นไป

๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ

๓. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ

๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ ... พ.ศ. ...

สำหรับร่างพระราชบัญญัติหมายเลข ๒, ๓, ๔ ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือน หมายเลข ๑, ๒, ๓, ๔ โดยให้ใช้บัญชีหมายเลข ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๑๔ และให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒, ๓, ๔, ๕ ตามความเหมาะสม โดยเปลี่ยนไปใช้ในบัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ในลำดับถัดไปในลำดับใดก็ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เช่นเดียวกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน

สำหรับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนมหาวิทยาลัยจะเสนอเป็นกฎกระทรวง เนื่องจากอิงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

ส่วนบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการฝ่ายตุลาการนั้น ให้ใช้บัญชี (ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมของตุลาการ จากบัญชี ข เป็นบัญชี ง)

สำหรับบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการฝ่ายรัฐสภา คณะรัฐมนตรีได้เสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปก่อนหน้าแล้ว

ม.ร.ว. จตุมงคล โสณกุล อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการที่ไม่สังกัด ก.พ. จำนวน ๗ ฉบับ ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ครู ข้าราชการรัฐสภา อาจารย์มหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ทันในวันที่ ๑ เมษายนนี้

/ม.ร.ว. จตุมงคล

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๕

รอบเช้า

ข่าวการเมือง หน้า ๑๔

ม.ร.ว. จัตุมงคล กล่าวว่ ในส่วนของบัญชีเงินเดือนของทหาร จะใช้บัญชี ๑ เช่นเดียวกับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน โดยอัตราสูงสุด จะมีเงินเดือน ๔๒,๐๐๐ บาท รวมทั้งมีเงินเพิ่มสำหรับวิชาชีพเฉพาะ และยังมีบัญชีเงินเพิ่มของผู้บริหารระดับกลางจำนวน ๗,๕๐๐ บาท ในส่วนของนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน โดยบัญชีดังกล่าวจะใช้เพียงระยะเวลา ๑ ปี ส่วนหลังจากนั้นจะต้องมีการหารือกันใหม่กับกระทรวงการคลัง ในการออกพระราชกฤษฎีกามาประกาศใช้บัญชีใหม่

ม.ร.ว. จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ส่วนข้าราชการตำรวจจะใช้ บัญชีเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๔ บัญชี และข้าราชการตุลาการจะใช้โครงสร้างบัญชีเดิมไปก่อน ซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรี จะเห็นชอบให้ใช้บัญชี ๑ เพื่อไม่ให้เสียเปรียบข้าราชการประเภทอื่น

สำหรับเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย ครู รัฐบาล ให้ใช้บัญชีเงินเดือน ของ ก.พ. โดยในส่วนของข้าราชการรัฐสภาจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน และจะต้องมีการแก้ไขการควบคุมอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ บัญชีเงินเดือนทั้งหมด จะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาได้ภายใน ๖ มีนาคมนี้

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบข้อถามผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับอัตราบัญชีเงินเดือน ของพนักงานรัฐวิสาหกิจว่า ยังไม่ได้มีการพิจารณาในคณะรัฐมนตรี แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้คณะกรรมการ ซึ่งมีปลัดกระทรวง-มหาดไทยเป็นประธาน ไปพิจารณามาเสนอ คาดจะเสร็จเรียบร้อย ในวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม

ต่อข้อถามที่ว่า หากกรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการ เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานรัฐวิสาหกิจในอัตราที่เท่ากับข้าราชการจะอย่างไร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ก็คงจะต้องมีการพิจารณากัน อย่างไรก็ตาม ตนไม่ทราบรายละเอียด ให้ถามปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ที่ถือเรื่องนี้ไว้. - ๑๑๑, ๑๑๒, ๒๑๔, ๒๑๑ ท.๖

นายกรัฐมนตรีไม่มีความเห็นกรณีการซื้อที่ดินของการบินไทย

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค.- นายอนันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการซื้อที่ดินของบริษัทการบินไทย จำกัด ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (กตส.) ประกาศยึดทรัพย์สินของนายมนตรี พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคกิจสังคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

"เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ ใครเป็นคนตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา" นายกรัฐมนตรี กล่าว เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จะให้บริษัทการบินไทย จำกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออกมาชี้แจงอย่างไรหรือไม่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่ กตส. กล่าวหาว่านายมนตรี ได้รับประโยชน์จากการอนุมัติให้บริษัทการบินไทย จำกัด ซื้อที่ดิน ในราคาสูงเกินความเป็นจริง ขณะที่นายมนตรี ออกมาชี้แจงว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนั้น ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ เพียงแต่ทำเรื่องขอความเห็นไปยังคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ- และสังคมแห่งชาติว่า สมควรให้บริษัทการบินไทย จำกัด ซื้อที่ดิน แปลงดังกล่าวหรือไม่ ส่วนอำนาจในการซื้ออยู่ที่คณะกรรมการบริหาร- บริษัทการบินไทย จำกัด

นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เย็นวานนี้ (๓ มี.ค.) กล่าวถึงการตรวจสอบทรัพย์สิน- นักการเมืองว่า ขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมแล้ว โดยผู้ที่รู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถอุทธรณ์ต่อศาลได้.

- ๒๑๔ (๒๐๑) พ.๑๐

ข่าวย่อย

เสถ.ทบ.ว่าไม่ทราบเรื่องทหารสนับสนุน พล.อ.ชวลิต เป็นนายกรัฐมนตรี

พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เสนาธิการทหารบก ซึ่งให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล บ่ายวานนี้ (๓ มี.ค.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภาวิชาความสงบ- เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก และรองประธานสภา รสช.ได้พบกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรคความหวังใหม่ และจะให้การสนับสนุน พล.อ.ชวลิต ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี- คนต่อไป ว่า ตนไม่ทราบว่าใครพูดอะไร ต้องไปถามเจ้าตัว ในสภา รสช.ไม่ได้มีการ- หารือกันถึงเรื่องนี้ เรื่องใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป อยู่ที่ประชาชน จะเลือกใครเข้าสภา. -๒๑๑(๒๐๑) พ.๑๐





สำนักข่าวไทย

"แม่โลกหมุนไว สำนักข่าวไทยก้าวทัน"

มหาดไทยแจ้งเหตุผลปฏิเสธข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งขององค์กรกลาง

กระทรวงมหาดไทย ๕ มี.ค. - มีรายงานข่าว แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย จะทำหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง ส.ส. หรือองค์กรกลาง เพื่อชี้แจงเหตุผลที่กระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามที่องค์กรกลางเสนอมา

รายงานข่าว ระบุว่า องค์กรกลางเคยเสนอเรื่องการจัดเลือกตั้ง มา ๗ ข้อ บางข้อกระทรวงมหาดไทยรับที่จะปฏิบัติ แต่บางข้อก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การเสนอให้แยกบัญชีรายชื่อ เป็น ๒ ชุด สำหรับผู้ที่ใช้บัตรประชาชนมาลงคะแนน กับผู้ที่ใช้บัตรเหลืองมาลงคะแนน เพราะจะสร้างปัญหาให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกรรมการในหน่วยเลือกตั้งมีจำนวนจำกัด

รายงานข่าว แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่ให้ นับจำนวนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ก่อนการเลือกตั้ง เพราะในทางปฏิบัติ เมื่อแจกบัตร หน่วยเลือกตั้งให้หน่วยต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจนับอยู่แล้ว นอกจากนี้ข้อเสนอ ที่ให้เขียนตัวอักษรกำกับตัวเลขคะแนนของผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสิ่งที่ละเอียดเกินไป กระทรวงมหาดไทยเห็นว่า ไม่ควรเคร่งครัด กับเรื่องรูปแบบ เพราะเป็นเรื่องปลีกย่อย แต่ควรให้ความสำคัญการลงคะแนน และการนับคะแนน

นายอนันต์ อนันตกุล ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอ ขององค์กรกลางที่ขอให้กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า โดยข้อเท็จจริงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว ในระดับกระทรวง คงไม่สามารถจัดอบรมได้อีก เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง อย่างไรก็ตามจะเสนอเรื่องนี้ ให้กรมการปกครองทราบ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้ว ที่มีการวิจารณ์กันว่า จะมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยนั้น เป็นการวิจารณ์กันไปเอง. - ๒๑๖ (๒๐๒) พ.๑๑

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

รอบเช้า

ข่าวเลือกตั้ง หน้า ๒

"เกษม" ปฏิเสธไม่ได้รับรายงานอาสาสมัครถูกขู่ฆ่า

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค.- นายเกษม สุวรรณกุล รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งหรือองค์การกลาง ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเย็นวานนี้ (๓ มี.ค.) ว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องที่มีข่าวว่าอาสาสมัครขององค์การกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกขู่ฆ่า อย่างไรก็ตามฝ่ายรับแจ้งเหตุขององค์การกลางได้รับเรื่องร้องเรียนถึง ๑๔๒ เรื่อง มีจำนวนหนึ่งกำลังสอบสวนอยู่ ๕๐ เรื่องกำลังหาข้อมูล และ ๔ เรื่องส่งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินคดี

ต่อข้อถามที่ว่า อาสาสมัครหนักใจในเรื่องที่กำหนด ผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นกลางบ้างหรือไม่ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่ใช่อาสาสมัคร แต่เราได้รับการร้องเรียนจากตัวผู้สมัคร ซึ่งหากได้รับการร้องเรียนมากขึ้น ก็อาจจะเสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาวิธีว่าจะดำเนินการอย่างไร

อย่างไรก็ตาม นายเกษม กล่าวว่า ขณะนี้องค์การกลางยังไม่ได้รับรายงานอะไรให้องค์การกรอทราบ จะมีก็แต่เพียงในเรื่องขอเงินเพิ่ม และขอให้อาสาสมัครสามารถลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่เข้าไปดูแลเท่านั้น ส่วนเรื่องที่จะมีองค์การในลักษณะขององค์การกลางถาวรนั้น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวว่า เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตน แต่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดต้องรอให้รัฐบาลชุดต่อไปเป็นผู้พิจารณา

สำหรับกรณีที่มีหน่วยงานราชการได้จัดทำโหลสำรวจการเลือกตั้ง จะเป็นการขึ้นข้าราชการหรือไม่นั้น นายเกษม ให้ความเห็นว่า หน่วยราชการที่จัดทำโหลดังกล่าวคงไม่มีเจตนาที่จะกระทำเช่นนั้น

ส่วนเรื่องนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกห้ามไม่ให้เข้าห้องสอบ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย กล่าวว่า คงไม่ใช่เช่นนั้น แต่เพื่อความสงบเรียบร้อยอาจจะต้องมีการตั้งปิดมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ชุมนุมอยู่ในขณะนี้มีแต่เพียงลูกจ้างของมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๐๐ กว่าคนเท่านั้น ไม่มีนักศึกษารวมอยู่ด้วย ซึ่งคาดว่าจะภายในวันนี้คงจะเลิกชุมนุม.- ๒๑๑ ท.๖

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวเลือกตั้ง หน้า ๓

องค์กรกลางชี้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สมัคร ส.ส.น่าจะทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

นางน ๔ มี.ค.- นายอนันท์ กาญจนพันธ์ รองประธานอนุกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง ส.ส. หรือองค์กรกลาง เขตภาคเหนือตอนบนเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของข้าราชการครู กำนัน และผู้สมัคร ส.ส. น่าัน บางคน ที่อาจมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

รองประธานอนุกรรมการองค์กรกลางฯ ชี้แจงว่า อาสาสมัครขององค์กรกลางได้ออกติดตามพฤติกรรมของผู้สมัคร ส.ส. และพบว่าผู้สมัครบางคนได้นำเงินไปให้กับผู้นำท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน กำนัน เพื่อนำเงินไปจัดงานต่าง ๆ เช่น จัดทอดผ้าป่าสามัคคี หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัคร ส.ส. มาปราศรัยในงาน โดยมีข้าราชการครูเป็นโฆษกในงาน

"เป็นการจัดงานบุญ โดยใช้เงินผ่านหัวหน้าคณะแน มีการกระทำที่หมิ่นเหม่ว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้ง" นายอนันท์ กล่าว

รองประธานอนุกรรมการองค์กรกลางฯ กล่าวว่า ขณะนี้หัวหน้าฝ่ายสังเกตการณ์ขององค์กรกลาง ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์เลือกตั้งทั่วไป โดยเฉพาะการตรวจหน่วยเลือกตั้งที่จะให้อาสาสมัครไปสังเกตการณ์ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บางแห่งพบว่ามีการคมนาคมที่ลำบากพอสมควร นอกจากนี้ ได้ประสานกับอำเภอต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของอาสาสมัครองค์กรกลางในวันเลือกตั้ง ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายอนันท์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้อาสาสมัครสังเกตการณ์เลือกตั้งครบแล้ว เช่น ที่จังหวัดน่าน มีจำนวน ๒๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ที่จังหวัดลำปาง มี ๒๑๖ คน จังหวัดลำพูน ๑๙๖ คน แพร่ ๑๗๙ คน เชียงราย ๑๖๖ คน และพะเยา ๒๒๒ คน. -น.๐๐๑(๒๐๒) พ.๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวเลือกตั้ง หน้า ๔

ผู้สมัคร ส.ส. ระยอง ถูกยิงแตรรอดชีวิต

กรมตำรวจ ๕ มี.ค.- ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง กรมตำรวจ แจ้งว่า นายสมนึก แก้วศรีงาม ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดระยอง หมายเลข ๑๗ พรรคปวงชนชาวไทย ถูกยิงเมื่อวานนี้ (๓ มี.ค.) ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย สาเหตุมาจากตีมสุรากับเพื่อน และเกิดทะเลาะกัน เพื่อนจึงชักปืนขึ้นยิง

พ.ต.อ.สุรัตน์ มุทขัยอิน หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ได้รายงานเหตุมายังศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง กรมตำรวจ ว่า เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.เศษ เมื่อวานนี้ว่า นายสมนึก ได้นั่งตีมสุรากับเพื่อนชื่อ นายชะลอ ชื่นธรา ตั้งแต่เช้า ได้เกิดมีปากเสียงกันขึ้น นายชะลอ มุกแกโทสะจึงได้ใช้ปืนลูกซองเบอร์ ๒๐ ไม่มีหมายเลขทะเบียนยิงขึ้นหนึ่งนัด เสียตบริเวณท้ายทอยของนายสมนึก ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์ผู้รักษาบาดแผลอนุญาตให้นายสมนึก กลับไปรักษาที่บ้านได้

หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ต.มาบข่า อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้จับกุมตัวนายชะลอ ภายหลังเกิดเหตุพร้อมปืนของกลาง จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เหตุเกิดที่บ้านหนองระลอก ตำบลมาบข่า อ้าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง.- ๒๑๗ (๒๐๑) ท.๖

เผยมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ๕๖,๖๔๗ หน่วย

กรมการปกครอง ๔ มี.ค.- กรมการปกครองได้ประกาศจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ ๒๒ มีนาคมนี้ ทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น ๕๖,๖๔๗ หน่วย กรุงเทพมหานคร มีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดคือ ๗,๘๑๘ หน่วย รองลงมา คือ นครราชสีมา ๗,๐๐๙ หน่วย และอุบลราชธานี ๒,๖๔๒ หน่วย

สำหรับจังหวัดที่มีหน่วยเลือกตั้งน้อยที่สุด ๗ ลำดับสุดท้าย คือ ระนอง มี ๑๐๔ หน่วย ภูเก็ต ๑๕๒ หน่วย และสมุทรสงคราม ๑๖๒ หน่วย

ส่วนจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั่วประเทศมี ๗๒,๘๖๖,๘๖๗ คน เป็นชาย ๑๖,๒๒๔,๗๒๑ คน และหญิง ๑๖,๖๔๒,๔๔๒ คน.- ๒๑๖ (๒๐๒) ท.๖

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป

ค.ร.ม. เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. . . . และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๙) ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

สำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. . . . เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวนโยบายด้านการศึกษาของประเทศระยะยาว ได้กำหนดมาตรการหรือวิธีการหลัก ๆ ในการดำเนินงานตามแผนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการช่วยให้คนได้พัฒนาทั้งด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคมอย่างสมดุลและกลมกลืน สามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะมาถึง สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านของประเทศ

ส่วนแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๙) นั้นประกอบด้วย วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และมาตรการ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติในด้านต่าง ๆ รวม ๑๐ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล การศึกษาริทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระจายโอกาสทางการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อปวงชนและเครือข่าย การเรียนรู้ การศึกษาเพื่ออาชีพ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การบริหารและการระดมสรรพกำลังเพื่อการจัดการศึกษา การศึกษาเอกชน และด้านระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.

- ๒๑๑, ๒๑๔ (๓๑๖) พ.๖

7-

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป หน้า 10

"ล่าเรียง" ห้องครูสภา รวมทั้ง ร.ม.ว. และ ร.ม.ช.ศึกษาธิการ ด้วย

ศึกษาธิการ ๗ มี.ค.- อดีตเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นห้องต่อศาลแรงงานกลาง แจ้ง ๗ ข้อหา ต่อสำนักงานเลขาธิการ ร.ม.ว.ศึกษาธิการ ร.ม.ช.ศึกษาธิการ และผู้แทนครูในกรรมการอำนวยการฯ ที่ลงคะแนนเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งสิ้น ๑๒ จำเลย

นายสำเรียง นิลประดิษฐ์ อดีตเลขาธิการคุรุสภา เปิดเมฆวานนี้ (๗ มี.ค.) ว่า ได้มอบหมายให้ นายสนั่น ธรรมโกศล และคณะ จากสำนักงานธรรมโกศลทนายความ ขึ้นห้องสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในฐานะนิติบุคคล เป็นจำเลยที่หนึ่ง และจำเลย ลำดับถัดไปคือกรรมการอำนวยการคุรุสภาอีก ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ จำเลย ต่อศาลแรงงานกลาง โดยแจ้ง ๗ ข้อหาด้วยกัน คือ ผิดสัญญาจ้างแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม และละเมิดระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง และขณะนี้นำตั้งอยู่ระหว่างการออกหมายเพื่อแจ้งให้กับจำเลยทั้งหมดทราบต่อไป

นายสำเรียง กล่าวว่า การที่ตนยื่นฟ้องครั้งนี้เพราะเห็นว่าการลงมติ เลิกจ้างตน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๔ มีความไม่เป็นธรรม ไม่ใช้การใช้อภิพหมาย แต่เป็นการใช้อภิพหมู่ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาและการพ้นจากตำแหน่ง ของเลขาธิการคุรุสภาจะต้องพ้นเมื่อตาย ลาออก ครบวาระ และต้องเป็นมติ ของคณะกรรมการอำนวยการฯ ไม่น้อยกว่า ๗ ใน ๔ หรือ ๒๐ คน แต่ในการลงคะแนน เลิกจ้างตนคราวนั้น มีเพียง ๙ คนเท่านั้น ที่ลงคะแนนเลิกจ้างตน ซึ่งตนเห็นว่า มตินี้ไม่ถูกต้อง ตนจึงต้องอาศัยอำนาจของศาลในการวินิจฉัย ทั้งนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานและให้เกิดความเป็นธรรมในแวดวงวิชาชีพครู ซึ่งตนไม่ได้ต้องการเอาชนะแต่ประการใด

นายสำเรียง กล่าวอีกว่า การฟ้องครั้งนี้จะไม่ฟ้องคณะอำนวยการฯ ที่เป็นอธิบดีทั้ง ๑๗ คน เพราะในการลงมติเลิกจ้างตนคราวนั้น อธิบดีทั้งหมด ไม่ได้ออกเสียง และมั่นใจอย่างยิ่งว่า อธิบดีเหล่านั้นคงไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว และว่าหากศาลเห็นว่าคำสั่งเลิกจ้างตนไม่ถูกต้อง คำสั่งเลิกจ้างต้องเป็นโมฆะ และการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ที่มาใหม่ก็ต้องโมฆะไปด้วย การฟ้องครั้งนี้ อาจจะต้องถึงศาลฎีกา เพราะตนมีหลักฐานที่เป็นเอกสารพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ ตนถือตามกฎหมายว่า ตนยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภาจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๔

รายงานข่าวเพิ่มเติมแจ้งว่า จำเลยที่ถูกฟ้องครั้งนี้ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในฐานะนิติบุคคลเป็นจำเลยที่หนึ่ง จำเลยต่อไป คือ นายก่อ สวัสดิ์พิทยาธิชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน-คณะกรรมการอำนวยการฯ นายสมชัย วุฒิปรีชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง-ศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ และผู้แทนครู ในคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ลงมติเลิกจ้าง จำนวน ๙ คน คือ นายฉลอง โศตรคำ นายประยุทธ์ บุญมา นายสมนึก เรณูมาศ นายสมชาย วงศ์เวช นายสมหมาย ลาภอนันต์ นายชูชีพ สอนสนิท นายวิวัฒน์ อินทร์อุตม นายจรัส เลือทอง และนายสมมาตร มีศิลป์ ตามลำดับ. -๓๐๓(๓๑๖) พ.๕

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป หน้า ๓

พบเด็กนักเรียนประถม ๔๐๐,๐๐๐ คน เป็นโรคคอตีบ

เชียงใหม่ ๔ มี.ค.- น.พ.ไพจิตร ปวะบุตร อธิบดีกรมอนามัย บรรยายหัวข้อ "นโยบายการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน" ในการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย เข้าวันนี้ (๓ มี.ค.) ที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันได้สำรวจพบภาวะการขาดสารไอโอดีน (คอตีบ) ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา เมื่อปี ๒๕๑๔ ทั้งหมดถึง ๔๗ จังหวัด พบเด็กเป็นโรคคอตีบสูงถึงร้อยละ ๑๔.๗๙ หรือจำนวน ๔๗๑,๔๘๐ คน จากเด็กนักเรียนที่ผ่านการตรวจ จำนวน ๓,๒๖๖,๘๖๗ คน จากโรงเรียน ๒๐,๔๙๖ แห่ง ซึ่งใน ๔๗ จังหวัด จะประกอบด้วย ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคกลาง ๑๑ จังหวัด และภาคใต้ ๘ จังหวัด โดยภาคเหนือที่พบเด็กเป็นโรคคอตีบมากที่สุด ๗ อันดับแรก คือ แม่ฮ่องสอน น่าน และอุตรดิตถ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ยโสธร ศรีสะเกษ และนครพนม ภาคกลาง คือ ปราจีนบุรี นครนายก และกาญจนบุรี ส่วนภาคใต้ คือ กระบี่ ระนอง และชุมพร

น.พ.ไพจิตร กล่าวว่า กรมอนามัยได้เร่งดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ หญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ ๗.๔ ล้านคน เด็กนักเรียนประถมศึกษา ครอบคลุมประชากร จำนวน ๓.๙ ล้านคน และประชาชนทั่วไป เน้นทารกและเด็กวัยก่อนเรียน ประมาณ ๓.๙ ล้านคน

สำหรับมาตรการการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน ยาเม็ดไอโอดีน ซึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (๒๕๑๔-๒๕๑๙) ได้กำหนดกลวิธีดำเนินงานที่สำคัญไว้ คือ การตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ โดยกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน และมีตัวแทน กระทรวงต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันผลิต จำหน่าย กระจาย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกลือไอโอดีนแก่ประชาชน ให้มากที่สุด โดยหวังให้ทุกคนรู้ เรือนบริโภคเกลือชนิดนี้เพียงอย่างเดียว เป็นประจำตลอดไป

อย่างไรก็ตาม น.พ.ไพจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนไปได้ เพราะสาเหตุที่สำคัญ คือ พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้มีปริมาณไอโอดีนต่ำทั้งในน้ำและดิน ทำให้ผลิตผลอาหารมีปริมาณไอโอดีนต่ำไปด้วย ทำให้ประชาชนที่บริโภคอาหารจากท้องถิ่นเป็นประจำขาดสารไอโอดีน นอกจากนั้น ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้และจิตสำนึก ถึงสาเหตุและอันตราย ความรุนแรงของโรคดังกล่าว เพราะส่วนมากจะรู้จักเพียงอาการคอตีบเท่านั้น แต่ไม่ทราบถึงผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสติปัญญา จึงไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้ และมาตรการควบคุมโรคนี้ยังไม่ได้รับการดำเนินการและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง. -๓๑๔(๓๑๖) พ.๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕

รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป หน้า ๔

ค.ร.ม.อนุมัติการขยายโอกาสการศึกษาใน ร.ร.สังกัด กทม.

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายโอกาสการศึกษาให้เด็กนักเรียนสังกัด กทม. ได้เรียนต่อแบบไม่บังคับอีก ๗ ปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนมีโอกาสเรียนต่อหลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย และให้มีการดำเนินการอย่างสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำแผนที่ตั้งโรงเรียน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายจำนวนโรงเรียนที่จะเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละปี โดยให้คำนึงถึงผลกระทบต่อโรงเรียนที่จัดสอนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และเอกชนที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่จัดการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งหมด

สำหรับวิธีดำเนินการคือ จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นอีก ๗ ปี โดยจัดในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร หรืออาจจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นการเฉพาะ นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เรียนต่อไปในโรงเรียนที่เปิดทำการสอนในโครงการ หรือสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ เป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่กรุงเทพมหานครเพื่อการนี้

ส่วนหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จะดำเนินการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ แต่เน้นให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนกลุ่มวิชาการงานและอาชีพได้มากขึ้น และจัดสอนวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของท้องถิ่นและประเทศ. - ๒๑๑, ๒๑๕ (๑๑๖) พ.๖

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป หน้า ๔

กรรมการการศึกษาศึกษาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของจุฬาลงกรณ์แล้ว

รัฐสภา ๔ มี.ค.- นายวิจิตร ศรีสอ้าน ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับปรุงตามที่มีผู้ขอแปรญัตติ และตามที่มีผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาชี้แจง ซึ่งเชื่อว่าร่างที่ได้รับการปรับปรุงดังกล่าวจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย

ประธานคณะกรรมการการศึกษาศึกษาฯ เปิดเผยเมื่อค่ำวานนี้ (๓ มี.ค.) ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาศึกษาฯ ซึ่งได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นฉบับแรก และได้เชิญสมาชิก-สภานิติบัญญัติฯ จำนวน ๗ คน ที่ขอแปรญัตติร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยอิสระ มาร่วมชี้แจงด้วย ว่าการปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นเรื่องถ้อยคำสำนวนเพื่อให้ชัดเจนขึ้น เช่น เรื่องสถานภาพของลูกจ้างและข้าราชการที่ยังต้องการเป็นลูกจ้าง และข้าราชการต่อไป หลังจากมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการแล้ว โดยให้รักษาลักษณะประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของคนเหล่านั้นต่อไปตามเดิม

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร ซึ่งเมื่อออกจากระบบราชการแล้ว หากผู้บริหารยังไม่หมดวาระตามร่างเดิม ระบุว่าจะต้องพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานระบบใหม่ ได้ปรับปรุงใหม่เป็นให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ และภายใน ๑๘ เดือน หากพ้นวาระแล้วก็ให้กลับไปเป็นข้าราชการต่อไป แต่หากพ้น ๑๘ เดือน หลังจากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ผู้บริหารยังไม่หมดวาระ จะต้องไปเป็นพนักงาน ทั้งนี้ เชื่อว่าภายใน ๑๘ เดือนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาระบบใหม่ ขึ้นมารองรับได้แล้ว

สำหรับเรื่องสภาวิชาการนั้น นายวิจิตร กล่าวว่า มีการระบุไว้ในร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามลักษณะ คือ กำหนดไว้ชัดในกฎหมาย กำหนดไว้กว้าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยออกกระเปียบข้อบังคับเพิ่มเติมเอง และไม่กำหนดไว้โดยตรงแต่อาศัยอำนาจสภามหาวิทยาลัยสามารถตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ เป็นไปในแบบที่สาม อย่างไรก็ตาม การพิจารณาร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ๆ จะไม่เหมือนกัน เป็นไปตามเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแห่ง โดยวันนี้ (๔ มี.ค.) จะเริ่มพิจารณาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแห่งอื่น ๆ ต่อไป

ต่อข้อถามถึงกรณีที่มีข้าราชการ นักศึกษามหาวิทยาลัยบางแห่ง เรียกร้องให้ถอนร่างกฎหมายของตนเองออกมาก่อนนั้น นายวิจิตร กล่าวว่า ไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะพิจารณาไปตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การถอนร่างกฎหมายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารและสภานิติบัญญัติฯ เอง.

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป หน้า ๖

ค.ร.ม. เห็นชอบแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ โดยเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามแผนแม่บทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุผลอย่างแท้จริง

สำหรับรายละเอียดของแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศนั้นมีหลักการที่สำคัญคือ การคงความสมดุลและความหลากหลายให้เหมาะสมกับระดับการใช้ประโยชน์โดยการจัดการปะการังให้สอดคล้องกับคุณค่าทางนิเวศวิทยา และเศรษฐกิจ พยายามลดปัญหาความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง โดยได้กำหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบปะการังทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการัง รวมทั้งมาตรการที่กำหนดกิจกรรมที่ห้าม และได้จัดทำแผนงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาและป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปะการัง (พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗) -๒๑๑, ๒๑๔(๒๑๖)

นำระเบียบภายในของกระทรวง ทบวง กรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ รายงานเกี่ยวกับการนำระเบียบภายในของกระทรวง ทบวง กรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บรักษาให้ประชาชนตรวจสอบได้

ส่วนราชการต่าง ๆ ได้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานงบประมาณ สำนักงาน-อัยการสูงสุด กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม-การพัฒนาชนนารี กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม สำนักผังเมือง กรมแรงงาน กรมที่ดิน การเคหะแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และทบวงมหาวิทยาลัย โดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินการแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยเคร่งครัด ได้มีการนำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน หรือการตีความกฎหมายที่มีผลเป็นการทั่วไป สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหรือสั่งการตามคำขอของประชาชนที่ใช้บังคับภายหลังวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และได้มีการรวบรวม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน การตีความกฎหมายที่ไม่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดทำเป็นรูปเล่ม เก็บรักษาไว้ในสถานที่จำเป็นและสะดวกในการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้. -๒๑๑, ๒๑๔(๒๑๖) พ.๑๐

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวสังคม-ทั่วไป หน้า ๗

ข่าวย่อ

แผนและโครงการสำหรับผู้สูงอายุได้รับความเห็นชอบจาก ค.ร.ม.

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการสำหรับผู้สูงอายุระยะยาว (๒๕๒๕ - ๒๕๕๕) โครงการสำหรับแผนพัฒนาฉบับที่ ๗ มีทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ โครงการสำคัญ ๆ ได้แก่ โครงการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในสถานรักษาพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข โครงการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชนของกรมประชาสงเคราะห์ และโครงการให้สวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อยในการเดินทางของกระทรวงคมนาคม.

ค.ร.ม. ให้จัดตั้งกรมการแก้ปัญหาท้องเที่ยว

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยว และมีมติให้ดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยเน้นรูปแบบการดำเนินการในด้านที่พักและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ขจัดและป้องกันความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และให้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาของแต่ละเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยว.

ค.ร.ม. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสมโภชสังเวชนียสถานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นรองประธานกรรมการ อนึ่ง โครงการสมโภชสังเวชนียสถานและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นโครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของประชาชนชาวไทย โดยกำหนดให้มีการตั้งบำเพ็ญกุศล การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนา ณ พุทธมณฑล กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๔ โดยได้นำความกราบบังคมทูลขัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดงานสมโภชฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๔ ณ พุทธมณฑล กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.- ๒๑๑,๒๑๔ (๓๑๖) พ.๖

Dr.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.
รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังให้ขยายตลาดการค้าภายใต้ชื่อสินค้าของไทย

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค. - นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี แสดงความมุ่งหวังจะให้มีการขยายตลาดสินค้าไทยภายใต้ชื่อสินค้าของไทย ให้แพร่หลายในต่างประเทศให้มากขึ้น โดยจะต้องพยายามปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวภายหลังเป็นประธานมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ๔ บริษัท ที่ใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ เมื่อเช้านี้ (๓ มี.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอานันท์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมส่งออกของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความริเริ่มและเก่งกาจของนักธุรกิจไทย แม้ว่าในปี ๒๕๑๔ เป็นปีที่เศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีกำลังซื้อสูง เช่น สหรัฐ และญี่ปุ่น ตกต่ำ กำลังในการซื้อถดถอย แต่การส่งออกของไทย ก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๗ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑๙-๒๐

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในอดีตเรารู้ว่าสินค้าของญี่ปุ่นมีคุณภาพต่ำ แต่ญี่ปุ่นก็มีความมานะ และกล้าหาญที่จะใช้ชื่อสินค้าภายใต้ชื่อของญี่ปุ่น จนกระทั่งในปัจจุบันต่างเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า สินค้าภายใต้ชื่อของญี่ปุ่น มีคุณภาพเหนือกว่าสหรัฐและยุโรป ซึ่งหัวใจที่จะทำให้ตลาดโลกติดสินค้า ภายใต้ชื่อสินค้าของไทยได้ อยู่ที่คุณภาพที่จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อยู่เรื่อย ๆ จะต้องลงทุนในด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย

นายอานันท์ กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ รวมไปถึงบริษัท อื่น ๆ ที่พยายามจะผลิตสินค้าภายใต้ชื่อของไทยตระหนักว่า ถ้าคุณภาพสินค้าเราไม่ดีขึ้นเรื่อย ๆ รางวัลที่ได้รับ หรือโอกาสที่ชื่อสินค้าไทยจะติดตลาดโลก อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ตนหวังว่าสินค้าภายใต้ชื่อของไทยจะติดตลาดโลก ตลอดไปเช่นเดียวกับสินค้าของญี่ปุ่น. - ๒๑๑

เรื่องกองทุนรวมถ้าไม่เสร็จก่อน ๒๒ มีนาคมนี้ เริ่มนับหนึ่งใหม่

กระทรวงการคลัง ๔ มี.ค. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยถ้าการคัดเลือกและออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นขอทำธุรกิจกองทุนรวมดำเนินการไม่เสร็จก่อนวันที่ ๒๒ มีนาคมนี้ ก็อยู่ที่ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการคนใหม่จะดำเนินการต่อไปอย่างไร แต่เชื่อว่าต้องเริ่มจากประกาศเป็นกฎกระทรวงเพิ่มใบอนุญาตใหม่ อีกครั้งหนึ่งแน่นอน

นายสุธี สิงห์เสน่ห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงว่า การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทกิจการกองทุนรวมทุกกระบวนการณ์นั้น จะพยายามทำให้เสร็จก่อนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๔ แต่ถ้าหากเสร็จหลังวันที่ ๒๒ มีนาคมแล้ว คิดว่าคงจะต้องอยู่ที่ดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่จะพิจารณา ซึ่งตนคิดว่าคงจะเริ่มใหม่ตั้งแต่ประกาศกฎกระทรวงเพิ่มใบอนุญาตประกอบธุรกิจกองทุนรวมใหม่ แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นการคัดเลือกเหมือนครั้งนี้ หรือว่าจะใช้วิธีประมูล

นายสุธี กล่าวว่ ส่วนขั้นตอนคัดเลือกผู้เหมาะสมที่จะออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ซึ่งมี นายวิจิตร สุทธิกิจ ผู้ว่าการ ชปท. นายจรัส หนูขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ หลังจากเมื่อถึงวันสุดท้ายที่ให้ผู้สนใจจะขอใบอนุญาตยื่นเสนอมา มีจำนวน ๑๔ ราย ซึ่งเมื่อคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกแล้ว ก็จะเสนอให้คณะกรรมการคัดเลือกที่ตนแต่งตั้งขึ้นจำนวน ๗ คน ได้แก่ นายวิรัช งามางกูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายหนิส ลิ้มเสถียร ปลัดกระทรวงการคลัง นายสุภชัย พิธิษฐวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง นายนิพัทธ ทุกณะสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายเอกกมล ศิริวัฒน์ รองผู้ว่าการ ชปท. นายศิริ การเจริญดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิชาการ ชปท. และ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน พิจารณาโดยขั้นตอนทั้งหมด จะพยายามให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้

"เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาเสร็จแล้วจะเสนอให้ผมพิจารณา เมื่อผมเห็นชอบแล้ว จะให้ทาง ชปท. แจ้งให้ผู้ยื่นขอใบอนุญาตไปจดทะเบียนตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ แล้วส่งให้ ชปท. อายลละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ ชปท. อเสร็จก็แจ้งให้ผมทราบ ซึ่งจะมีการออกใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ การจัดการกองทุนรวมต่อไป" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว. -๑๑๒ พ.๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๓

ให้รัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณาการแยกท่าเรือแหลมฉบังออกจาก กทท.

กรุงเทพฯ ๔ มี.ค.- นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ กรณีที่จะแยกท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังออกจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ว่า เรื่องนี้มีการพิจารณามา ๔-๖ เดือนแล้ว แต่ยังไม่ลงตัว ตนเห็นว่า จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจต้องเสนอเป็น พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา รัฐบาลจึงเห็นว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการค่อนข้างมาก จึงตกลงทำเรื่องเสนอข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นไว้ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไปพิจารณา ตามความเหมาะสม

ต่อคำถามว่า ในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังจะยังคงรูปแบบเดิมหรือไม่ นายอานันท์ กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีมาตรการเพิ่มเติม จึงเป็นแบบเดิมไปก่อน จนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ามาพิจารณาเอกสารข้อ เสนอของรัฐบาลนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีใหม่ที่จะพิจารณาว่าจะคงรูปแบบ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ต่อคำถามว่า การยืดเวลาออกไปจะก่อให้เกิดปัญหากับรัฐบาลชุดใหม่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากรีบทำก็หาว่าทั้งทวน ไม่ทำก็บ่นว่าจะ เป็นปัญหาในรัฐบาล ชุดหน้า ควรตัดสินใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทางด้าน ม.ล. เชียงชาญ ก้าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า เรื่องท่าเรือแหลมฉบังนั้น ให้เป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอในครั้งแรก คือให้อยู่ในการดูแลของ กทท.ต่อไป และจะไม่มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการทำเรือฯ ส่วนจะมีการแปรรูปท่าเรือแหลมฉบังหรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดต่อไปจะพิจารณา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับท่าเรือที่ ๑ จะให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยดูแล ท่าเรือที่ ๒ จะเปิดให้เอกชนมาประมูล ซึ่งจะมีระยะเวลาในการเช่าเท่าใดนั้น แล้วแต่การทำเรือแห่งประเทศไทยจะพิจารณา เพราะเป็นเรื่องของรายละเอียด สำหรับท่าเรือที่ ๓ และ ๔ จะว่าจ้างบริษัทเอกชน มาบริหาร แต่อาจจะเปิดให้เอกชนมาประมูลเช่าได้ในอนาคต. -๒๑๑, ๒๑๔(๑๐๒) พ.๑๐

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๔

ประชาชนที่ติอาร์ไอ ระบุรัฐบาลไม่มีนโยบายช่วยเหลือภาคเกษตร

หอการค้าไทย ๕ มี.ค.- นายอัมมาร สยามวาลา ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ซึ่งรัฐบาลคำเหียงเข้าข้างอุตสาหกรรมและคลังทอภาคเกษตร เนื่องจากไม่มีนโยบายใดที่สื่อให้เห็นว่าเป็นการช่วยเหลือภาคเกษตร ให้รัฐบาลพิจารณาปัญหาของภาคเกษตรแบบเป็นระบบไม่ใช่แก้ไขเฉพาะพิชิตพิชหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ เป็นคำกล่าวเนื่องในโอกาสร่วมในการประชุมสัมมนาโต๊ะกลมเรื่อง วิฤตการณ์พิชเศรษฐกิจ แนวทางที่ต้องการแก้ไข ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสาขาการเกษตร หอการค้าไทย เมื่อวันที่ ๗ มีนาคมที่ผ่านมา

นายอัมมาร กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องในการกำหนดนโยบายที่คำเหียงเข้าข้างอุตสาหกรรม โดยเฉพาะมาตรการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมาตรการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบ การคุ้มครองอุตสาหกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรกรรมอย่างซับซ้อน เนื่องจากการยกเลิกภาษีนำเข้าวัตถุดิบจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงแทนที่เกษตรกรจะขายของได้ในราคา ๒๗ บาท ก็จะขายได้เพียง ๒๔ บาทเท่านั้น "เป็นการคลังทอภาคเกษตรและช่วยอุตสาหกรรม"

"นายกรัฐมนตรี ๗ คนที่อยู่ในตำแหน่งติดต่อกันมา จะเห็นว่าได้ให้การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมอย่างไม่มีวิสัย ในขณะที่ไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนด้านการทำวิจัยพันธุ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ภาคเกษตรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ดีขึ้น" ประชาชนที่ติอาร์ไอ กล่าว

นายอัมมาร ยังกล่าวต่อไปว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะกำหนดออกมาเพื่อช่วยเหลือภาคเกษตรนั้น ควรจะดำเนินการทั้งระบบพร้อมกันโดยที่ไม่พิจารณาจากเฉพาะพิชิตพิชหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ หากจะให้การสนับสนุนเฉพาะพิชิตพิชหนึ่งจะต้องชี้ให้เห็นชัดว่าพิจารณาจากหลักการใด

สำหรับการนำเสนอปัญหาของกลุ่มผู้ประกอบการในภาคเกษตรประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง ยางพารา นั้นสรุปได้ว่าทุกฝ่ายต้องการให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากในอนาคตจะเกิดปัญหาการขาดแคลนที่ดินและจะประสบปัญหาแรงงาน ซึ่งต้องมีการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่เข้ามาประกอบ และต้องใช้เวลาที่ให้มีการปรับตัวพอสมควร.- ๑๑๔ พ.๖

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๕

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๖

ค.ร.ม.อนุมัติโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลลงทุน ๙,๐๐๐ ล้านบาท

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค. - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการโทรศัพท์-
สาธารณะทางไกลตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแล้ว โดยโครงการนี้จะใช้เงินลงทุน
ประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้โทรศัพท์ประชาชนอีก ๗,๕๐๐ ตำบล มีโทรศัพท์สาธารณะใช้

นางลดาวัลย์ วงศ์ศิริวงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (๓ มี.ค.) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในโครงการ
โทรศัพท์สาธารณะทางไกลตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยโครงสร้างดังกล่าวจะดำเนินงาน
เพื่อให้ประชาชนจำนวน ๗,๕๐๐ ตำบลมีโทรศัพท์สาธารณะทางไกลใช้ นอกจากนี้
จะติดตั้งโทรศัพท์ยังบริเวณสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว
รวมทั้งทางหลวงอีกกว่า ๑,๐๐๐ สาย ซึ่งเงินลงทุนในครั้งนี้จะใช้ประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท

นางลดาวัลย์ กล่าวว่า สำหรับโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลนี้
จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขยายโทรศัพท์ไปยังส่วนภูมิภาคจำนวน ๑ ล้านเลขหมาย
แต่อย่างใด. -๑๑๒ พ.๑๐

ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการเข้าซื้อสินค้าของกระทรวงพาณิชย์รอเสนอ ค.ร.ม.ชุดหน้า

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค. - กระทรวงพาณิชย์ถอนร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการเข้าซื้อสินค้าออกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ เนื่องจากเกรงว่า
อาจจะไม่ได้รับอนุมัติ หรืออนุมัติแล้วจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาไม่ทัน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า วานนี้ (๓ มี.ค.)
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการเข้าซื้อสินค้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา แต่ต่อมาภายหลังกระทรวงพาณิชย์
ได้ขอถอนพระราชบัญญัติกลับไป เนื่องจากเกรงว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่อนุมัติ
และถึงแม้จะอนุมัติแต่คงให้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ไม่ทัน

สำหรับรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น จะให้ความสำคัญเป็นธรรม
แก่ผู้เข้าซื้อและผู้ให้เข้าซื้อ ตลอดจนควบคุมราคาที่ทำให้มีการมั่งคั่งและเข้าซื้อ
ให้เกิดความเป็นธรรม และไม่เอาเปรียบ ซึ่งข้อสำคัญจะมีการกำหนดวงเงิน
และปริมาณการเข้าซื้อไว้ด้วย

/แหล่งข่าว

e

แหล่งข่าวกล่าวว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ ให้เป็นกฎหมายบังคับใช้ว่า เนื่องจากกฎหมายที่มีอยู่ไม่ได้คุ้มครองผู้เข้าซื้อ ทำให้ผู้เข้าซื้อถูกเอาเปรียบจากผู้ให้เข้าซื้อมากที่สุด ๆ ที่การเข้าซื้อและการผ่อนส่งเป็นเรื่องจำเป็นของประชาชน

คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะมีเวลาประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ อีก ๒ ครั้ง คือ ในวันที่ ๑๐ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๔ แต่กระทรวงต่าง ๆ ยังมีการเสนอเรื่องมาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกจำนวนมาก ซึ่งยังไม่รวมการเสนอวาระของกระทรวงต่าง ๆ ที่มีการเสนอมานอกเหนือจากเรื่องที่เสนอมาก่อนหน้านี้. - ๑๑๒

ให้ส่งออกข้าวแฉ่งส่งมอบข้าว ๑๗๔,๐๐๐ ตัน แก่รัสเซียภายใน ๖ มิ.ค.

กระทรวงพาณิชย์ ๔ มิ.ค. - กรมการค้าต่างประเทศทำหนังสือถึงผู้ส่งออกข้าวแฉ่งความจําแนงรับมอบข้าว ๑๔ เพอร์เซ็นต์ บรรจุกระสอบปาน ๔๐ กิโลกรัม จำนวน ๑๗๔,๐๐๐ ตัน ให้แก่รัสเซีย ภายในวันที่ ๖ มีนาคมนี้ เพื่อตรวจรับสตอกข้าว และกำหนดราคาเอฟโอบี ๒๐๘.๒๔ เหรียญสหรัฐต่อตันส่งมอบในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า การจัดสรรโควตาส่งออกข้าวดังกล่าว ร้อยละ ๔๐ จะจัดสรรปริมาณส่งออกข้าวให้กับผู้ส่งออกตามปริมาณสตอกที่ผู้ส่งออกมีอยู่ อีกร้อยละ ๔๐ จะจัดสรรให้ตามประวัติส่งออกตามสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๓๔ ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะโอนสิทธิ์ส่งออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อที่กรมการค้าต่างประเทศจะได้ไม่ต้องรับภาระในเรื่องการเก็บสตอก

อนึ่ง ไทยได้ตกลงกับรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซื้อขายข้าว ๑๔ เพอร์เซ็นต์ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัน ในราคาตันละ ๒๘๐.๒๔ เหรียญสหรัฐ และกำหนดส่งมอบภายในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตันที่เหลือจะทำการส่งมอบในช่วงปลายปีนี้. - ๑๔๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๔

ร้องไม่ยุติธรรมที่รัฐจะยกเว้นตัวเองไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ๔ มี.ค.- ผู้รับเหมาก่อสร้างร้อง เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมที่รัฐบาลจะยกเว้นตัวเองไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการของรัฐบาลก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ จะได้รับความเดือดร้อนต้องรับภาระภาษีเพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถเครดิต ภาษีซื้อคืนจากรัฐบาลได้

ในการแถลงข่าวของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เมื่อวานนี้ (๓ มี.ค.) นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา คณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีว่าจะออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นตัวเองไม่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการของรัฐบาล ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นวันที่ เริ่มเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้รับความเดือดร้อน

นายภูมิสัน กล่าวว่า รัฐบาลในฐานะผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นผู้บริโภค รายสุดท้าย และจะต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่การออกพระราชกฤษฎีกาข้างต้น จะทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตกเป็นผู้บริโภครายสุดท้ายโดยปริยาย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีซื้อคืนได้ ทั้งนี้ การรับเหมางานในโครงการของรัฐบาล ในช่วงก่อน ๑ มกราคม ๒๕๓๔ มีอยู่หลายโครงการที่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง ไปอีกหลายเดือน หรือบางโครงการอาจใช้เวลาอีกหลายปี กว่าโครงการจะลุล่วง

ในวงเงินรับเหมาเดิมผู้รับเหมาจะรับภาระภาษีเงินได้และภาษีการค้า และเทศบาล รวมเพียงร้อยละ ๔.๗ แต่ภายหลังจากวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๔ ผู้รับเหมาจะต้องรับภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนที่ไม่สามารถเครดิตภาษีซื้อคืนได้ ซึ่งจะทำให้ผู้รับเหมารับภาระภาษีเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ ๔.๒ ในขณะที่วงเงินรับเหมาก่อสร้างยังเป็นไปตามสัญญาเดิม

"รัฐบาลได้แสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในการนำระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม มาใช้ โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมงบประมาณใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาลเอง และได้หาทางออกในเรื่องนี้โดยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับภาระแทน จึงทำให้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องถูกบิดเบือนโดยรัฐบาลเอง" นายภูมิสัน กล่าว และว่าทางสมาคมฯ จะได้ดำเนินการขอพบผู้นำของรัฐบาลอย่างช้าประมาณสี่ปดาห์หน้า เพื่อให้ทบทวนประเด็นนี้อีกครั้ง. -๑๑๖ พ.๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๕

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๔

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ - อีสเทิร์นซีบอร์ด

ทำเนียบ ๕ มี.ค.- คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - ภาคตะวันออก โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เร่งว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ได้ภายใน ๖ เดือน ใช้งบประมาณไม่เกิน ๗๐ ล้านบาท

นายอนุช ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง กรุงเทพฯ - ภาคตะวันออก (ไฮสปีดเทรน) ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (สพอ.) ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ได้ภายใน ๖ เดือน โดยใช้งบประมาณไม่เกิน ๗๐ ล้านบาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ยังจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย

ต่อคำถามที่ว่า เพราะเหตุใดจึงให้ สพอ. เข้ามารับผิดชอบโครงการนี้ นายอนุช กล่าวว่า สพอ. จะดำเนินโครงการร่วมกับกระทรวงคมนาคม ร.ฟ.ท. โดยขณะนี้ ร.ฟ.ท. เองมีภาระมากในการบริหารงาน แม้แต่ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอง ก็ไม่มีและจะต้องใช้งบประมาณจากส่วนกลางด้วย. -๑๑๑ พ.๑๐

ค.ร.ม. ให้รัฐบาลหน้าตัดสินใจกรณีขุด "อ.ย."

กระทรวงเกษตรฯ ๕ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลชุดใหม่ เป็นผู้ตัดสินใจกรณีการขุดคลองการชลประทานห้วงเขื่อน (อ.ย.) ที่คณะกรรมการกลั่นกรองงานฝ่ายเศรษฐกิจมีมติมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่ต้องการสร้างภาระให้รัฐบาลชุดหน้า ทั้งนี้เป็นการเปิดเผยของนายอานันท์ อภิภาภิรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอานันท์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (๗ มี.ค.) ว่า การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเห็นว่า หากมีมติให้ขุด อ.ย. จะเป็นการสร้างภาระหรือปัญหาให้กับรัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามาบริหารงาน เนื่องจากการขุดนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการร่างพระราชกฤษฎีกา ต้องมีการตีราคาทรัพย์สิน เพื่อนำไปขายให้เอกชน ซึ่งจะต้องมีการต่อราคา ไม่สามารถทำได้ทันทีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ เหมือนกับมติคณะรัฐมนตรีกรณีขุดโรงกลั่นหน่วยที่ ๑ และ ๒ ให้กับบริษัทไทยออยล์ ที่ให้รัฐบาลชุดหน้ามาดำเนินการต่อ ซึ่งจะเป็นการค้างมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไว้ รัฐบาลหน้าจะปฏิบัติหรือไม่ก็ได้. -๕๐๑(๑๐๒) พ.๑๐

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๑๐

ให้กรมชลประทานศึกษาการสร้างคันกันน้ำเดิมทะเลสาบสงขลา

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค. - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กรมชลประทานศึกษารายละเอียดการออกแบบก่อสร้างคันกันน้ำเดิมทะเลสาบสงขลาที่เกาะใหญ่และปากจรอ พร้อมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลา โดยให้ทั้งสองหน่วยงานเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๓๖

การประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางที่คณะกรรมการกำกับดูแลปัญหาและประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำในทะเลสาบสงขลาเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๐ ให้ดำเนินการศึกษาโครงการเชื่อมกันน้ำเดิมทะเลสาบสงขลา เพราะน้ำเดิมรุกเข้าในทะเลสาบจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้

อย่างไรก็ตาม ในครั้งแรกการเสนอทางแก้ปัญหาด้วยการให้สร้างเชื่อมกันน้ำเดิมที่เกาะใหญ่ และปากจรอ ได้รับการโต้แย้งจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีการตัดสินใจ และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สรุปว่าส่วนใหญ่เห็นควรให้ชะลอการก่อสร้างคันกันน้ำเดิมไว้ก่อน แต่ก็เห็นว่าการสร้างคันกันน้ำเดิมที่เกาะใหญ่ จะมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยรอบทะเลสาบ และสภาพแวดล้อมน้อยกว่าการสร้างที่ปากจรอ

สำหรับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ที่กระทรวงเกษตรฯ เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวานนี้ คือ ให้กรมชลประทานศึกษารายละเอียดการออกแบบก่อสร้างคันกันน้ำเดิมทะเลสาบสงขลาที่เกาะใหญ่ และปากจรอตามลำดับ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินงานหลังจากที่ได้มีการตัดสินใจก่อสร้างคันกันน้ำในบริเวณใดแล้ว เนื่องจากการศึกษาต้องใช้เวลาอีก ๑ ปี

ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ให้ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาโดยจัดทำแผนระยะสั้นเป็นรายปี แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลสาบสงขลาศึกษาปริมาณความต้องการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคสำหรับในเขตเมืองและการเกษตรของพื้นที่รอบทะเลสาบ จัดหาแหล่งน้ำ นอกเหนือจากทะเลสาบหากไม่สามารถหาได้ และมีความจำเป็นต้องสร้างคันกันน้ำเดิมให้ทำข้อเสนอแนะกำหนดเวลาและขั้นตอนที่สมควร ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีให้ทั้งสองหน่วยงานเสนอรายละเอียดของงบประมาณ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นไป. - ๑๑๑(๑๐๒)

อนุมัติให้ อ.อ.ป.ตั้งโรงงานเยื่อกระดาษพร้อมหาผู้ร่วมทุน

ท่าเรือบข ๕ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตเยื่อกระดาษขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมลงทุน สศช.ยังคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่คุ้มทุน นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพิจารณาโครงการใหญ่ ๆ ด้วยความชอบธรรม ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ เผยเรื่องบอร์ด ปตท. เป็นเรื่องผิดพลาดทางเทคนิค

นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ (๗ มี.ค.) ถึงข้อวิจารณ์ที่ว่า รัฐบาลจะหมดอายุ แต่ยังอนุมัติโครงการใหญ่ ๆ เช่น โรงงานทำเยื่อกระดาษ จะเป็นการชอบธรรม หรือไม่ ว่า ไม่เกี่ยว ประเด็นที่ตั้งขึ้นมาวิจารณ์เป็นประเด็นที่แปลก เกี่ยวอะไรกัน รัฐบาลนี้ยังมีอายุอยู่ รัฐบาลไม่ได้ทำหลังวันที่ ๒๒ มีนาคม

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่าการที่รัฐบาลอนุมัติโครงการใหญ่เป็นการ "ทิ้งทวน" ก่อนหมดอายุใช่หรือไม่ นายอานันท์ กล่าวว่า จะมองในรูปไหนก็มองไม่ได้ว่าเป็นการทิ้งทวน ปัญหาคือ ทำด้วยความชอบธรรม ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ ส่วนที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คัดค้านการจัดตั้งโรงงานเยื่อกระดาษในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียด เพราะตนต้องออกมารายงานนอกห้องประชุม

นายโมชิต ปิ่นเปี่ยมรัษฎ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมลงทุน ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ไอเอชซีที) และคณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยไอเอชซีทีจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินด้วย คณะกรรมการชุดนี้จะใช้เวลาประมาณ ๗ เดือน ทำการสรรหาผู้ร่วมลงทุน และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในปี ๒๕๑๕

นายโมชิต กล่าวต่อไปว่า โครงการเยื่อกระดาษจะแก้ปัญหาการกระดาษรับซื้อวัตถุดิบได้ เนื่องจากปัจจุบันเอกชนรับซื้อไม้สูงสุดเพียง ๗๔๗ บาท ต่อดันเท่านั้น ทั้งที่น้ำจะรับซื้อได้ในราคาสูงถึงตันละ ๖๐๐-๗๐๐ บาท

"รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาด เพื่อให้เกษตรกรขายวัตถุดิบได้ในราคาเป็นธรรม ไม่ใช่เพื่อให้เอกชนเสียเปรียบ เชื่อว่าในอนาคตราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นอีก" นายโมชิต กล่าวและว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คัดค้านโครงการในที่ประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการไม่คุ้มทุนของโครงการดังกล่าว ซึ่งไม่เข้าใจว่า จะต้องให้ข้อบยายอีกกี่หมื่นครั้ง ถึงจะมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะทุกครั้งที่มีการประชุม สศช.ก็จะออกมาคัดค้านประเด็นดังกล่าวนี้อยู่ตลอดเวลา

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๑๒

เสนอวันรับตำแหน่งคณะกรรมการชุดใหม่ของ ปตท.ใหม่ เป็น ๑ เมษายนนี้

ทำเนียบฯ ๔ มี.ค. - กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับวันเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ แทน

นายวีระ สุลักษณ์การัญจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (๓ มี.ค.) ที่ประชุมได้รับทราบการทบทวนวันเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ชุดใหม่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งได้ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

นายวีระ กล่าวว่า การเสนอวันเข้ารับตำแหน่งคณะกรรมการ ปตท.ชุดใหม่ผิดนั้น เป็นความสับสนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองที่เสนอวันเข้ารับตำแหน่งผิดไป ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ทำให้คณะกรรมการชุดเดิมจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะหมดวาระลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้านนายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้จะเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ปตท. ชุดใหม่ กล่าวว่า หลังจากที่ยื่นเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ปตท. คือ จะยังคงนโยบายสำคัญของ ปตท.ไว้เหมือนเดิม

สำหรับคณะกรรมการ ปตท. ชุดใหม่ที่จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วยนายสิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบัน พล.ร.อ.ชาติ ดิษฐบรรจง นายอิสสระ นิตินนท์ประกาศ นายไพจิตร เอื้อทวิกุล นายอมเรศ ศิลาอ่อน นายเอกกมล ศิริวัฒน์

ทางด้านนายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ ปตท.ชุดใหม่ว่า เป็นเรื่องผิดพลาดทางเทคนิคเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการปุนบำเหน็จให้รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบัน. - ๑๑๒, ๒๑๔ (๒๐๑)

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๑๓

ให้เกษตรกร พิจารณาว่าควรขยบเลิกกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรหรือไม่

ทำเนียบรัฐบาล ๔ มี.ค.- คณะรัฐมนตรีมีมติวานนี้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพิจารณาว่าควรขยบเลิกกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรหรือไม่ เนื่องจากมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวานนี้ได้อนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๓๔/๒๕๓๕ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท และโครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของสหกรณ์ปีการผลิต ๒๕๓๔/๒๕๓๕ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท และในโครงการหลังนี้ยังได้รับการจัดสรรเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่นอีก ๒๕๐ ล้านบาท รวมเป็น ๗๕๐ ล้านบาท

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ไปพิจารณาว่า สมควรขยบเลิกกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรหรือไม่ในระยะต่อไป เนื่องจากปัจจุบันได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร มีอำนาจกำหนดมาตรการและเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือด้านสินค้าเกษตร และปัจจัยการผลิต.- ๑๑๑ (๑๐๒) พ.๖

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๑๔

ข่าวสั้นเศรษฐกิจแต่งตั้งรองเลขาธิการ สศช.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายวิรัตน์ วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป. -๑๑๑(๑๑๔) พ.๔

การบินไทยจัดงานชี้แจงการจองซื้อหุ้นใน ๔ เมืองใหญ่

บริษัทการบินไทย จำกัด จะจัดงานเผยแพร่ข้อมูลหรือโรดโชว์
(Roadshow) เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน ๕๔ ล้านหุ้น
ของบริษัท ให้แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ใน ๔ เมืองใหญ่ทั่วประเทศ
โดยการฉายสไลด์มัลติวิชั่น แสดงการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารระดับสูง
ของการบินไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงิน
และบริษัทผู้จัดการการจัดจำหน่าย จะร่วมกันกล่าวถึงรายละเอียดการจองซื้อ
และตอบข้อซักถามด้วย กำหนดการจัดงานเผยแพร่ข้อมูลมีดังนี้ วันที่ ๔ มีนาคม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมรอยัลลอร์ดคิด เซอร์ราตัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๖ มีนาคม เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่ห้องรอยัลบอลรูม
โรงแรมรอยัล พลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๐ มีนาคม เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ที่ห้องพลาซ่า ฮอลล์ โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๒ มีนาคม
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ที่ห้องตะกั่วป่า โรงแรมดุสิต เจบี อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา. -๑๐๔(๑๐๒) พ.๔

ข่าวสินค้าตลาดหลักทรัพย์ฯเชิษฐภคผลสาขาชี้แจงภาวะจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากบริษัทโรงแรมเชิษฐภคผลสาขา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับอนุญาตว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก ๔๐๐ ล้านบาท จำนวน ๘๐ ล้านหุ้น เป็น ๙๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๘๐ ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ ๔ บาทเท่าเดิม แต่เนื่องจากความเข้าใจผิดฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้นำมติดังกล่าวไปจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ แทนที่จะเป็นมติพิเศษตามกฎหมาย และ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นและเรียกชำระค่าหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้แต่ประการใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ กำลังให้ฝ่ายกฎหมายรีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร่งด่วน และคาดว่าจะเสร็จภายในเร็ววันนี้. - ๑๑๐

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งรายชื่อบริษัทที่ยื่นคำขอพิจารณาหลักทรัพย์ฯ

ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งรายชื่อ และข้อมูลของบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์เพิ่มเติม ๔ บริษัท คือ บริษัทเคอาร์ พรีซิชั่น จำกัด บริษัทตรังผลผลิตภัณฑอาหารทะเล จำกัด และบริษัทเชียงใหม่โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทรับอนุญาต และบริษัทชินวิตร-คอมพิวเตอรส์ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน จำกัด เปลี่ยนประเภทเป็นบริษัทจดทะเบียน. - ๑๐๐

ธนาคารมหานครประกาศจ่ายเงินปันผลและขอมติพิเศษเพิ่มทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากธนาคารมหานคร จำกัด ว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ (๑ มี.ค.) ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี ๒๕๐๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๔ ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน ๑,๑๘๒,๐๙๖ หุ้น ในอัตราหุ้นละ ๑๐ บาท และผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน ๙๙๘,๖๑๗,๙๐๔ หุ้น ในอัตราหุ้นละ .๕๐ บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่าย ๔๑๑,๑๒๙,๙๑๒ บาท โดยกำหนดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๐๔ นอกจากนี้ ยังมีมติพิจารณาเพิ่มทุนของธนาคารที่จดทะเบียนไว้ ๔,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ ๔ บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นออกจำหน่ายและกำหนดราคาหุ้นได้ตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจประเภทต่าง ๆ ของธนาคาร โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจที่สำคัญและเพื่อใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุน. - ๑๐๐

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบเช้า

ข่าวเศรษฐกิจ หน้า ๑๖

เขียนอุตสาหกรรมสิ่งทอชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔

รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งว่า ตามที่ตลาดฯ ได้นำเสนอร่างงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ ของบริษัทเขียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด ซึ่งมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๙.๗๗ ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุเนื่องมาจากบริษัทมีต้นทุนการขายสูงขึ้น มากกว่าปีก่อน คิดเป็นมูลค่าถึง ๔๑.๘ ล้านบาท โดยเฉพาะต้นทุนทางด้านค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ มีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งมีผลทำให้ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๔๗.๗๗ ในขณะที่ราคาขายสินค้า ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับราคาขายให้เพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ที่มีสภาวะการแข่งขันในด้านราคาค่อนข้างสูง ทำให้รายได้จากการส่งออกไปขาย ต่างประเทศของบริษัทฯ ปีนี้ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นมูลค่าถึง ๔๖.๔ ล้านบาท. - ๑๐๗

เสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทิจารณาปรับ ๔ บริษัทใหม่

นายอัศวิน จินตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาปรับหลักทรัพย์ใหม่
เมื่อวานนี้ (๗ มี.ค.) ว่าที่ประชุมได้พิจารณาหลักทรัพย์ใหม่ ๔ บริษัท ได้แก่
บงล.สหชนกิจไทย บงล.เอกชาติ บ.ห้วยริ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บ.โรมอนด์ แลนด์ จำกัด แต่ยังไม่มีการขอรุบ เพราะต้องนำเสนอคณะกรรมการ-
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณา. - ๑๐๗(๑๑๔)

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบเช้า

ข้อมูลเศรษฐกิจ

สรุปภาวะการเงินในและต่างประเทศวานนี้

ธนาคารกรุงเทพ ๔ มี.ค. - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด รายงานภาวะการเงินในและต่างประเทศ ประจำวันที่ ๓ มีนาคม ดังนี้

ภาวะการซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศในตลาดกรุงเทพ

อัตรากลางที่กำหนดโดยทุนรักษาระดับ อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม คือ ๒๔.๔๒ บาท/เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากวันก่อน ๑ สตางค์

การซื้อขายเงินดอลลาร์ระหว่างธนาคารพาณิชย์ มีปริมาณน้อย โดยที่มีการซื้อ-ขายกันอยู่ในช่วงราคา ๒๔.๔๒๔ บาท/เหรียญ ถึง ๒๔.๔๔ บาท/เหรียญ สำหรับการส่งมอบทันที

สำหรับอัตรา PREMIUM ในการทำ FORWARD ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนทางธนาคารคิดให้กับผู้ส่งออกคือ ๗.๐ สตางค์ต่อเดือน และที่ธนาคารคิดจากผู้นำเข้า คือ ๘.๐ สตางค์ต่อเดือน

ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ยยูโรดอลลาร์ช่วงเปิดตลาดสำหรับวันอังคารที่ ๓ มีนาคม เทียบกับอัตราช่วงปิดตลาดในวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม เป็นดังต่อไปนี้

<u>ระยะเวลา</u>	<u>อัตราเปิด ๓ มี.ค.</u>	<u>อัตราปิด ๒ มี.ค.</u>
ข้ามคืน	๔ ๓/๔%	๔ ๔/๑๖%
๑ เดือน	๔ ๔/๑๖%	๔ ๔/๑๖%
๓ เดือน	๔ ๔/๑๖%	๔ ๑/๔%
๖ เดือน	๔ ๗/๑๖%	๔ ๑๔/๑๖%
๑๒ เดือน	๔ ๑๓/๑๖%	๔ ๓/๔%

อัตราดอกเบี้ยในประเทศ

อัตราดอกเบี้ยเงินบาท ประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม สภาพคล่องของระบบยังมีส่วนเกินเหลืออยู่พอสมควร อัตราดอกเบี้ยทั้งตลาดซื้อคืนพันธบัตรและตลาดเงินกู้ยืมอ่อนตัวลงจากวันจันทร์เล็กน้อย โดยตลาดซื้อคืนประเภท ๑ วัน ปิด ๑.๗๕% และ ๗ วัน ปิด ๒.๐% ส่วนรอบบ่ายมีซื้อขายประเภท ๑ วัน และ ๗ วัน ตลาดยังปิดเท่ากับรอบเช้า (วันจันทร์รอบบ่ายประเภท ๑ วัน และ ๗ วัน ปิด ๒.๐%)

/สำหรับ
ท.๔

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข้อมูลเศรษฐกิจ หน้า ๒

สำหรับตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารประเภทหนึ่งวันส่วนใหญ่กู้ยืมกันที่ ๗.๐-๗.๕% ซึ่งอ่อนตัวลงจากวันจันทร์เล็กน้อย แต่ปริมาณการกู้ยืมของระบบ ยังมีสูงมากเหมือนกับวันก่อน ๆ

ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

อัตราปิดที่นิวยอร์ก (๒.๗.๙๒) อัตราเปิดที่ลอนดอน (๗.๗.๙๒)

ปอนด์	๑.๗๕๗๐/๕๐	๑.๗๕๑๐/๒๐
มาร์ค	๑.๖๕๗๐/๗๕	๑.๖๕๕๒/๕๒
สวิสฟรังก์	๑.๕๙๐๐/๑๐	๑.๕๐๑๐/๒๐
เยน	๑๒๙.๖๕/๖๙	๑๒๐.๖๐/๗๐

ภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตลาดนิวยอร์ก เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม เงินดอลลาร์ปิดตลาดมีค่าสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผลการประกาศตัวเลข National Association of Purchasing Management (NAPM) ของสหรัฐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าสูงกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มาก โดยมีค่าออกมาเท่ากับ ๕๒.๕% เพิ่มขึ้นจาก ๔๗.๕% ในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์ก็ยังไม่สามารถผ่านระดับด้านที่ ๑.๖๕ มาร์ค/ดอลลาร์ และ ๑๒๐ เยน/ดอลลาร์ ไปได้ คาดว่าผู้ค้าเงินยังคงต้องการความแน่ใจว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐ เริ่มจะฟื้นตัวแน่นอนอีกครั้ง จากตัวเลขการจ้างงาน ซึ่งจะประกาศออกมาในวันศุกร์นี้ แนวโน้มโดยทั่วไปภายในอาทิตย์นี้ คาดว่าเงินดอลลาร์น่าจะมียอดขึ้น-ลงอยู่ในช่วงระหว่าง ๑.๖๗-๑.๖๕ มาร์ค/ดอลลาร์ และ ๑๒๙-๑๒๐ เยน/ดอลลาร์

สำหรับวานนี้ (๓ มี.ค.) ทางด้านตลาดเอเชียค่อนข้างลึกลับ แต่ยังคงมีการซื้อ-ขายอยู่ในช่วงแรก ๆ ระหว่าง ๑๒๙.๖๐-๑๒๐ เยน/ดอลลาร์ และ ๑.๖๕๑๕-๑.๖๕๗๐ มาร์ค/ดอลลาร์ ในช่วงเช้ามีการเข้ามาแทรกแซงตลาดของธนาคารกลางญี่ปุ่น โดยการขายเงินมาร์คเพื่อซื้อเงินเยน แต่ไม่สามารถจะทำให้เงินเยนมีค่าสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากมีผู้สนใจขายเงินเยนเพื่อซื้อเงินดอลลาร์เข้ามารองรับอย่างหนาแน่น จนกระทั่งเงินดอลลาร์มีค่าสูงขึ้นทะลุ ๑๒๐ เยน/ดอลลาร์ และ ๑.๖๕ มาร์ค/ดอลลาร์ ในช่วงตลาดยุโรป คาดว่าเงินดอลลาร์จะมีค่าสูงขึ้นเพื่อทดสอบระดับด้านทาง technical ระดับต่อไปที่ ๑.๖๕๕๐ มาร์ค/ดอลลาร์ และ ๑๒๐.๕๐ เยน/ดอลลาร์. -๑๐๒ พ.๕

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๔

รอบเช้า

ข้อมูลเศรษฐกิจ หน้า ๓

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครองมูลค่าซื้อขายมากที่สุดเมื่อวานนี้

กรุงเทพฯ ๔ มี.ค.- บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซีเอฟ จำกัด รายงานการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๐๔ ดังนี้

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ติดตัวกลับ ๙.๕๒ จุด ปิดที่ระดับ ๗๘๘.๕๒ จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ไม่หนาแน่นนัก คือ ๔,๕๒๗ ล้านบาท โดยหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครองมูลค่าการซื้อขายเกือบครึ่งหนึ่งของตลาด

การติดตัวกลับของดัชนีเริ่มต้นตั้งแต่เปิดตลาดนำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งมีแรงซื้อเข้ามาผลักดันราคาให้เพิ่มสูงขึ้นจนดัชนีขยับขึ้นไปถึงระดับ ๗๘๖ จุด เมื่อเข้าสู่กลางตลาดมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมา ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์อ่อนตัวลงมาก ส่วนหุ้นในกลุ่มธนาคารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ยังสามารถยืนราคาอยู่ได้ ดัชนีจึงอ่อนตัวลงเพียงเล็กน้อยลงมาถึงประมาณ ๗๘๒ จุด เมื่อเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้าย กลับมีแรงซื้อเข้ามาไล่ราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกครึ่ง จนดัชนีได้ระดับขึ้นไปปิดที่ระดับ ๗๘๘.๕๒ จุด ในที่สุดสำหรับหุ้นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เด่น ๆ วานนี้ นอกจากบางกอกแลนด์ เจ้าเก่า ซึ่งราคาค่อนข้างเหี่ยววานนี้ ก็ยังมีกฤษตามหานคร และแลนด์แอนด์เฮาส์ ซึ่งผลประกอบการออกมาดี. -๑๐๒ พ.๕

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวภูมิภาค

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ให้เจ้าของโรงงานแจ้งความจ้างรับนักเรียนทำงาน

นครสวรรค์ ๔ มี.ค. - นางสาววรรณชนก วัฒนกุลย์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เผยว่า ได้ขอให้สถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียง แจ้งความจ้างรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามนโยบายของกรมแรงงาน ที่ให้จัดบริการจัดหางานให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทำงานในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้เยาวชนของชาติ ที่อยู่ในวัยเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งมีรายได้และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จึงขอแจ้งให้สถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ และใกล้เคียง ที่ประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าทำงาน ในหน่วยงานของท่านในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๔ (มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๓๔) โปรดแจ้งตำแหน่งงานดังกล่าว โดยระบุตำแหน่งจำนวนที่รับวุฒิการศึกษา และอัตราค่าจ้าง มาถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.(๐๕๖) ๒๒๒๗๖๖ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔ เพื่อจักได้ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนของชาติที่อยู่ในวัยเรียนได้ทราบต่อไป. - จ.๕๐๐

วอนอย่าโทษชาวเขาเป็นตัวปัญหาของยาเสพติดทั้งหมด

เชียงใหม่ ๔ มี.ค. - นักวิชาการจากหน่วยงานสงเคราะห์ชาวเขาวอนปัญหาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นฝิ่นหรือเฮโรอีนอย่าไปโทษว่าชาวเขาเป็นตัวปัญหา แต่ฝ่ายเดียว ปัญหาเสพติดที่ระบาดมีหลายองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน ส่วนทางด้าน การปราบปรามตำรวจชั้นจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดติดต่อไปไม่หยุดยั้ง

พล.ต.ท.ชุมพล รัตนศาสตร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ๗ เปิดเผยถึงการปราบปรามการลักลอบค้าและผลิตยาเสพติดในภาคเหนือว่า ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ได้ดำเนินการปราบปรามไปแล้วอย่างเด็ดขาดและรุนแรง และสามารถจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ ๆ ได้เพิ่มขึ้น จนมีการปะทะระหว่างการปราบปรามจับกุมจนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตก็มี สำหรับปัญหาช่องทางหรือทางผ่านในการลักลอบค้าฝิ่น ก็ได้พยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะพื้นที่ตามชายแดน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวมาก จึงต้องใช้กำลังพล ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะจำนวนมากจึงจะเพียงพอ พร้อมกับดำเนินการด้านข่าวให้รวดเร็วและเป็นไปอย่างรัดกุม ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

/ เกี่ยว กับ...

พ.๑๑

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวภูมิภาค หน้า ๒

เกี่ยวกับปัญหาเสพติดที่กล่าวกันว่ามาจากชาวเขานั้น นายนิพนธ์เวศน์ สุขแสง นักวิชาการจากสถาบันวิจัยชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การปลูกฝิ่นเพื่อขายของชาวเขานั้น ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้ว แต่ที่ยังมีอยู่มีเพียงเล็กน้อยที่ปลูกเพื่อไว้ใช้ภายในครอบครัวของชาวเขาเอง อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งของปัญหาเสพติดเกี่ยวข้องกับชาวเขาอยู่ด้วย เพราะว่าชาวเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่มาของยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในเมืองไทยส่วนหนึ่งนั้นทำมาจากฝิ่น ชาวเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของปัญหา

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีข้อเท็จจริงอย่างไรกับการที่พูดกันว่า มีนายทุนไปให้การสนับสนุนชาวเขาปลูกฝิ่น นักวิชาการจากสถาบันวิจัยชาวเขา กล่าวว่า ก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาแต่คิดว่าคงจะเป็นไปได้ยาก เพราะปัจจุบันนี้การปลูกฝิ่นมิใช่เรื่องที่จะไปแอบปลูกกันได้ เพราะทางราชการมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากในการที่จะตรวจสอบ โอกาสที่จะปลูกเพื่อการค้าจึงเป็นเรื่องยาก. - น.๐๐๑(๔๐๐) พ.๑๑

กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านยกขบวนขับไล่ตำรวจ สภ.อ.เสริมงามเกือบทั้งโรงพัก

ลำปาง ๔ มี.ค. - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสริมงาม ยกขบวนประท้วงขับไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจอำเภอเสริมงาม ตั้งแต่ระดับสารวัตรใหญ่ลงมารวม ๖ นาย ให้ออกจากพื้นที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทั้งนี้ เนื่องจากไม่พอใจที่มีการหลีกสำนวนช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิดจากการลักลอบขนไม้เถื่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาผู้นำท้องถิ่นดังกล่าว จำนวน ๑๘๑ คน ได้เริ่มมาชุมนุมประท้วงอยู่ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสริมงาม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. วานนี้ (๓ มี.ค.) โดยได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อนายศิริยุ ชิวรัตน์พันธ์ ปลัดอาวุโส ซึ่งรักษาราชการแทนนายอำเภอเสริมงาม ให้ขับไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.เสริมงาม จำนวน ๖ นาย ให้ออกจากพื้นที่ ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง ๖ นาย ประกอบด้วย พ.ต.ท.บรรลือ ยอดเมือง สารวัตรใหญ่ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ดันโชติเวช สารวัตรปราบปราม ร.ต.อ.ไพโรจน์ โพธิ์ศรีทอง รองสารวัตรปราบปราม จ.ส.ต.ชิต ทาประเสริฐ จ.ส.ต.อภิชาติ กันทะไย้ง และ ส.ต.ท.อุดม หมั่นฮิ้น

หลังจากนั้น นายศิริยุ จึงได้ติดต่อประสานงานให้ พ.ต.อ.แสวงเดช บัวฉิม ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เขต ๒ มาดำเนินการไกล่เกลี่ย และเจรจาถึงข้อปัญหา โดยในการนี้มี พ.ต.ท.มงคล นรนนท์ชัย รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเขต ๒ และ พ.ต.ท.ศักดิ์ สนธิสวัสดิ์ สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสริมงาม เข้าร่วมการเจรจากับบรรดาผู้ประท้วงด้วย

/ นายกัน...

พ.๑๑

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

รอบเช้า

ข่าวภูมิภาค หน้า ๓

นายทัน วงศ์คำสือ กำนันตำบลเสริมชัย ได้แจ้งแก่ผู้สื่อข่าวถึงการยกขบวนประท้วงขับไล่ตำรวจครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ได้เข้าจับกุมนายสมศักดิ์ สิงห์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ตำบลเสริมชวากับลูกบ้านอีกหกคน ขณะที่อยู่เฝ้าเวรยามด้านตรววจสกัดจับผู้ลักลอบขนไม้เถื่อนในบ้านหมู่ ๑ ของนายสมศักดิ์ สาเหตุของการจับกุม เนื่องจากขณะที่นายสมศักดิ์และลูกบ้านเฝ้าประจำด้านตรววจจับไม้เถื่อนนั้น ได้แอบเล่นการพนันแก่เหงาด้วย

นายทัน กล่าวต่อว่า การจับกุมดังกล่าวนั้น จับมาทั้งหมดเจ็ดคน ทั้งที่ นายสมศักดิ์ไม่ได้เล่นด้วยก็ตาม อีกทั้ง นายสมศักดิ์ยังแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าจับกุมว่า ตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่สนใจ ถือว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องเล่นด้วยกันหมด พร้อมกันนั้นก็ยึดอาวุธปืน อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ของชาวบ้านที่ใช้เป็นอาวุธเฝ้าเวรยามที่ด้านดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการฟ้องร้องเสียค่าปรับไปแล้ว

สำหรับการตั้งด้านตรววจดังกล่าว ได้กระทำการตั้งมาตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามนโยบายการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ของรัฐบาล ในสมัยนายจำลอง ปัญจศิริ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเสริมงาม ซึ่งให้การรับรองการตั้งด้านตรววจจับกุมผู้ลักลอบขนไม้เถื่อน และต่อมานายจำลองได้ถูกคำสั่งย้ายด่วนออกนอกพื้นที่ในที่สุด แต่ว่าการตั้งด้านตรววจก็ยังดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสภาตำบลเสริมชวาได้มีมติให้ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านในตำบลผลัดเปลี่ยนเวรยามประจำด้านวันละ ๑๒ คนเรื่อยไป โดยไม่ได้คำตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะการตั้งด้านตรววจครั้งนี้เป็นความเต็มใจของชาวบ้านเอง ที่ไม่สามารถทนเห็นการลักลอบขนไม้เถื่อนผ่านหมู่บ้านแทบทุกวัน

ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. ของวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานายพิทักษ์บ้านแม่กืด ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม ได้มีการตรวจพบการลักลอบขนไม้เถื่อนที่บ้านสันโป่ง หมู่ ๑ ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จำนวน ๓๒ แผ่น/เหลี่ยม ยาวสองถึงสามเมตร โดยมี จ.ส.ต.ชิต ทาประเสริฐ เป็นคนขับรถขนไม้ดังกล่าว หมายเลขทะเบียน น. ๙๖๒๗ ลำปาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว แล้วแจ้งให้ด้านตรววจดังกล่าวเข้าร่วมสกัดจับกุม ซึ่งในตอนแรก จ.ส.ต.ชิต ได้อนุญาตให้มีการตรวจจับกุม โดยชาวบ้านประจำด้านได้ยึดรถและไม้ของกลาง

/พร้อมบุญแจ่มมือ

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวภูมิภาค หน้า ๔

พร้อมญาติอีกหนึ่งชุดของ จ.ส.ต.ชิต ไว้ แต่ในขณะที่มีการจับกุมนั้น จ.ส.ต.ชิต ได้ถือโอกาสตอนที่ชาวบ้านประจำด้านตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเปลอ และไม่ระวังว่า จะมีการหลบหนีการจับกุม ขับรถแหกด่านการจับกุมออกไป แล้วนำรถบรรทุกขนไม้ไปจอดไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสริมงาม พร้อมทั้งแจ้งว่า ตนเองได้จับกุมไม้เถื่อนได้ ขณะที่ทางฝ่ายชาวบ้านประจำด้านตรวจนำโดยนายสมาน วงศ์จันทร์ ได้เข้าแจ้งความต่อ ร.ต.อ.ไพโรจน์ ซึ่งทำหน้าที่ร้อยเวรขณะนั้น ถึงการลักลอบขนไม้เถื่อนและการหลบหนีของ จ.ส.ต.ชิต แต่ ร.ต.อ.ไพโรจน์ ไม่รับแจ้งความ และต่อมาได้มีการติดต่อขอฟิล์มถ่ายภาพการตรวจยึดไม้เถื่อน ของ จ.ส.ต.ชิต คืนจากหน่วยพิทักษ์ป่าแม่กืด แต่หน่วยพิทักษ์ป่าไม่ยอมคืนให้ ขณะเดียวกันการทำสำนวนของเจ้าหน้าที่ก็กลับกลายเป็นว่า จ.ส.ต.ชิต เป็นผู้จับกุมได้ ไม้เถื่อนในพื้นที่ดังกล่าวไป

นายกัน ในฐานะเป็นรองประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสริมงามด้วย ยังกล่าวอีกว่า เมื่อมีการพลิกสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าว ทางชมรมฯ จึงมีความเห็นว่าจะต้องร้องเรียนและประท้วงขับไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ออกจากพื้นที่อำเภอเสริมงาม ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพราะเห็นว่ามีการปกป้องซึ่งกันและกัน ขณะที่ชาวบ้านหากกระทำความผิดจะถูกจับกุมทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเจรจาระหว่างตัวแทนผู้ประท้วงกับ ฝ่ายตำรวจ ซึ่งใช้ห้องของนายอำเภอเสริมงามเป็นที่เจรจานั้น ทางฝ่ายตัวแทน ผู้ประท้วงได้ยื่นข้อเสนอดังต่อไปนี้ให้ทำการย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งหกคนดังกล่าว ออกจากพื้นที่อำเภอเสริมงาม ภายใน ๒๔ ชั่วโมง หรือภายในวันที่ ๗ มีนาคม ให้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า หากการเจรจาที่อำเภอเสริมงาม ไม่สำเร็จ คณะผู้ประท้วงจะยกขบวนไปประท้วงขับไล่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป และหากการยื่นเรื่องประท้วงไม่สำเร็จ บรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเสริมงามทั้งหมด จะนำชาวบ้านทั้งอำเภอยกขบวนขับไล่ และหากไม่เป็นผลสำเร็จอีก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกคนทั้งอำเภอ จะพร้อมใจกันยื่นใบลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๒ มีนาคมนี้ พร้อมกันนี้ก็จะไม่ให้ ราษฎรทั้งอำเภอไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรด้วย

ผู้สื่อข่าวได้รายงานถึงบรรยากาศในการเจรจาว่า ในตอนแรก พ.ต.อ.แสวงเดช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ขอเวลาพักผ่อนในการสอบสวน ออกไปอีกเจ็ดวัน เนื่องจากจะต้องมีการสอบสวนกันก่อนจะมีการสั่งให้ย้าย ซึ่งตัวแทนฝ่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอตัวไปปรึกษากับคณะผู้ร่วมประท้วง ซึ่งรอหังผลการเจรจาอยู่ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ และได้กลับมาแจ้งให้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ออกไปเจรจากับคณะผู้ประท้วงว่าจะเห็นด้วยกับคำขอร้อง ของเจ้าหน้าที่หรือไม่ ผลปรากฏว่าการเจรจารอบที่ ๒ ที่บริเวณสนามที่ว่าการ อำเภอเสริมงาม คณะผู้ประท้วงไม่ยินยอม เนื่องจากเห็นว่าใช้เวลาเนิ่นเกินไป

/ เกรงว่า

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๕

รอบเช้า

ข่าวภูมิภาค หน้า ๕

เกรงว่าในช่วงที่มีการสอบสวนอาจจะมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือกันและ เกรงอันตราย ต่อบรรดาผู้ร่วมประท้วงทุกคน ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้ต่อรองลดเวลาลงเหลือห้าวัน ซึ่งฝ่ายผู้ประท้วงก็ยังยืนยันที่จะให้ย้ายภายใน ๒๔ ชั่วโมง และให้ดำเนินคดีกับ จ.ส.ต.ชิต ด้วย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ต่อรองเหลือสามวัน แต่ผู้ประท้วงก็ยังยืนยัน ในหลักการเดิม ในที่สุด พ.ต.อ.แสวงเดช เห็นว่าการเจรจาไม่เป็นผล จึงได้ติดต่อประสานแจ้งขอความเห็นไปยังกองบัญชาการตำรวจนคร ๗ และกองบังคับการ (๗) เพื่อประวิงเวลาการเจรจา เนื่องจากผู้ประท้วงจะลุกฮือยกขบวนไปประท้วง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ในช่วงนี้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้มีการติดต่อ ประสานงานกับทางจังหวัดและกองบัญชาการตำรวจนคร ๗ จนในที่สุด เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดให้ปล่อย ผู้ประท้วงเดินทางเข้าจังหวัด เพราะได้เตรียมพร้อมรับมือแล้ว

หลังจากนั้นอีกประมาณครึ่งชั่วโมง คณะผู้ประท้วงได้เดินทางถึง ศาลากลางจังหวัด โดยมี นายพีระ มานะทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ พ.ต.อ.เอนก สัมพันธ์ หัวหน้าตำรวจจังหวัดลำปางคอยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเชิญตัวแทนผู้ประท้วงเข้าไปเจรจาในห้องของนายพีระ โดยทำการปิดประตูเจรจา และไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าสังเกตการณ์ ทั้งนี้ การเจรจาใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่ง คณะที่ทำการเจรจากันได้ออกมาจากห้องของนายพีระ นายพีระ และ พ.ต.อ.เอนก ได้ลงมาพบกับคณะผู้ร่วมประท้วงขับไล่ที่รอฟังผลการเจรจาอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัด โดยนายพีระได้แจ้งแก่คณะผู้ประท้วงว่า การเจรจากับตัวแทนผู้ประท้วงได้แยกออกเป็นสี่ประเด็น คือ การดำเนินคดี และการสอบสวนนั้น จะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าร่วมการสอบสวนกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้ฝ่ายปกครองเป็นหัวหน้าควบคุมการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกประท้วง ขับไล่ทุกคน โดยในการสอบสวนนี้ให้กำหนดผู้ใหญ่บ้าน หรือใครก็ตามที่มีหลักฐานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวมีความผิดให้นำมาแสดงต่อพนักงานสอบสวน ส่วนประเด็นที่สอง ต่อข้อเรียกร้องให้ย้ายสารวัตรใหญ่ สารวัตรปราบปราม และตำรวจคนอื่น ยกเว้น จ.ส.ต.ชิต นั้น ทางฝ่ายจังหวัดและกองกำกับ ขอเวลาสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถือเป็น ข้าราชการผู้ใหญ่ หากพบว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ข้อสาม เรื่องปัญหาอิทธิพลที่เกรงว่าตำรวจจะใช้อิทธิพลข่มขู่หรือทำร้าย ในช่วงเวลาการสอบสวนนั้น พ.ต.อ.เอนกให้คำยืนยัน อินดีที่จะเข้าไปดูแล การดำเนินการด้านความปลอดภัยด้วยตนเอง และถ้าหากมีการข่มขู่ ก็ขอให้แจ้งแก่ พ.ต.อ.เอนก โดยทั้งสามประเด็นที่กล่าวมาขอเวลาสอบสวน และดำเนินการทั้งหมดสิบห้าวัน ส่วนประเด็นสี่ที่ให้ดำเนินการกับ จ.ส.ต.ชิต นั้น ในขั้นแรกจะทำการย้ายออกนอกพื้นที่ไปประจำกองกำกับการตำรวจนคร เขต ๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันนี้ (๔ มี.ค.)

/หลังจาก

พ.๕

หลังจากการแจ้งผลการเจรจาแล้ว นายพีระได้ขอความเห็นจากนายกันว่า เห็นตามที่ตกลงกันดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งนายกันได้ขอความเห็นจากคณะผู้เข้าประท้วง ซึ่งปรากฏว่าได้เกิดมีการโต้แย้งกันขึ้นมาอีกหน โดยทุกคนยังยืนยันที่จะให้ดำเนินการ ให้ได้ภายในสี่สิบสี่ชั่วโมง และเห็นด้วยกับข้อตกลงทั้งสี่ประการ ในการนี้ ได้มีการเจรจาตกลงเรื่องเวลากันอีกครั้ง โดยผลสรุปทางฝ่ายผู้ประท้วงยินยอมให้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ดำเนินการทั้งสามข้อแรกภายในเวลาสามวัน ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ มีนาคมนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าหากไม่ได้ตามที่เรียกร้องกำหนดผู้ใหญ่บ้านทุกคนจะไม่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม จนกว่าข้อเสนอเรียกร้องจะสำเร็จ ซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ ได้ยินยอมตามข้อตกลง หลังจากนั้นได้เลิกการเจรจาในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.

พ.ต.อ. เอนก ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเจรจาดังกล่าวว่า การดำเนินการทุกอย่างคงเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แจ้งต่อคณะผู้ประท้วง ส่วนนายตำรวจผู้ใหญ่ที่ถูกขับไล่ด้วยนั้น ก็ต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนว่า เป็นอย่างไร หากผิดก็จะถูกดำเนินคดี ซึ่งงานนี้จะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย และไม่มีการช่วยเหลือกัน ด้าน จ.ส.ต. ชิต นั้น เห็นว่าหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจน ก็จะดำเนินการย้ายออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้ ส่วนนายตำรวจใหญ่นั้น ถ้าผลการสอบสวนไม่มีความผิด ก็จะต้องพิจารณาเรื่องการงานที่เข้ากับชาวบ้าน เจ้าของพื้นที่ไม่ได้ ซึ่งอาจจะต้องดำเนินการย้ายออกไป แต่อาจจะช้าหน่อย.

-น.๐๐๖(๐๐๔) พ.๔

DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG
 D D
 D อย่าคิดค้ายาเสพติด เหมือนมาซิวิตประชาชน D
 D D
 DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG DRUG

ไต้หวันลงนามในข้อตกลงทางการประมงกับรัสเซีย

ไทเป (เอเอพี) ๔ มี.ค.- นายเสี่ยว เหมา-หึง รองประธานสภาการเกษตรของไต้หวัน เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า ไต้หวันได้ลงนามในข้อตกลงด้านความร่วมมือทางการประมงกับสหพันธรัฐรัสเซียเป็นครั้งแรกแล้ว เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนแห่งหนึ่งขึ้นในรัสเซีย แม้ว่าทั้งสองประเทศจะยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในขณะนี้ก็ตาม

รองประธานสภาการเกษตรไต้หวัน กล่าวว่า เขาเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวในนามของสมาคมการพัฒนาและความร่วมมือทางการประมงนอกประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนแห่งหนึ่งของไต้หวัน กับบริษัทประมงของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนเช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นายเสี่ยว กล่าวว่า ตามข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสองฝ่ายจะทำการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการประมง ส่งเสริมการค้าทางด้านประมง และส่งผู้เชี่ยวชาญทางการประมงเข้ามาเยี่ยมชมนักวิชาการของกันและกัน นอกจากนี้ รัสเซีย จะช่วยเรือประมงของไต้หวันจับปลาหมึกและปลาเทราท และทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันทางด้านกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเลบางชนิด

นายเสี่ยว ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ของประเทศทั้งสองจะทำการหารือในรายละเอียดกันอีกครั้งในรัสเซีย ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ อนึ่ง ไต้หวันซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับประเทศทั่วโลกเพียง ๒๙ ประเทศ ได้เริ่มทำการติดต่อโดยตรงกับอดีตสหภาพโซเวียตเมื่อปี ๒๕๑๒ หลังจากที่ทั้งสองประเทศไม่เคยติดต่อโดยตรงกันมาเป็นเวลานานถึง ๕๐ ปี. - ๔๑๔ พ.๑๑

ชาวเวียดนามกว่า ๑๒.๔ ล้านคนยังไม่มียานประจำทำ

ฮานอย (เอเอพี) ๓ มี.ค.- หนังสือพิมพ์ควน ดอย หนานดาน ของเวียดนาม รายงานเมื่อวันอังคารนี้ว่า มีประชาชนกว่า ๑๒.๔ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๑๘ ของจำนวนประชาชนของประเทศ ยังไม่มีงานประจำทำ และรัฐบาลได้ดำเนินโครงการ ๑๐ โครงการ เพื่อสร้างงานแก่พวกเขาภายในปี ๒๕๓๔ นี้

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้รายงานว่ ทหาร เกษตรกร คนงานในภาครัฐบาล ที่ถูกไล่ออกจากงาน และคนงานที่อพยพกลับจากยุโรปตะวันออก ประมาณ ๗.๕ ล้านคน จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในโครงการเหล่านี้

/หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ...

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวต่างประเทศ

๒

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ซึ่งเป็นของทหาร กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาล จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การพยายามจัดหางานให้แก่ทหาร กว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน ที่ถูกปลดประจำการในช่วงสามปีที่ผ่านมา

โครงการสร้างงานของรัฐบาลยังรวมถึงการส่งเสริมการผลิต ในภาครัฐและ เอกชนทุกแห่งอีกด้วย

หนึ่งในโครงการดังกล่าว ได้แก่ การกระจายพลเมือง ๑.๒ ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนงาน ๖๐๐,๐๐๐ คน ไปยังภูมิภาคที่ยังไม่มีผู้คนตั้งถิ่นฐาน เพื่อทำการแผ้วถางทางเป็นบริเวณประมาณ ๒.๔ ล้านไร่ ซึ่งรัฐบาลหวังว่า จะสามารถสร้างเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่ได้

นอกจากนี้ รัฐบาลยังหวังว่าจะสามารถหาประเทศใหม่ ๆ ที่อินเดียจะรับ คนงานเวียดนามเข้าทำงานแทนอดีตสหภาพโซเวียตและประเทศในยุโรปตะวันออก. - ๔๐๐ พ.๑๐

ศาลแอลจีเรียตัดสินประหารชีวิตสมาชิกกลุ่มเซซบอลลาห์ ๗ คน

แอลเจียร์ (รอยเตอร์) ๔ มี.ค. - วิทยุแอลเจียร์รายงานเมื่อวานนี้ว่า ศาลแอลจีเรียได้ตัดสินประหารชีวิตสมาชิก ๗ คน ของกลุ่มเซซบอลลาห์ ซึ่งเป็นกลุ่มหัวรุนแรงชาวมุสลิมที่ต้องการเปลี่ยนแอลจีเรียเป็นรัฐอิสลาม ทั้งนี้ คำตัดสินประหารชีวิตดังกล่าวมีขึ้นในช่วงรุ่งอรุณวานนี้

วิทยุแอลจีเรียกล่าวว่า บุคคลทั้งสามอยู่ในจำนวนผู้ต้องหา ๒๔ คน ซึ่งถูกดำเนินคดีในเมืองเทรมเซน ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของแอลจีเรีย มาตั้งแต่วันที่อาทิตย์ ในข้อหาฆาตกรรม ลักพาตัว ทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จัดตั้งกลุ่มอาชญากร และเป็นเจ้าของอาวุธสงคราม และว่าหนึ่งในผู้ต้องหาทั้ง ๒๔ คน ได้รับโทษจำคุก ๒๐ ปี และมีอีกคนหนึ่งได้รับโทษจำคุก ๑๐ ปี

อย่างไรก็ตาม วิทยุแอลเจียร์ไม่ได้รายงานว่าผู้ต้องหาอีก ๒๐ คน ได้รับการตัดสินลงโทษแล้วหรือยัง และการดำเนินคดีจะยังคงดำเนินต่อไปอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มเซซบอลลาห์ทั้ง ๗ คน สามารถขอให้มีการอภัยโทษ จากสภาสูงสุดแห่งรัฐแอลจีเรียได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา นายคาเล็ด เนชเชอร์ สมาชิกคนหนึ่งของสภาสูงสุดแห่งรัฐ ได้กล่าวว่า กลุ่มก่อการร้ายในแอลจีเรียจะต้องถูกกำจัดไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว

อนึ่ง สมาชิกทั้ง ๗ คนของกลุ่มเซซบอลลาห์ ถูกเจ้าหน้าที่- ตำรวจแอลจีเรียจับกุม หลังจากที่บุคคลทั้งสามได้สังหารยามเฝ้าเหมืองแร่แห่งหนึ่ง และได้โยนศพของผู้เสียชีวิตลงไปในห้องร่องแห่งหนึ่ง พร้อมทั้งได้ทำการขโมย วัตถุระเบิดจำนวนมากออกจากเหมืองแร่ด้วย ทั้งนี้ สมาชิก ๑ ใน ๗ ได้สารภาพในระหว่างการดำเนินคดีว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติการโจมตีค่ายพักทหารและสถานที่สำคัญหลายแห่ง ในแอลจีเรีย. - ๔๑๔ พ.๑๐

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวต่างประเทศ หน้า ๓

อาการของอดีตนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังคงน่าวิตก

เยรูซาเลม (เอพี) ๓ มี.ค.- เจ้าหน้าที่แพทย์ของโรงพยาบาลในนครเทล อวีฟ แจ้งว่า นายเมนาเชม เบกิน อดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ยังคงมีอาการในขั้นวิกฤต หลังจากที่เกิดอาการหัวใจวาย และเป็นลมหมดสติไปเมื่อวันอังคารนี้

ดร.แดน มิเชลลี ผู้อำนวยการของโรงพยาบาล กล่าวว่า นายเบกิน วัย ๗๔ ปี ยังคงไม่รู้สึกตัวเป็นเวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับบริการนำตัวส่งยังโรงพยาบาล และเขามีอาการเป็นอัมพาตทางซีกซ้ายของร่างกาย

ดร.มิเชลลี ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ นายเบกิน หมดสติ เนื่องจากโลหิตไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

นายเบกิน ซึ่งมีสุขภาพอ่อนแอ เคยล้มป่วยด้วยอาการหัวใจวายมาหลายครั้ง และได้เข้ารับการรักษากระดูกสะโพกร้าวเมื่อปีที่แล้ว

นายเบกิน นับเป็นบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอิสราเอล กล่าวคือ เป็นผู้นำพรรคลิคุดฝ่ายขวา ให้ขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี ๒๕๒๐ หลังจากพรรคแรงงานได้ปกครองประเทศเป็นครั้งแรกมาเป็นเวลา ๒๙ ปี และจนถึงขณะนี้พรรคลิคุดยังคงเป็นพรรครัฐบาลของอิสราเอลอยู่

นายเบกิน ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่แคมป์เดวิด กับอียิปต์ ซึ่งนับเป็นประเทศอาหรับเพียงประเทศเดียวที่บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอล แต่เขาก็นำประเทศเข้าสู่ภาวะสงครามด้วยการรุกรานเลบานอนเมื่อปี ๒๕๒๔

นายเบกิน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับประธานาธิบดีอันวาร์ ซาดัด แห่งอียิปต์ เมื่อปี ๒๕๒๑ ในฐานะที่ได้ดำเนินการความพยายามจนทำให้มีการทำข้อตกลงสันติภาพตะวันออกกลางที่แคมป์เดวิด

นายเบกิน ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนกันยายน ปี ๒๕๒๖ หลังจากที่มีความเศร้าเสียใจต่อการจากไปของภรรยาเมื่อ ๑ ปีก่อนหน้านั้น และการที่อิสราเอลได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเลบานอน ซึ่งนำไปสู่การเดินขบวนเรียกร้องสันติภาพอย่างขนานใหญ่ในนครเทล อวีฟ. - ๔๐๐ พ.๑๗

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔

รอบเช้า

ข่าวต่างประเทศ หน้า ๔

ออสเตรเลียเตือนประชาชนไม่ให้เข้าร่วมกับเรือสันติภาพของโปรตุเกส

แคนเบอร์รา (เอพี) ๔ มี.ค. - รัฐบาลออสเตรเลียได้กล่าวเตือนประชาชนของตนเมื่อวานนี้ ไม่ให้เข้าร่วมกับเรือสันติภาพของโปรตุเกส ซึ่งมีแผนการที่จะเดินทางไปหยุดเกาะติมอร์ตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เพื่อวางพวงหรีดไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทหารอินโดนีเซียยิงเข้าไปในกลุ่มผู้เดินขบวนในกิสศพแห่งหนึ่งในเมืองดิลี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ปีที่แล้ว

นายกาเรต ฮิวอนส์ รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย ได้กล่าวว่าทางรัฐสภาเรียกร้องให้ประชาชนชาวออสเตรเลียคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมเดินทางไปกับเรือสันติภาพของโปรตุเกส และว่าถ้าหากเรือลำดังกล่าวพยายามที่จะแล่นเข้าไปในบริเวณน่านน้ำของอินโดนีเซียโดยปราศจากการได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียก็อาจจะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาได้

ทางด้านนายอินโตเนีย ราวเร โฆษกของคณะผู้เดินทางมากับเรือโปรตุเกส ซึ่งแล่นเข้ามาถึงเมืองซิดนีย์เมื่อวานนี้ ได้กล่าวว่า ทางคณะไม่เชื่อว่าอินโดนีเซียจะทำการห้ามไม่ให้เรือสันติภาพแล่นเข้าไปในน่านน้ำของประเทศ และว่าคำประกาศห้ามของรัฐบาลอินโดนีเซียเป็นเพียงการข่มขู่เท่านั้น

ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยติมอร์ตะวันออกได้ออกแถลงการณ์ฉบับหนึ่งเมื่อวานนี้ คัดค้านการเดินทางเข้ามาของเรือสันติภาพโปรตุเกส โดยให้เหตุผลว่าการเดินทางมายังเกาะติมอร์ตะวันออกของเรือลำดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ใด ๆ ดีขึ้น แต่กลับจะทำให้ความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่บนเกาะเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าเดิม

อนึ่ง อินโดนีเซียได้ประกาศในช่วงที่ผ่านมาว่าจะไม่ยอมให้เรือสันติภาพของโปรตุเกสแล่นเข้ามาในน่านน้ำของประเทศ พร้อมทั้งได้ออกคำสั่งห้ามไม่ให้หนังสือพิมพ์ต่างชาติเดินทางเข้าไปในติมอร์ตะวันออกในช่วงนี้. - ๔๑๔ พ.๑๒

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๔

รอบเช้า

ข่าวต่างประเทศ หน้า ๔

ข่าวย่อจำนวนชาวฮ่องกงที่อพยพไปยังต่างประเทศลดลง

ฮ่องกง (เอเอฟพี) ๓ มี.ค.- โฆษกรัฐบาลฮ่องกงแถลงเมื่อวันอังคารนี้ว่า จำนวนชาวฮ่องกงที่อพยพไปยังต่างประเทศก่อนที่จีนบนผืนแผ่นดินใหญ่จะเข้าครอบครองฮ่องกงในปี ๒๕๔๐ ได้ลดลงเหลือปีละ ๖๐,๐๐๐ คน เมื่อปีที่แล้ว จากจำนวน ๖๒,๐๐๐ คน เมื่อปีก่อนหน้านี้ และจากตัวเลขอย่างเป็นทางการ แสดงว่ามีชาวฮ่องกงอพยพไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนเกือบถึง ๒๐๐,๐๐๐ คน นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ เป็นต้นมา หลังจากที่จีนและอังกฤษได้ลงนามในเรื่องการมอบคืนฮ่องกง ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษให้แก่จีน สำหรับประเทศที่ชาวฮ่องกงนิยมไปอยู่ ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐ. - ๔๐๐ พ.๑๑

มาเลเซียตำเนิมาตรการต่อต้านภาวะถดถอย

มาเลเซีย (โออานา-เบอร์นามา) ๓ มี.ค.- นายกาฟาร์ บาบารองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย แถลงเมื่อวันอังคารนี้ว่า รัฐบาลมาเลเซีย ได้ดำเนินมาตรการในการฟื้นฟูภาวะถดถอย ซึ่งขณะนี้ประเทศพัฒนาบางประเทศกำลังประสบอยู่ มาตรการที่ว่านี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงโครงการที่หุ่มเหี้ยมต่าง ๆ และว่ารัฐบาลจะมุ่งในด้านพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานให้เข้มแข็ง เพื่อชักจูงนักลงทุนต่างชาติ และจะเร่งรัดในโครงการผลิตสินค้า เพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ นอกจากนี้ นายกาฟาร์ เปิดเผยด้วยว่า ครัวจากเวียดนามจะเดินทางถึงรัฐเคดาห์ในเร็ว ๆ นี้ เพื่อช่วยจัดหลักสูตรการสอนภาษาเวียดนาม ซึ่งเขาเห็นว่าจะมีประโยชน์ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้ากับเวียดนาม ตลอดจนลาวและกัมพูชาอีกด้วย. - ๔๐๐ พ.๑๑

ยูเอ็นเอชซีอาร์ขาดงบประมาณที่จะเริ่มโครงการอพยพผู้ลี้ภัยกัมพูชา

พนมเปญ (เอเอฟพี) ๓ มี.ค.- นายเซอร์จิโอ วิโอรา เด เมลโล ผู้แทนพิเศษของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชซีอาร์ แจ้งแก่เจ้านโรตม สีหนุ ประธานสภาสูงสุดแห่งชาติกัมพูชา ในระหว่างการพบปะที่กรุงพนมเปญ พร้อมด้วยขุดจากประเทศสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงห้าประเทศ เมื่อวันอังคารนี้ว่า สำนักงานของเขาไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการเริ่มอพยพผู้ลี้ภัยจากบริเวณทรมแดนไทยตามกำหนดเวลา และว่าไม่เพียงแต่การขาดงบประมาณสำหรับการอพยพผู้ลี้ภัย ๑๗๐,๐๐๐ คน จากค่ายลี้ภัยบริเวณทรมแดนไทยกลับกัมพูชาในสิ้นเดือนนี้ แต่ทางสำนักงานของเขายังพบว่า การหาที่ดินทำกินสำหรับผู้ลี้ภัยที่อพยพกลับประเทศเป็นภารกิจที่หนักหน่วงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นายเมลโล กล่าวว่า การขาดผู้บริจาคเงินในโครงการอพยพผู้ลี้ภัยดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินโครงการนี้ และว่ายูเอ็นเอชซีอาร์จะต้องรับเงินจากกองทุนอพยพอื่น ๆ จนกว่าจะสามารถหาผู้บริจาคเงินแก่โครงการนี้. - ๔๐๐ พ.๑๑

คณะผู้แทนปฏิบัติการณ์ล่วงหน้าของอินโดนีเซียเดินทางถึงกัมพูชาแล้ว

พนมเปญ (เอเอฟพี) ๓ มี.ค.- เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ แถลงเมื่อวันอังคารนี้ว่า เจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย ๒๐ คน ได้เดินทาง ถึงกรุงพนมเปญแล้ว เพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาสันติภาพ ขององค์การบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในกัมพูชา หรืออันแทค ซึ่งกำหนด เริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ เดือนนี้ หลังจากที่นายยาซูชิ อากาชิ ผู้แทนจากญี่ปุ่น และ พล.ต.จอห์น แชนเดอร์สัน จากออสเตรเลีย เดินทางถึง ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของอันแทค ซึ่งใช้งบประมาณถึง ๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ จะมิกทหาร ตำรวจ และพลเรือน ปฏิบัติงานอยู่ถึง ๒๒,๐๐๐ คน และนับเป็น จำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในหน่วยงานต่าง ๆ ของสหประชาชาติ อนึ่ง กองพันทหารพรานของมาเลเซียกองหนึ่งกำหนดเดินทางถึงกรุงพนมเปญในกลางเดือนนี้ อันเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติที่ประจำในกัมพูชา.

- ๔๐๐ พ.๑๗

กลุ่มไซเตสเร่งเร้าให้ไทยคุ้มครองสัตว์และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์

โตเกียว (เอเอฟพี) ๓ มี.ค.- กลุ่มอนุรักษ์การค้าระหว่างประเทศ ด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือไซเตส ได้กล่าวในรายงานฉบับหนึ่ง ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมที่กรุงโตเกียว ที่มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า ๑๐๐ ประเทศ เข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้ เรียกร้องให้ไทยพยายาม ดำเนินการปกป้องและคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้นว่า ชะมะเข้ ลิงพันธุ์ต่าง ๆ นก และต้นไม้ที่หายาก ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า ไทยยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่หายาก ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ทางกลุ่มไซเตสกำหนด แม้ว่าทางกลุ่มจะทำการเสนอแนะ มาหลายครั้งแล้วก็ตาม. - ๔๑๕ พ.๑๗

จีนกลายเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของเกาหลีใต้

โซล (เอพี) ๓ มี.ค.- นายโรห์ แจ-วอน หัวหน้าสำนักงานการค้าของเกาหลีใต้ในกรุงปักกิ่ง แถลงเมื่อวันอังคารนี้ว่า จีนได้กลายเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ ๓ ของเกาหลีใต้ รองจากสหรัฐและญี่ปุ่น ไปแล้ว โดยมีมูลค่าการค้าขายถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจาก ๔,๗๐๐ ล้านดอลลาร์ เมื่อปีก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่ประเทศทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับหนึ่ง ซึ่งระบุให้แต่ละประเทศให้ความอนุเคราะห์ยังต่อการนำเข้าสินค้าจากอีกประเทศหนึ่ง. - ๔๐๐ พ.๑๗

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๔

รอบเช้า

ข่าวต่างประเทศ หน้า ๗

กองทหารเคเรอจักรภพระงับการถอนตัวออกจากนากอร์โน-คาราบัคห์

มอสโค (รอยเตอร์) ๔ มี.ค.- โฆษกผู้หนึ่งของกองทัพเคเรอจักรภพแห่งรัฐอิสระ กล่าวเมื่อวานนี้ว่า กองทหารของเคเรอจักรภพได้ระงับการถอนตัวออกจากฐานที่มั่นในดินแดนนากอร์โน-คาราบัคห์ เป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้ หลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในดินแดนดังกล่าวได้เข้าขัดขวางไม่ให้กองทหารของอดีตสหภาพโซเวียตถอนตัวออกไป และว่าทหารของเคเรอจักรภพเสียชีวิต ๑ คน จากเหตุการณ์ยิงกันในบริเวณค่ายทหารแห่งหนึ่ง นอกเมืองสเตปานาเกอรัท ทั้งนี้ โฆษกผู้นี้กล่าวว่า สถานการณ์ในดินแดนนากอร์โน-คาราบัคห์ อยู่ในภาวะล่อแหลมมากในขณะนี้ และเป็นการยากที่กองทหารของเคเรอจักรภพจะถอนตัวออกไป เนื่องจากเส้นทางออกจากดินแดนดังกล่าวถูกชาวบ้านและกลุ่มคนติดอาวุธปิดกั้นไว้ อนึ่ง กองทหารของเคเรอจักรภพได้เริ่มถอนตัวออกจากดินแดนนากอร์โน-คาราบัคห์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ถูกอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างหนัก เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อันเป็นผลจากการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจาน. - (๑๔ พ.๑๓)

#####

ภาคผนวก ค

แผนการขยายเครือข่ายข่าวสารด้านวิทยุกระจายเสียงของ อ.ส.ม.ท
ระหว่างปี 2534-2538

1. ปี 2534 จะดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ในส่วนภูมิภาค จำนวน 16 สถานี
2. ภายในปี 2537 จะขยายการให้บริการด้านวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ในส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ
3. ภายในปี 2536 จะดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. อีก 3 สถานี
4. ภายในปี 2534 จะเพิ่มการให้บริการอื่น ๆ โดยใช้คลื่นวิทยุกระจายเสียงที่มีอยู่ในส่วนที่เหลือจากการออกอากาศปกติ แบบ SCA (Subsidiary Communication Authority) และจะขยายขอบเขตการให้บริการ SCA ไปยังส่วนภูมิภาคภายในปี 2535
5. สัดส่วนในการจัดทำวิทยุกระจายเสียงในช่วง 5 ปี จะเป็นดังนี้

<u>ประเภทรายการ</u>	<u>ระบบ A.M.</u> (ร้อยละ)	<u>ระบบ F.M.</u> (ร้อยละ)
ข่าว	26	20
ความรู้-การศึกษา	28	15
สารบันเทิง	23	52
ข่าวกีฬา	10	-
ธุรกิจโฆษณา กิจการสถานี	13	13

ประวัติผู้เขียน

นางสาวศิริวรรณ นิมพ์จันทร์ เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ที่จังหวัดนครราชสีมา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เมื่อปี 2527 โดยได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

